



ข่าวประจำวันอังคารที่ 5 มกราคม พ.ศ.2564 หน้า 1

**โควิด'ลุดก'ไม่ยอม
ป่วย 745!
ตายเพิ่มรวม 65**

กทม.กิมในร้านถึงสามทุ่ม
สมุทรสาครอ่วมเจออีก 470
เกาะล้านขอล็อกกาเคอร์ฟิว

ยอดติดเชื้อโควิด-19 ในไทย พุ่งกระชูด
ทำนิวไฮอีกรวัน ด้วยยอดผู้ติดเชื้อรวมจาก
ศบค.745 คน แยกเป็นติดเชื้อในประเทศ
152 คน ขณะที่คัดกรอง ★ มีต่อหน้า 9



ข่าวประจำวันอังคารที่ 5 มกราคม พ.ศ.2564 หน้า 1

ไร้คัดกรองโรค ▶

สภาพด่านตรวจโควิด-19 ช่วงถนนพุทธมณฑลสาย 3 ดัดถนนบรมราชชนนี เขตทวีวัฒนา กทม. ช่วงใกล้ค่ำวันที่ 4 ม.ค. ที่มีการตั้งสัญญาณไฟ แต่ไม่พบการตรวจคัดกรองรถที่มุ่งเข้า กทม.ตามมาตรการเฝ้าระวังโควิด-19.





ข่าวประจำวันอังคารที่ 5 มกราคม พ.ศ.2564 หน้า 1 (ต่อหน้า 9)

'โควิด'จุดไม่อยู่ ☆ **ต่อจากหน้า 1**
เชิงรุกแรงงานต่างด้าวเจอ 577 คน และยังมีเชื้อในกลุ่มคนเดินทางมาจากต่างประเทศอีก 16 คน พร้อมต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉินไปอีกถึงสิ้นเดือน ก.พ. ขณะที่หลายจังหวัดพบติดเชื้อกระจายเอื่อย "บ่อน-สนามชนไก่" ด้าน "นายกฯ" ยืนยันไม่ล็อกดาวน์ประเทศแต่ขอคนไทยล็อกดาวน์ตัวเองจนไทยได้วัคซีนขึ้นเพราะต้องการให้เกิดความปลอดภัย ไม่มีผลข้างเคียงและให้ไปหาเพิ่มอีก 35 ล้านโดสขึ้นให้ร้านอาหารเปิดขายได้ถึง 3 ทุ่ม หลัง กทม.คุมเข้มจนผู้ประกอบการอ่วม

ไทยพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ทำให้เกิดโรคปอดอักเสบรุนแรง (โควิด-19) เพิ่มพรวดพบสถิติของวันวาน ขณะที่หลายพื้นที่ทยอยขึ้นขึ้นผลตรวจ ส่วนใหญ่พบผู้ติดเชื้อเชื่อมโยงกับกรณี "ไม่รู้ว่าจะเป็นบ่อนและสนามชนไก่ในหลายจังหวัด"

★ ผู้ป่วยใหม่ทุบสถิติพุ่ง 745 คน
ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 4 ม.ค. นพ.ทวีศิลป์ วิทยุ โยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ สบค. แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ว่า มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 745 คน เป็นติดเชื้อในประเทศ 152 คน เป็นแรงงานต่างด้าว (คัด

กรองเชิงรุก) 577 คน อยู่ในสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ 16 คน รวมผู้ป่วยยืนยันสะสม 8,438 คน หายป่วยแล้ว 4,852 คน รักษาในโรงพยาบาล 3,016 คน เสียชีวิตเพิ่ม 1 คน รวมเป็น 65 คน โดยผู้เสียชีวิตรายที่ 65 เป็นชายไทย อายุ 58 ปี อาชีพรับจ้างภูมิลาเนา กทม. มีโรคประจำตัว ความดันสูง เบาหวาน และไขมันในเลือดสูง มีประวัติเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง จ.สมุทรปราการ และเขตคลองเตย กทม. ในส่วนของจังหวัดพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 จังหวัดคือ จ.ประจวบคีรีขันธ์ พบผู้ป่วย ราย รวมเป็น 54 จังหวัด

★ ไม่เกินคาดคุมตรวจเป็นระยะ
เมื่อถามว่าทำไมตัวเลขผู้ติดเชื้อที่ จ.สมุทรสาคร ถึงกลับมามากขึ้นถึงกว่า 500 ราย ทั้งที่ตรวจเชิงรุกอยู่ตลอด นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า สมมติฐานที่เกิดขึ้นจากการเข้าไปสอบสวนโรคกลุ่มก้อนแรงงานต่างด้าวในหอพัก โรงงานที่แออัด เรายังคงให้อยู่ที่ตรงนั้น ยังไม่ได้พาออกมาเนื่องจากมีจำนวนค่อนข้างมาก ต้องตรวจเป็นระยะๆ โดยกระทรวงสาธารณสุข และจังหวัดวางแผนคุมตรวจเป็นระยะๆ ตัวเลขที่ออกมาไม่เกินความคาดหมาย เนื่องจากคนอาศัยจำนวนมาก แออัดและอยู่ในระยะเวลาดังกล่าว ถ้าหากไปต้องเจอคล้ายกรณี จ.ภูเก็ต ที่ระบาดสักระยะ ถ้าจะให้หนักต้องปูพรมตรวจกว้างขึ้น ส่วนเขตตอนบนจะสูงและค่อยๆลดลง เมื่อแยกคนที่ติดเชื้อมัน

ไม่ติดเชื้อจะเห็นภาพสิ่งที่เกิดขึ้นใน จ.สมุทรสาคร จะมีโรงพยาบาลสนาม วางอีกรูปแบบว่าเชื้อจะถูกจำกัดในวงกว้างไว้

★ ห่วงเชื้อลามสะเทิดไฟ
นพ.ทวีศิลป์กล่าวอีกว่า ที่กังวลใจจากการพูดคุยกับปลัดกระทรวง สธ.บอกว่าผู้ติดเชื้อเหมือนสะเทิดไฟกระจายไปพื้นที่อื่น ช่วงที่มีเดินทางก่อนหน้านี้กระจาย 54 จังหวัดแล้ว ต้นทางไม่ใช่แค่แรงงานต่างด้าว ยังเจอผู้ติดเชื้อจากบ่อนลักลอบเล่นการพนัน เป็นแหล่งสะเทิดไฟออกไป แต่สิ่งสำคัญวันนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข และ ปลัด สธ. สั่งการต้องควบคุมติดตามคนที่อยู่ตามสะเทิดไฟให้ได้โดยเร็ว ต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนในจังหวัดนั้น ไม่ว่าจะไปบุคคลอาชีพเสี่ยงไปในพื้นที่เสี่ยงมีมาตรการตรวจเข้มไม่มีค่าใช้จ่าย

★ คาดใน 2 เดือนได้วัคซีน
ต่อมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์ที่ทำเนียบรัฐบาลว่า คนทำงานทุกวัน คิดตามสถานการณ์และกำหนดมาตรการต่างๆ ออกมาซึ่งมีความเดือดร้อนกันอยู่บ้าง แต่จะสำเร็จไม่ได้ถ้าไม่ร่วมมือกัน ส่วนการจัดหาวัคซีนคาดประมาณ 1-2 เดือน ไทยจะมีส่วนแรกมาก่อน 2 ล้านโดส ที่เหลือจะต้องรอของอีกที่เราของไว้ 6 ล้านโดส จะขึ้นแจ้งอีกครั้ง จะต้อง

ปรึกษาหารือกับสาธารณสุขส่วนอื่น อย่างไรก็ตาม ต้องขอความร่วมมือกับคนหมู่มาก เพราะอย่างไรเข้าหน้าที่มีไม่เพียงพอก็จะไม่เฝ้าตรวจทุกคน ทุกคนต้องรักครอบครัวตัวเอง รักคนอื่น รักสังคมด้วย ตนไม่ได้นั่งนอนใจทุกเรื่อง บางเรื่องอาจจะไม่พูด แต่ก็ทำ และรอผลการปฏิบัติออกมา หลายอย่างจะเกิดกระแสต่อต้านก่อน คิดอย่างนั้น เรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรต่างๆ ทุกคนทราบที่อยู่แล้ว มันต้องลดลงแน่นอน รัฐบาลต้องหามาตรการที่เหมาะสม จะดูแลกันอย่างไร ส่วนเรื่องพักชวระหนึ่งนั้น กำลังคิดอยู่ อันที่จริงไม่จบ เมื่อมีสถานการณ์ใหม่เกิดขึ้นต้องดูว่าจะทำอะไรต่อ อะไรจำเป็นต้องทำอะไรต่อให้ และต้องมีวิธีการหาเงินมาใช้ด้วย ถ้ายังบอกว่าต้องช่วยๆ แต่เอาเงินมาจากไหนไม่ได้เลยก็จบ

★ ให้ ปชช. ล็อกดาวน์ตัวเอง
นายกฯ กล่าวอีกว่า วันนี้เป็นวันที่ 28 จังหวัดที่มีการแพร่เชื้อจำนวนมาก แต่จะสามารถควบคุมได้ถ้าทุกคนอยู่ในจังหวัดไม่ไปไหนเลย ก็จะแก้ไขได้ เป็นจังหวัดๆ ไป แต่ถ้ายังไม่ไปกันตลอดคงไม่ได้ ซึ่งผู้ว่าฯ ต้องเป็นผู้พิจารณาพื้นที่ของตนเอง ส่วนเรื่องผู้ว่าฯ สมุทรสาคร และกรรพาดคนเป็นห่วง ได้ให้จัดดอกไม้ไปเยี่ยมให้กำลังใจให้หายโดยเร็ว ส่วนที่พบจังหวัดท่องเที่ยวตัวเลขสูงขึ้น ต้องกลับมาดูว่าเราต้องมีวินัยอย่างไร โดยที่ไม่ต้องให้เจ้าหน้าที่

เข้าไปจับกุมหรือควบคุมมากนัก เราต้องควบคุมตัวเองให้ได้เสียก่อนจะดีทีสุด เราไม่อยากล็อกดาวน์ทั้งประเทศ ท่านก็รู้ว่าปัญหาคืออะไร ฉะนั้นท่านล็อกดาวน์ตัวเองจะได้ไหม ถ้าเราไม่อยากติดเชื้อมันไม่ต้องไปไหน อยู่บ้าน 14-15 วัน ถ้าทุกคนคิดแบบนี้เดี๋ยวก็ปลอดภัย จะคัดกรองคนได้ง่ายขึ้น ถ้าทุกคนยังไปมาหาสู่กันได้หมด คงตรวจสอบคน 70 ล้านคนไม่ไหว ไม่มีที่ไหนทำได้

★ 15 วันประเมินเพิ่มความเข้ม
เมื่อถามว่าหลังจากช่วงปีใหม่จบลงจะต้องใช้เวลาประเมินตัวเลขการแพร่ระบาดอย่างไร ที่จะยกระดับมาตรการควบคุมเพิ่มขึ้น นายกฯ กล่าว ว่า ตอนที่ไม่มีประเมินสถานการณ์ทุกวันและจะดู 14-15 วันประมาณนั้น คือระยะปลอดภัย วันนี้เริ่มแล้ว เวิร์กพรูม โสม โรงเรียนปิด และส่วนอื่นๆ ก็ปิดเว้นแต่ที่ไหนมีมาตรการรัดกุม ผู้สื่อข่าวถามว่าบ่อนการพนันยังเป็นแหล่งแพร่ระบาดของเชื้อโควิด นายกฯ กล่าวว่า เดี่ยวตนจัดการต่อเอง ส่วนการย้ายเจ้าหน้าที่เป็นเรื่องธรรมดาเมื่อปล่อยให้มีเหตุการณ์อย่างที่ว่า หลักฐานก็ต่อมีฝ่ายที่เกี่ยวข้องกำลังทำอยู่

★ ดำคำสั่ง กทม. ให้ขายถึง 3 ทุ่ม
จากนั้นเวลา 16.30 น. นายกฯ แถลงภายหลังประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ

สบค. ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ว่า ได้คุยหลายเรื่องกับผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด และทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ทั้งสถานการณ์ปัจจุบันที่มีตัวเลขสูงขึ้น โดยมีมาตรการดูแลพื้นที่ไหนก็ยังขึ้น ส่วนการเดินทางข้ามจังหวัด ได้ตั้งจุดสกัดเพื่อตรวจสอบ โดยเฉพาะกลุ่มจังหวัดที่เสี่ยงสูง จากต้นทางและจังหวัดโดยรอบ แต่ไม่ใช่การล็อกดาวน์ ส่วนมาตรการเพิ่มเติมขึ้นอยู่แต่ละพื้นที่ที่กำหนด จากที่รัฐบาลได้กำหนดไป หากควบคุมได้แสดงว่าเราทำตามมาตรการได้ดีพอสมควร ต้องขอขอบคุณประชาชนทุกภาคส่วน ส่วนคำสั่งกรุงเทพมหานคร ให้นั่งรับประทานอาหารในร้าน อาหารใน กทม. ตั้งแต่เวลา 19.00 น. นั้น ตนได้รับร้องเรียนจากสมาคมภัตตาคารไทยว่า ได้รับผลกระทบสูง ขอขยายถึงเวลา 21.00 น. ฉะนั้นที่ กทม. ประกาศออกไป ตนให้ยกเลิกไปก่อน และให้กินในร้านได้ถึงเวลา 21.00 น. แต่ต้องมีมาตรการที่เราเคยทำไว้แล้วเดิม ทั้งจำนวนคนเว้นระยะห่าง โดยนายกฯ สมาคมภัตตาคารไทยรับประกันว่าทำได้ ถ้าใครทำไม่ได้ต้องถูกปิด ขอให้ทำได้ตามนั้น เพราะไม่ต้องการให้เกิดผลกระทบมากกับธุรกิจอีก ทั้งนี้ รัฐบาลได้เตรียมความพร้อมในเรื่องเงินที่ต้องจัดหาเพิ่มเติม หรือไม่ต้องจัดหาเพิ่มเติมก็แล้วแต่ ในงบบุคลากรที่จะเตรียมการรับสถานการณ์ต่อไปด้วย



ข่าวประจำวันอังคารที่ 5 มกราคม พ.ศ.2564 หน้า 1 (ต่อหน้า 11)

‘โควิด’หลุดไม่อยู่ ☆ ต่อจากหน้า 9

★ จองวัคซีนเพิ่มอีก 35 ล้านโดส

พล.อ.ประยุทธ์ยังกล่าวถึงเรื่องวัคซีนที่ต่างประเทศคิดบ้างแล้วว่าเราต้องให้เกิดความปลอดภัยก่อนจริงๆ ไม่มีผลข้างเคียง ต้องได้มาตรฐานองค์การอาหารและยา (อย.) ของเราก่อนเป็นมาตรฐานที่รับได้ วันนี้ได้ให้กรมควบคุมโรค สถาบันวัคซีนเข้าไปดูแลร่วมกับอย.แล้ว คาดว่าในระยะเวลา 3 เดือนนี้จะได้เข้ามา 2 ล้านโดสก่อน ส่วนที่เหลืออีก 26 ล้านโดส จะเข้ามาในระลอกต่อไป และให้เพิ่มเติมไปอีก 35 ล้านโดส ดังนั้นคาดว่าจะฉีดให้คนส่วนใหญ่ได้เกือบหมดทั้งประเทศ ก็ต้องดูว่าเมื่อถึงเวลานั้นมีความจำเป็นต้องฉีดทั้งประเทศหรือไม่ และอยากให้คนไทยมีหน้ากากอนามัยได้ใช้ หรือใช้หน้ากากผ้าป้องกันได้ในขั้นต้น

★ ไฟเขียวต่อ พ.ร.ก.ถึงสิ้น ก.พ.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้ประชุม สคบ. ที่ประชุมใช้เวลาหารือนานประมาณ 2 ชั่วโมงและเห็นชอบให้ขยายเวลาประกาศ พ.ร.ก.การบริหารราชการสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่จะครบกำหนดในวันที่ 15 ม.ค.ออกไปอีก 45 วัน หรือประมาณสิ้นเดือน ก.พ. เพื่อควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคก่อนที่จะเสนอ ครม.ให้ความเห็นชอบต่อไป และพูดคุยถึงมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด โดยเฉพาะในพื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือสีแดง 28 จังหวัด โดยนายกฯ ยืนยันว่าจะไม่มีการล็อกดาวน์พื้นที่ และการออกข้อกำหนดต่างๆ ยังให้อำนาจผู้ว่าฯ ตัดสินใจตามสถานการณ์ สำหรับประกาศกำหนดเวลาขายอาหารร้านใน กทม. ที่ไปเปลี่ยนจากเวลาที่ กทม.

กำหนดให้นั่งทานในร้านได้ถึงเวลา 19.00 น. มาเป็น 21.00 น. เนื่องจากผู้ประกอบการและประชาชนบางส่วนเห็นว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะ และนายกฯ เห็นว่ามีเสียงเรียกร้องจากผู้ประกอบการร้านอาหารได้รับผลกระทบจากประกาศดังกล่าว เพราะเป็นช่วงเวลาที่ยังคงมีลูกค้าหรือลูกค้าที่ค้างค้างต่างๆ จึงได้ขยายเวลานั่งทานในร้านได้ถึงเวลา 21.00 น.

★ เตรียมตีทะเบียนแรงงานเดือน

ส่วนมาตรการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาอย่างผิดกฎหมาย จนเป็นต้นตอของการระบาดโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ในครั้งนี้ ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากนายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน ถึงความสับสนในการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมาอยู่และทำงานได้เป็นกรณีพิเศษ 2 ปี ถึงวันที่ 13 ก.พ.2564 ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 29 ธ.ค.2563 ว่าคนกลุ่มนี้ยังไม่รู้ว่ามีที่แ่สนคน จึงจะเปิดให้ยื่นรายชื่อดังแต่วันที่ 15 ม.ค.-18 ก.พ.นี้ โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด 9,180 บาท ถือว่าถูกมาก เมื่อเทียบกับการนำเข้ามาตามระบบเอ็มโอยู ที่มีค่าใช้จ่าย 2-3 หมื่นบาทต่อคน โดยในจำนวน 9,180 บาท เป็นการประกันสุขภาพ 3,200 บาท และหากแรงงานต่างด้าวเข้าระบบประกันสังคมจะได้เงินส่วนนี้คืน ดังนั้นขอให้ผู้ประกอบการที่ยังใช้แรงงานที่ไม่ถูกต้องได้ทำให้ถูกต้องเพราะจะทำให้แรงงานต่างด้าวทุกคนได้รับการตรวจโรคต้องห้าม และตรวจคัดกรองโควิด-19 โดยคนต่างด้าวที่มีนายจ้าง/สถานประกอบการ ประสงค์จ้างงาน รวมถึงผู้ติดตาม ซึ่งเป็นบุตรของคนต่างด้าวที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี ให้นายจ้างแจ้งรายชื่อผ่านระบบออนไลน์ โดยต้องยื่นเอกสารหลักฐานและรูปถ่ายคนต่างด้าว ตามที่กรมการจัดหางานกำหนด สำหรับคนต่างด้าวที่ยังไม่มีนายจ้างหรือสถานประกอบการจ้างงาน รวมถึงผู้ติดตามฯ คนต่างด้าวต้องยื่นเอกสารหลักฐานและรูปถ่ายตามที่กรมการจัดหางานกำหนดผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งมี 4 ภาษา คือ ไทย กัมพูชา ลาว เมียนมา ระหว่างวันที่ 15 ม.ค.-18 ก.พ. จากนั้นต้องไปดำเนินการขึ้นตอนตรวจโรค และซื้อประกันสุขภาพ 2 ปี ภายในวันที่ 18 เม.ย.ยื่นคำขออนุญาตทำงานผ่านระบบออนไลน์ภายในวันที่ 18 ก.ย. จัดทำทะเบียนประวัติภายในวันที่ 12 พ.ย.

★ ผวจ.สมุทรสาครฯ ใจขันเล็กน้อย

สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมถึงผู้ป่วยทั่วประเทศ ตลอดวันที่ 4 ม.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เปิดเผยถึงอาการนายวิระศักดิ์ วิจิตรแสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เมื่อเวลา 11.00 น. ว่า ใน

โดยไม่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ ซึ่งเมื่อวันที่ 3 ม.ค. อาการดีโดยตลอดและเอกซเรย์ปอดภาวะการอักเสบดีขึ้น ผลเลือดดี ส่วนระดับเคมีมีปัญหาน้อยแต่กลับมาดีขึ้นแล้ว แต่ช่วงเช้าวันที่ 4 ม.ค.เริ่มมีอาการเหนื่อย มีไข้ขึ้นเล็กน้อย อาจเป็นผลจากอายุที่มาก และเป็นเพราะการฟื้นฟูตัวของปอดยังทำงานได้ไม่เต็มที่นัก จึงต้องกลับมาใส่เครื่องช่วยหายใจเพื่อไม่ให้ใช้แรงมากในการหายใจต้องให้เวลาการฟื้นฟูตัวสัก 2-3 วัน แล้วค่อยๆ ปรับเอาเครื่องช่วยหายใจออกอีกครั้ง แต่ถือเป็นสัญญาณดีที่ตลอด 24 ชม.ที่ผ่านมา การทำงานของอวัยวะต่างๆ ดีขึ้น ส่วนอาการนางชุตติพร วิจิตรแสงศรี ภริยา ผู้ว่าฯ อยู่ในเกณฑ์เรียบร้อยดีเนื่องจากมีอาการน้อยอยู่แล้ว

★ รพ.สนามแห่งที่ 3 ใกล้เสร็จ

ส่วนสถานการณ์ใน จ.สมุทรสาคร ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลาประมาณ 11.30 น. พล.ต.ต.วัฒนา ยี่จีน รอง ผบ.ช.7 นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร และ พ.ต.อ.สมชาย ขอล้ำผลก.ส. โคกขามเดินทางมาที่วัดนาแพตคอรื ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ซึ่งเป็นโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 3 เพื่อรองรับผู้ที่มีเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้จำนวน 280 คน ขณะนี้ในการก่อสร้างห้องสุขา ห้องอาบน้ำ ใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้ว คงเหลือแต่การจัดเตรียมเตียงพร้อมชุดที่นอนผ้าห่ม คาดว่าวันที่ 6 ม.ค.นี้ น่าจะเสร็จสมบูรณ์

★ เปิดตลาดทะเลไทยแล้ว

ด้านบรรยากาศที่ตลาดทะเลไทยหลังปิดตลาดมาตั้งแต่วันที่ 19 ธ.ค.2563-3 ม.ค.2564 ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตั้งแต่เช้าวันที่ 4 ม.ค.ที่เปิดตลาดค้าขายสัตว์ทะเลได้เป็นวันแรก โดยเริ่มจากแปปลาทะเล ก่อนที่กำหนดเวลาซื้อขาย 06.00-12.00 น. พร้อมกับมีข้อกำหนดสำหรับผู้เข้ามาซื้อขายปลาที่แปปลาต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดคือ 1.ทุกคนจำเป็นต้องผ่านการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แล้วและต้องไม่พบเชื้อ 2.ผู้ซื้อ-ผู้ขายที่เข้ามาซื้อ-ขายในตลาดปลาเป็นประจำ จะต้องมีบัตรผ่านที่ออกโดยชมรมผู้ขายปลาสมุทรสาครเท่านั้น 3.ผู้ซื้อรายย่อยที่เข้ามาไม่ประจำ สามารถแสดงเอกสารผลการตรวจแทนได้ 4.ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในขณะที่อยู่บนอาคารตลาดปลา และหมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ หากผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกเชิญลงจากอาคารทันที ซึ่งตลอดเวลาที่เปิดตลาด มีคนเข้ามาซื้อขายอย่างต่อเนื่อง



ข่าวประจำวันอังคารที่ 5 มกราคม พ.ศ.2564 หน้า 1 (ต่อหน้า 11)

★ โควิดสมุทรสาครพุ่งไม่หยุด

นอกจากนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลาประมาณ 20.00 น. วันที่ 4 ม.ค. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยผ่านเพจเฟซบุ๊ก ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในจังหวัด ประจำวันที่ 4 มกราคม 2564 พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่เพิ่มอีก 470 คน แบ่งเป็นคนไทย 74 คน และต่างด้าว 396 คน รวมยอดสะสมทั้งสิ้น 2,871 คน

★ ระยองเตียงผู้ป่วยใกล้เต็ม

ที่จ.ระยอง วันเดียวกัน นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผวจ.ระยอง แถลงยืนยัน ณ เวลา 14.00 น. วันที่ 4 ม.ค.พบผู้ติดเชื้ออีก 42 คน ทำให้จังหวัดมีผู้ป่วยในภาวะระบาดระลอกใหม่รวม 428 คน รักษาหาย 11 คน ตรวจหาเชื้อเชิงรุก 6,888 คน พร้อมกันนี้ ยังได้ประกาศปิดตลาดนัดชั่วคราว ชายหาดปิดตั้งแต่ 18.00-06.00 น. ส่วนที่ปิดได้ แต่ต้องมีการป้องกันอย่างเข้มงวด อาทิ ร้านอาหาร ร้านค้าปลีก ร้านขายของชำ สถานที่จำหน่ายอาหาร ศูนย์อาหาร แต่ห้ามขายสุรา และต้องเว้นระยะห่างของผู้ใช้บริการ รวมถึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้พนักงาน เวีรกรพร้อมโซม หรือสลับวิธีการเข้ามาทำงาน นพ.สุนทร สสจ.ระยอง เปิดเผยว่า ในจังหวัดมีเตียงรักษาอยู่ทั้งหมด 500 เตียง ใกล้เต็มจำนวน จึงหาเตียงเสริม เพราะคาดว่าจะมียอดผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอีก

★ รับลูกเรือประมงขึ้นฝั่งบ้านแพ

ส่วนกรณีนายบุญเชิด คุ้มจิต อายุ 62 ปี ได้เรือประมงบุญเชิดทวีทรัพย์ ทราบผลตรวจว่าติดเชื้อโควิด-19 ขณะออกเรือหาปลากลางทะเลระยอง และไม่สามารถนำเรือที่มีลูกเรืออีก 5 คน เป็นคนไทย 1 คน แรงงานต่างด้าว 4 คน เข้าฝั่งได้เนื่องจากแพร่ระบาด ทำให้ต้องลอยลำอยู่ร่วม 2 วัน จนเสบียงที่มีอยู่ใกล้หมด ต่อมาเมื่อช่วงสายวันที่ 4 ม.ค.เรือลำดังกล่าวสามารถเข้าฝั่งได้แล้วที่ท่าเรือกรมประมง ต.แพ อ.เมือง จ.ระยอง จากนั้นนายเสรี เรือนหล้า ประมงจังหวัดระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ได้เดินทางรับคนบนเรือที่อยู่ในสภาพอดโรย ไปรักษาตัวโดยชุดแรก 3 คน ส่งไปที่รพ.ระยอง ส่วนอีก 2 คน ให้รบนเรือ เพื่อขับเรือไปเทียบท่ายังท่าเรือที่รองรับได้แล้ว แล้วจะส่งตัวตามไปรักษาต่อไป จากนั้นเจ้าหน้าที่ สส.ทต.บ้านแพ เข้ามาฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อทั่วบริเวณท่าเทียบเรือ รวมถึงในเรือด้วย เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโควิด

★ จันทบุรีติดเชื้อเพิ่ม 27 คน

ที่สนามฝึกกองทัพเรือหมายเลข 16 บ้านจันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี นายภูติ ไชยศักดิ์ รอง ผวจ.จันทบุรี เป็นตัวแทนรับเคม.รพ.สนาม

จาก พล.ร.ต.นพต. จุฑาพนนะตฤต ผอ.ศูนย์การกองพลนาวิกโยธิน เพื่อรองรับผู้ป่วยจากการติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ จ.จันทบุรี ชลบุรี ระยอง หาก รพ.หลักเกินขีดความสามารถในการที่จะดูแลผู้ป่วยได้ทั้งหมด โดยปรับปรุงอาคาร ERG สนามฝึกกองทัพเรือบ้านจันทเขลม ให้เป็น รพ.สนาม ประกอบด้วย อาคารอำนวยการ 1 อาคาร อาคารรับผู้ป่วย 4 อาคาร และอาคารประกอบเลี้ยง 1 อาคาร รวม 6 อาคาร สามารถรองรับผู้ป่วยสูงสุดกว่า 220 เตียง ทั้งนี้ นพ.อภิรักษ์ วิสุทธิอาภาภรณ์ นายแพทย์ สสจ.จันทบุรี เปิดเผยว่า รพ.สนามแห่งนี้คาดว่าจะเริ่มรับผู้ป่วยกลุ่มแรก จำนวน 17 คนเป็นผู้ป่วยที่อาการไม่รุนแรง ส่วนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ใน จ.ระยอง มีการยืนยันผลตรวจพบอีก 27 คน แยกผู้ป่วยรายใหม่ 5 คน และผู้ป่วยคัดกรองเชิงรุกอีก 22 คน ทำให้ขณะนี้ จ.จันทบุรี มีผู้ป่วยติดเชื้อรวมทั้งสิ้น 149 คน ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจากผู้ป่วยชุดก่อนๆ

★ ย้ายผู้การเมืองจันทที่เขนบ่อน

ต่อมาผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อช่วงเย็นวันที่ 4 ม.ค. พล.ต.ท.วินะ จินวีระ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 มีคำสั่งที่ 8/2564 เรื่องให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการ ความว่า ด้วยตำรวจภูธรภาค 2 มีคำสั่งที่ 2/2564 ลงวันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2564 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องกับปล่อยปลละเลยให้มีการลักลอบเล่นการพนัน ถือเป็นกรณีปฏิบัติหน้าที่มีขอบ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่อย่างไร กรณีปรากฏข่าวทางสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ต่างๆ ว่ามีการตรวจพบผู้ป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยผู้ป่วยจำนวนหนึ่งมีประวัติเชื่อมโยงกับบ่อนการพนันในพื้นที่ จ.จันทบุรี เพื่อให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงให้ พล.ต.ต.สุวิชาติ ญาณกิตติกุล ผบก.ภ.จ.จันทบุรี ไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรภาค 2 โดยขาดจากตำแหน่งเดิม และมีคำสั่งที่ 4/2564 มอบหมายให้ พล.ต.ต.นิธิธร จินตทานนท์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 (รอง ผบ.ช.ภ. 2) รักษาการแทนในตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจภูธร (ผบก.) จ.จันทบุรี อีกหน้าที่หนึ่ง ตั้งแต่นั้นเป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

★ ชลบุรีเจตติดเชื้ออีก 35 คน

วันเดียวกัน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผวจ.ชลบุรี แถลงสถานการณ์โรคโควิด-19 ในพื้นที่ ณ วันที่ 4 ม.ค.มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม 35 คน จึงขอความร่วมมืองดเดินทางข้ามจังหวัด ขณะที่ นพ.อภิรักษ์ กัญญาตนาพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ระบุว่าในช่วงเริ่มต้นผู้ติดเชื้อส่วนมากอยู่

ในอำเภอบางละมุง แต่ปัจจุบันยอดผู้ติดเชื้อจากอำเภอสัตร์ราชาเพิ่มขึ้นสูง ผู้ติดเชื้อเกือบทั้งหมดสัมผัสกับสถานที่ที่โครจร บาร์ไฮสค็อป และผับ ผู้ว่าราชการจังหวัดจึงให้หน่วยอำเภอสัตร์ราชรับผิดชอบตั้งทีมตรวจให้เข้มขึ้นกว่าอำเภออื่นๆ หากควบคุมยอดผู้ติดเชื้อภายในอำเภอสัตร์ราชาได้ ยอดผู้ติดเชื้อทั้งหมดจะลดลงภายใน 1-2 สัปดาห์ ส่วนการจัดตั้งรพ.สนาม ได้ประสานทหารเรือ ได้สถานที่จากค่ายทหารเกษมราษฎร์ จำนวน 170 เตียง ค่ายฝึกทหารใหม่ มี 4 ตึก ตึกละ 80 เตียง เน้นรับเฉพาะผู้ป่วยที่มีอาการเบา นอกจากนี้ นายกเมืองพัทยาสงอ ให้ปิดเกาะล้าน วันที่ 5-20 ม.ค.64 หรือจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น เพื่อลดการควบคุมโรค

★ คนเกาะล้านล็อกคานตัวเอง

ส่วนที่ท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย พัทยาใต้ ตลอดช่วงบ่ายเป็นต้นมา หลังจากที่พื้นที่เกาะล้านประกาศปิดเกาะตั้งแต่วันที่ 5-20 มกราคม 2564 เพื่อเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อ covid-19 ในพื้นที่เกาะล้านและให้เป็นไปตามมาตรการคณะกรรมการที่มอสาโควิด-19 ชุมชนเกาะล้าน ปรากฏว่าท่าเทียบเรือโดยสารข้ามฟาก พัทยา-เกาะล้าน มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปที่ผัดผ่องเที่ยวยังเกาะล้าน 100 กว่าชีวิตทำงานสัมผัสการเดินทางกลับขึ้นฝั่งอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ นายสรศักดิ์ ทองบ่งเพชร เลขาธิการชุมชนเกาะล้าน กล่าวว่า ในการประกาศล็อกคานครั้งนี้ไม่ใช่เป็นคำสั่งของทางราชการ แต่เป็นความเห็นร่วมกันของคนในชุมชนเกาะล้าน ให้ปิดสถานบริการรีสอร์ทที่พักร้านอาหารต่างๆ และควบคุมการเดินทางของคนในพื้นที่ เนื่องจากเกาะล้านปรากฏในใหม่ไลน์ของ ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จากนั้นให้คนในชุมชนสังเกตอาการตัวเอง หากใครมีอาการให้รีบไปพบแพทย์ เพื่อตรวจหาเชื้อ และปรับเวลาของเรือโดยสารให้เหลือแค่ 3 เที่ยวต่อวันคือ เช้า กลางวัน เย็น ใช้ท่าเรือแค่ท่าเดียวคือท่าหน้าบ้านเกาะล้าน อนุญาตเฉพาะคนที่มีพื้นเพอยู่ที่เกาะล้านเท่านั้น โดยจะมีจุดคัดกรองอยู่ที่ท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย มีการตรวจบัตรประชาชน ส่วนคนที่มีธุรกิจอยู่บนเกาะล้าน ต้องมีสติ๊กเกอร์ปะที่บัตรประชาชนเท่านั้นถึงจะอนุญาตให้เข้ามาในพื้นที่เกาะล้าน

★ เกาะล้านเคอร์ฟิวสี่ทุ่มถึงตีห้า

สำหรับมาตรการคุมเข้มในการล็อกคานเกาะล้านตั้งแต่วันที่ 5-20 ม.ค.64 ที่ประกาศออกมาให้ประชาชนบนพื้นที่เกาะล้านปฏิบัติ ดังนี้ 1.ที่พักรีสอร์ทต่างๆขอให้เคอร์ฟิวท่องเที่ยวออกทั้งหมดภายในวันที่ 4 มกราคม 2564 และจัดรับนักท่องเที่ยวชุดต่อไปจนกว่าสถานการณ์คลี่คลาย 2.งดการเดินทางของคนในพื้นที่ทั้งหมด (ควบคุมการเข้าออก 100 เปอร์เซ็นต์) หากมีความจำเป็นเร่งด่วนสามารถ



ข่าวประจำวันอังคารที่ 5 มกราคม พ.ศ.2564 หน้า 1 (ต่อหน้า 11)

ป้องกันโรค 100 เปอร์เซ็นต์ จะมีการตรวจบัตรประชาชนที่ติดสติ๊กเกอร์โควิดที่จุดคัดกรองพืชมหากบุคคลภายนอกเกาะล้านมีความประสงค์เข้ามาทำกิจกรรมในพื้นที่เกาะล้าน จะต้องแจ้งขออนุญาต ณ ศูนย์อำนวยความสะดวกโควิด-19 ทำเรือ และจะต้องมีบุคคลในพื้นที่เกาะล้านรับรอง 3.ให้ประชาชนในพื้นที่เกาะล้าน สังเกตอาการตัวเองเบื้องต้น หากมีอาการ ภายใน 14 วัน เช่น ไอ ไข้ เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส และเหนื่อย หอบ ให้ติดต่อศูนย์แพทย์ชุมชนบ้านเกาะล้าน โทร.0-8848-4144 4.ห้ามประชาชนออกนอกเขตสถาน ตั้งแต่เวลา 22.00 น. ถึง 05.00 น. 5.เรือสปีดโบ๊ตข้ามฟากพืชม-เกาะล้าน งดให้บริการโดยเด็ดขาด หากมีความจำเป็นเร่งด่วนในการใช้เรือสปีดโบ๊ตข้ามฟากพืชม-เกาะล้าน สามารถขออนุญาตได้เป็นรายกรณี ณ ศูนย์อำนวยความสะดวก ทำเรือ 6.ร้านอาหารให้ชื้อกลับบ้านเท่านั้น งดนั่งทานที่ร้าน โดยเด็ดขาด 7.งดเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวทุกกรณีโดยเด็ดขาด และ 8.บังคับใช้คำสั่งประกาศของจังหวัดชลบุรี ทุกฉบับอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ในช่วงปิดเกาะล้านระหว่างวันที่ 5-20 ม.ค.64 เรือโดยสารปรับเวลาวิ่งวันละ 3 เที่ยว ดังนี้ ออกจากพืชม เวลา 07.00, 12.00, 18.00 น. และออกจากเกาะล้าน เวลา 07.00, 12.00, 17.00 น. เพื่อขนส่งอาหารและสิ่งของจำเป็นเท่านั้น ห้ามรับผู้โดยสารนอกเกาะล้าน

★ กลุ่มเสี่ยงติดเชื้อมีกระจาย

นอกจากนี้หลายจังหวัดทยอยยืนยันผลตรวจเชื้อทั้งผู้ป่วย กลุ่มสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย และจากการตรวจเชิงรุกในกลุ่มแรงงานต่างด้าว โดย จ.สมุทรสงคราม พบผู้ป่วยเพิ่ม 2 คน ทั้งคู่เป็นชาว ต.ปลาบึงโพธิ์ อ.อัมพวา และทำงานโรงงานอาหารแปรรูป ใน ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ซึ่งเป็นที่เดียวกับผู้ป่วยก่อนหน้านี้ ทำให้ขณะนี้ จ.สมุทรสงคราม มีผู้ติดเชื้อสะสม 22 คน ด้านนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผวจ.สิงห์บุรี แถลงยืนยันพบผู้ป่วยติดเชื้อ 3 คน เชื่อมโยงกับสนามไถ่ขนพื้นที่เมือง 3 แห่ง พบจากการค้นหาเชิงรุก หลังจากมีผู้มารายงานตัวตรวจเชื้อทั้งหมด 73 คนพบผู้ติดเชื้อ 3 คนและรอผลการตรวจอีกจำนวน 36 คน ส่วนนายภักพงศ์ ทวีพัฒน์ ผวจ.เพชรบุรี ได้รับรายงานมีผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 1 คน เป็นหญิงอายุ 62 ปี อาชีพค้าขาย ภูมิลำเนาอยู่ ต.บาบปลาเคื่อ อ.ท่ายาง มีประวัติอยู่ในพื้นที่สัมผัสเสี่ยงสูงตลาดบางพลี จ.สมุทรปราการ ขณะนี้รักษาตัวอยู่ใน รพ.ท่ายาง ที่ จ.ตราด มีผู้ติดเชื้อใหม่อีก 2 คน จากการปฏิบัติตรวจหาเชิงรุก โดยพบในพื้นที่ ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ และพื้นที่เทศบาลเมืองตราดแห่งละ 1 คน ทั้งคู่เชื่อมโยงการเดินทางที่ ต.แสนตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด ส่วนนายรังสรรค์ ต้นเจริญ ผวจ.พิจิตร แถลงขณะนี้จังหวัดพบผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 3 คน เป็นสมาชิกครอบครัวเดียวกัน ลือหอ แม่ ลูกชาย ในพื้นที่ ต.บางลาย

อ.ปึงนารัง โดยติดเชื้อจากลูกสาวที่เดินทางกลับมาจาก จ.สมุทรสาคร ทั้งนี้ผู้ติดเชื้อทั้ง 8 คนแรก ชายอายุ 81 ปี ถูกนำส่ง รพ.จากการป่วยด้วยโรคอื่น คนที่ 2 เป็นหญิง อายุ 83 ปี ไปเฝ้าไข้ผู้ป่วยคนแรกที่ รพ. ส่วนคนที่ 3 เป็นชาย อายุ 53 ปี อาชีพครู โรงเรียนบางลายใต้ ซึ่งขณะนี้ส่งปิดโรงเรียนแล้ว และให้กลุ่มเสี่ยงกักตัวอาคาร 14 วัน

★ คนติดเชื้อผุ่ลมไผ่สนามชนไก่

พร้อมกันนี้ ตลอดวันมีรายงานพบผู้ติดเชื้อเชื่อมโยงกับสนามชนไก่ โดยนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผวจ.ลพบุรี ได้รับรายงานพบผู้ป่วยโควิด-19 รายที่ 2 ของจังหวัด เป็นชายไทย อายุ 47 ปี อยู่ใน ต.ห้วยโป่ง อ.โคกสำโรง พบประวัติเชื่อมโยงกับสนามชนไก่ใน 4 จังหวัด ได้แก่ สนามไถ่ขนหนองคาโล ต.คยสิทธิ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี สนามไถ่ขนบ้านแปง สนามไถ่ขนหลังหมูหลังตลาดกลาง สนามไถ่ขนเรื่องชัย จ.พระนครศรีอยุธยา สนามไถ่ขนลำท่าแดง อ.เมือง จ.อ่างทอง และสนามไถ่ขน ต.ดงเหล็ก อ.โคกสำโรง ขณะที่นายจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ได้โพสต์เฟซบุ๊กเมื่อช่วงเย็นวันที่ 4 ม.ค.ว่า มียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มจำนวน 14 คน ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อรวม 44 คน ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับสนามชนไก่ โดยตรวจเช็กลุ่มเสี่ยงไปแล้ว 1,24 คน นั้นหมายความว่าจังหวัดอ่างทอง ดำเนินการเชิงรุกก่อนที่จะแพร่กระจายต่อเนื่อง

★ ตามหาคนไปสนามไถ่ขนอ่างทอง

เช่นเดียวกับ จ.สุพรรณบุรี ยืนยันพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1 คน เป็นชายอายุ 66 ปี เจ้าของร้านอาหารแห่งหนึ่ง ใน อ.บางปลาร้า จ.สุพรรณบุรี มีประวัติเดินทางไปที่สนามชนไก่อินเตอร์ ใน อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง นอกจากนี้ นายฉัตรทิพย์ สุวรรณประทีป ผวจ.สุพรรณบุรี ประกาศตามหาผู้ที่เดินทางไปสนามชนไก่ หรือพื้นที่ควบคุมความเสี่ยงสูง เมื่อมาถึงสุพรรณบุรี ให้รับรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือสาธารณสุข อสม.ทันที ผู้ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 5 แสน หรือทั้งจำและปรับ ขณะที่นายแพทย์ธีระอารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยพบมีผู้ติดเชื้อเพิ่ม 4 คน เชื่อมโยงกับสนามไถ่ขนป่าโมกอินเตอร์ ต.ป่าโมก อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง โดยคนแรกเป็นชายไทย อายุ 54 ปี พักอาศัยพื้นที่ อ.บางปะหัน คนที่สอง เป็นชายไทย อายุ 34 ปี พักอาศัยที่ ต.บ้านนา อ.มหาราช คนที่ 3 เป็นชายไทย อายุ 51 ปี พักอาศัยที่ ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา และคนที่ 4 เป็นชายไทย อายุ 24 ปี อาศัยที่ ต.ทับน้ำ อ.บางปะหัน

★ ตำหนักนนำเชื้อเข้าสู่สุราษฎร์

วันเดียวกัน นายวิฑูรย์จินตนา ผวจ.สุราษฎร์ธานี พร้อมทีมสาธารณสุขของจังหวัด แถลงพบผู้ติดเชื้อ

คนแรกเป็นหญิง อายุ 50 ปี มีประวัติเดินทางจากจังหวัดสมุทรสาคร มาหาญาติในพื้นที่ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี เริ่มป่วยเมื่อวันที่ 2 ม.ค.64 เมื่อตรวจพบเชื้อคนแรก จึงนำตัวญาติทั้งหมดที่ที่พักอาศัยอยู่ภายในบ้าน จำนวน 10 คนมาตรวจพบติดเชื้อด้วย 6 คน อีก 4 คนกำลังรอผลตรวจ พร้อมตำหนักผู้ป่วยหญิงรายนี้ว่า ไม่เข้าใจว่าผู้ป่วยรายนี้จะเข้ามาในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่ออะไร เพราะรู้อยู่แล้วว่ามาจากพื้นที่สีแดงเป็นการเข้ามาทำลายความหวังและความสุขของชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ไม่พบเชื้อมานานกว่า 12 วัน แต่ผู้ป่วยรายนี้กลับนำเชื้อมาแพร่ในพื้นที่อีกครั้ง ถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่รับผิดชอบต่อสังคมและคนจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่างที่สุด แต่ถ้ามั่นใจจะควบคุมสถานการณ์แพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็ว และผู้ที่เดินทางมาจาก 8 จังหวัดพื้นที่สีแดง เมื่อเข้ามาในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ต้องกักตัว 14 วัน สวมหน้ากากอนามัย เลี่ยงที่ชุมชนอย่างเคร่งครัด

★ โคนกักตัวอ้อหลังคนติดเชื้อผุ่ลม

ที่ อ.แม่สอด จ.ตาก หลังตรวจเชิงรุกหาเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าวและพบหญิงมีครรภ์วัย 28 ปี ติดเชื้อ 1 คน เป็นพนักงานร้านจำหน่ายอะไหล่ยนต์ในเขตเทศบาลนครแม่สอด และจากประวัติการเดินทางทำให้สถานที่ต่างๆที่ผู้ติดเชื้อรายนี้เดินทางไปต้องปิดสถานที่เพื่อพ่นยาฆ่าเชื้อ และกักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและเสี่ยงต่ำเป็นเวลา 14 วัน ทั้งที่ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาแม่สอด ต้องปิดทำการตั้งแต่วันที่ 4-18 ม.ค. ร้านสะดวกซื้อ ร้านซูเปอร์มาร์เก็ตและคลินิกก็หยุดชั่วคราว รวมถึงสำนักสงฆ์ใน อ.แม่ระมาด ที่ผู้ป่วยแวะไปพัก 1 คืน ต้องมีการกักตัวทั้งพระและภรรยาหลายราย ส่วนสาธารณสุขอำเภอบ้านตาก จ.ตาก ต้องกักตัวผู้สัมผัสใกล้ชิดกับสาวระยอง วัย 37 ปี ที่ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 23 คน หลังสาวคนดังกล่าวกลับมาเยี่ยมบิดาที่ ต.แม่สลิ ต.บ้านตาก ในช่วงปีใหม่ เช่นเดียวกับที่ จ.ปราจีนบุรี ได้เข้าตรวจพื้นที่ ต.ดงพระราม อ.เมืองปราจีนบุรี และวัดดงพระราม หลังได้รับแจ้งจากคนในพื้นที่ว่ามีผู้ป่วยโควิด-19 ที่ทำงานในโรงงาน จ.สมุทรปราการ เดินทางมาเที่ยวปีใหม่ในพื้นที่ และแยกกลุ่มเสี่ยงเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกสัมผัสผู้ป่วยโดยตรง จำนวน 18 คน ส่วนกลุ่มสองจำนวน 23 คน

★ ข่าวดีรักษาหายหลายราย

นพ.ชาญชัย จันทรรักษ์กุล ผอ.รพ.ร้อยเอ็ด เปิดเผยความคืบหน้าผู้ป่วยโควิด-19 ชายอายุ 38 ปี ที่ทำงานในคลินิกเอกชนย่านพืชม อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ว่าขณะนี้ผู้ป่วยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีการตอบสนองต่อการรักษาได้ดี จึงทำให้อาการดีขึ้นตามลำดับ โดยทางแพทย์เฉพาะโรคทางเดินหายใจตรวจหาเชื้อโควิด-19 ก็ไม่พบเชื้อ จึงอนุญาตให้เดินทางกลับบ้านได้แล้ว ส่วนผู้เสี่ยงสูง รวมถึง



ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ.2564 หน้า 1(ต่อหน้า 11)

พ่อแม่ของผู้ป่วย ตรวจหาเชื้อไม่พบจึงให้กลับบ้านได้ โดยแนะนำให้กักตัวที่บ้านของอีก 14 วัน เช่นเดียวกับผู้ติดเชื้อ 2 คนที่รักษาตัวอยู่ใน รพ. พุ่งห้วย จ.สตูล แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้หลังเข้ารักษาตัวอยู่ 10 วัน และตรวจไม่พบเชื้อโควิดแล้ว โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็นผวจ.สตูล และคณะ มาร่วมให้กำลังใจและส่งผู้ป่วยออกจาก รพ.

★ **น่านไขแตกเจอสาวลาวติดเชื้อ**

เมื่อช่วงค่ำวันที่ 4 ม.ค. ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินกรณีโรคโควิด-19 จ.น่าน เผยแพร่ข้อมูลระบุพบผู้ป่วยโควิดรายแรกของจังหวัดน่าน เป็นหญิงสัญชาติลาว อายุ 23 ปี อาชีพรับจ้างใน กทม. จากการสอบสวนโรคเบื้องต้น พบว่าผู้ป่วยเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของพนักงานส่งอาหารที่เป็นผู้ป่วยใน กทม. ต่อมาเมื่อวันที่ 30 ธ.ค.63 เดินทางจาก กทม. กลับ จ.น่าน และมีอาการป่วยเมื่อวันที่ 2 ม.ค.64 ผลตรวจยืนยันติดเชื้อ เมื่อวันที่ 4 ม.ค. ขณะนี้รักษาตัวที่ รพ.น่าน ซึ่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน จะแสดงผลยืนยันอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ขณะเดียวกัน ศูนย์ปฏิบัติการ COVID-19 จังหวัดน่านบุรี รายงานพบผู้ป่วยโควิด-19 ในจังหวัดเพิ่ม 8 คน ทำให้มีผู้ป่วยสะสมในการระบาดรอบใหม่ 107 คน

★ **กทม.ติดเชื้อเพิ่ม 28 คน**

ส่วนใน กทม. ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษก กทม.เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2564 ที่ศาลาว่าการ กทม.ว่า มีผู้ติดเชื้อจากบ่อนในพื้นที่กรุงเทพฯ เบื้องต้นทราบข้อมูลจากกรมควบคุมโรคว่าติดมาจากบ่อนในพืทยา ซึ่งต้องรอข้อมูลการสอบสวนโรคอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม บ่อนเป็นสถานที่ที่ผิดกฎหมายที่ไม่สามารถอยู่แล้ว กทม.จะประสานตำรวจให้ตรวจตราให้มากขึ้น ส่วนกรณีการเดินทางข้ามจังหวัด ขณะนี้ยังไม่บังคับให้กักตัวผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยงแต่อย่างใด แต่ขอให้ผู้ที่เดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงกักตัว 14 วัน เพื่อดูอาการ และทำแบบประเมินที่ BKK Covid-19 และสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง ล้างมือบ่อยๆ และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล หากมีอาการให้เข้าพบเจ้าหน้าที่เพื่อทำการตรวจโรคทันทีทั้งนี้ กทม.ขออย่าในการจัดงานแต่งงาน งานบวช ขอให้เลื่อนไปก่อน หากต้องจัดจริงให้ควบคุมจำนวนคน โดยต้องขออนุญาตไปยังสำนักอนามัยเพื่อให้มีมาตรการอย่างเข้มงวด สำหรับยอดผู้ติดเชื้อใน กทม.วันนี้ทาง สบค.แถลงว่า กทม.พบ 28 คน โดย 27 คน เป็นคนที่อยู่ใน กทม. ส่วนอีก 1 คน อยู่ระหว่างสอบสวนโรค จำนวนผู้ติดเชื้อตั้งแต่ 20 ธ.ค.63-4 ม.ค.64 จำนวน 229 ราย

★ **ขอมขยับเวลาปิดร้านอาหาร**

ส่วนกรณีเวลาเปิดปิดร้านอาหารใน กทม.

นั้น ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจาก กทม.มีมติเห็นชอบให้ร้านอาหารในพื้นที่จำหน่ายแบบ Take Away ตั้งแต่เวลา 19.00-06.00 น. ในส่วนช่วงเวลากลางวัน 06.00-19.00 น. นั้นรับประทานได้ตามปกติ แต่ห้ามดื่มสุราในร้านอาหาร ต่อมาเวลา 18.00 น. ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษก กทม.เปิดเผยหลัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะ ผอ.สบค.ประกาศให้ขยายเวลานั่งกินในร้านอาหาร กทม. เห็นชอบตามมติของ สบค.ที่มีมติขยายเวลาจำหน่ายอาหาร เพื่อลดผลกระทบและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนและผู้ประกอบการจากเดิมที่คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร มีมติให้จำหน่ายและนั่งทานอาหารที่ร้านได้ระหว่างเวลา 06.00-19.00 น. ขยายเวลาเป็น 06.00-21.00 น. ส่วนเวลา 21.00-06.00 น. ให้จำหน่ายอาหารแบบส่งกลับบ้าน

★ **ด้านตรวจฝั่งธนฯ ไม่กรองคนเข้ากรุง**

นอกจากนี้ เวลา 18.50 น. ที่ด่านตรวจโควิด-19 ช่วงถนนพุทธมณฑลสาย 3 ดัดถนนบรมราชชนนี เขตทวีวัฒนา กทม. ผู้สื่อข่าวพบเจ้าหน้าที่เปิดไฟกะพริบให้สัญญาณในช่องทางคู่ขนานทั้งซ้ายและขวา แต่ไม่มีเจ้าหน้าที่คอยเรียกตรวจรถโดยสารสาธารณะ เพื่อคัดกรองบุคคลแต่อย่างใด จากการตรวจสอบในด่านมีเพียงเจ้าหน้าที่เทศกิจนั่งอยู่ 4 คน และตำรวจสายตรวจของ สน.พื้นที่เพียง 1 นายเท่านั้น ส่วนโต๊ะที่วางเจลแอลกอฮอล์และแอลกอฮอล์แบบฉีดพ่น ไม่มีเจ้าหน้าที่คอยบริการกับประชาชนแต่อย่างใด

★ **โควิดทำเงินวันละ 3-5 ลบ.**

สำหรับผลกระทบทางเศรษฐกิจ นายธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในฐานะประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจกล่าวว่า เบื้องต้นประเมินว่าการระบาดรอบ 2 จะทำให้เศรษฐกิจเสียหายวันละ 3 พัน-5 พันล้านบาท หรือเดือนละ 1-1.5 แสนล้านบาท เป็นผลจากประชาชนชะลอการใช้จ่าย เทียบจากการประกาศล็อกดาวน์ทั้งประเทศครั้งแรกช่วงเดือนมี.ค.-เม.ย.63 มีมูลค่าความเสียหายวันละ 1 หมื่นล้านบาท แม้การระบาดรอบ 2 ยังไม่มีการล็อกดาวน์ทั้งประเทศแต่มีมูลค่าความเสียหายสูง เนื่องจากสถานการณ์ขณะนี้ถึงๆ ล็อกดาวน์ทั้งประเทศ และจังหวัดที่ล็อกดาวน์ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เศรษฐกิจและเมืองท่องเที่ยว เช่น กรุงเทพฯ ชลบุรี ระยอง ทั้งนี้ ภาครัฐควรใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมในไตรมาสแรก เพื่อชดเชยมูลค่าเศรษฐกิจที่หายไปเป็นแสนล้านบาท โดยเฉพาะมาตรการคนละครึ่งที่เห็นผลอย่างชัดเจนในการช่วยกระจายรายได้ทั่วถึง และช่วยลดภาระค่าครองชีพ ควรเปิดกว้างเพิ่มเติมอีก 20-30 ล้านราย เพื่อกระจายให้ทั่วถึงมากขึ้น เชื่อว่าหากเติมเงินกระตุ้นเศรษฐกิจได้ จะส่งผลให้อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (จีดีพี) ทั้งปี 64 เป็นบวกได้ 2-3 เปอร์เซ็นต์



ข่าวประจำวันอังคารที่ 5 มกราคม พ.ศ.2564 หน้า 1 (ต่อหน้า 12)

‘โควิด’จุดไม่อยู่ ☆ ต่อจากหน้า 11

★ มะกันเล็งปรับแผนฉีดวัคซีน

ด้านสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ในต่างประเทศ ยอดผู้ติดเชื้อทั่วโลกอยู่ที่ 85.5 ล้านคน เสียชีวิตรวมกว่า 1.85 ล้านคน ขณะที่นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาแถลงว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อในประเทศเป็นเรื่องเกินจริง หลังยอดติดเชื้อรวมเพิ่มเป็น 21.1 ล้านคน เสียชีวิตรวม 360,078 คน ส่งผลให้นายแอนโทนี เฟาซี ที่ปรึกษาทำเนียบขาวสหรัฐฯ แถลงการณ์ว่า นายทรัมป์ควรไปโรงพยาบาล ไปดูสถานการณ์ในแนวหน้า จะได้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้น ขณะที่สถานีโทรทัศน์ซีบีเอสของสหรัฐฯ รายงานว่าตัวแทนรัฐบาลสหรัฐฯ อยู่ระหว่างหารือกับบริษัทเวชภัณฑ์ผู้ผลิตวัคซีนในประเทศ รวมถึงองค์การอาหารและยาแห่งชาติ (FDA) ว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่จะให้ผู้รับการฉีดวัคซีนโคสแตรกอไปก่อนเพื่อที่จะนำวัคซีนที่ต้องฉีดโดสที่สองไปให้คนอื่นๆ แทน เนื่องจากขณะนี้รัฐบาลฉีดวัคซีนให้ประชาชนได้เพียง 3 ล้านคน จากที่ตั้งเป้าว่าจะฉีดก่อนสิ้นปีใหม่ให้ได้ 20 ล้านคน โดยมีสาเหตุจากเรื่องการจัดส่งล่าช้า และผลิตวัคซีนไม่ทัน

★ อังกฤษเริ่มใช้วัคซีนผลิตใน ปท.

วันเดียวกัน รัฐบาลอังกฤษกลายเป็นประเทศแรกของโลก ที่เริ่มกระบวนการฉีดวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 ของบริษัทแอสตราเซนeca พัฒนาร่วมกับมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ให้แก่ประชาชน โดยผู้รับวัคซีนเข็มแรกคือ นายไบรอัน ฟิงเกอร์ รัย 82 ปี ในเมืองออกซ์ฟอร์ด ที่กล่าวแสดงความยินดีด้วยว่า รู้สึกปลื้มปริ่มที่ได้รับวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 และยังภูมิใจเข้าไปอีก เมื่อรู้ว่าเป็นวัคซีนที่คิดค้นในเมืองบ้านเกิดออกซ์ฟอร์ด ขณะที่นายบอริส จอห์นสัน นายกรัฐมนตรีอังกฤษ กล่าวไว้ในช่วง 2-3 เดือนจากนี้ จะมีประชาชนได้รับวัคซีนหลายสิบล้านคน ส่วนวัคซีนไฟเซอร์ของสหรัฐฯ ได้ฉีดให้ประชาชนแล้ว 1 ล้านคน แต่ยอมรับด้วยว่ารัฐบาลอยู่ระหว่างพิจารณามาตรการปิดสถานที่ต่างๆเพิ่มเติม หลังการระบาดยังคงรุนแรง มีผู้ติดเชื้อรวมกว่า 2.65 ล้านคน เสียชีวิตรวม 75,024 คน

★ จีนลุยฉีดวัคซีนก่อนตรุษจีน

สำนักข่าวซีซีทีวีของจีนรายงานว่า รัฐบาลได้จัดตั้งศูนย์ฉีดวัคซีนต้านไวรัสทั่วกรุงปักกิ่ง เพื่อทยอยฉีดวัคซีนแก่ประชาชนให้มากที่สุดก่อนเทศกาลตรุษจีนในเดือน ก.พ.นี้ ที่จะมีคนเดินทางกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมาก เบื้องต้นมีผู้ได้รับวัคซีนแล้วอย่างน้อย 73,000 คน ก่อนหน้านั้นรัฐบาลได้ฉีดวัคซีนแก่บุคลากรการแพทย์และเจ้าหน้าที่รัฐที่ต้องทำงานในต่างประเทศไปแล้วกว่า 4.5 ล้านคน ขณะที่นายโยชิฮิเดะ ซูกะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ออกแถลงการณ์ว่า รัฐบาลเตรียมประกาศภาวะฉุกเฉินรอบใหม่ หลังสถานการณ์นำวิกฤตกังวลเพิ่มขึ้น พบผู้ติดเชื้อในวันเดียว 8,150 คน เสียชีวิต 51 คน ในจำนวนนี้เป็นการพบผู้ติดเชื้อในกรุงโตเกียวในวันเดียว 816 คน

แล้วจึงปลดกฎแอมโม ขึ้นขันตลอดเวลาที่อยู่ในการควบคุมตัวของตำรวจผู้ต้องหารายนี้สวมกฎแอมโมตลอดแม้ระหว่างการสอบปากคำของพนักงานสอบสวน

ที่วัดจันทร์ตมโมสร เวลา 16.00 น. มีพิธีฉาบปัดกิจพนายปิยะพงษ์ รุ่งวิทย์กุล เจ้าหน้าที่องค์การเภสัชกรรม ท่ามกลางบรรยากาศความโศกสลดนางจันทร์เพ็ญ สิทธิบุณมาร์คานายปิยะพงษ์กล่าวว่าที่ตัดสินใจไม่เก็บศพลูกไว้เพราะเห็นสภาพลูกแล้วรู้สึกอึดอัดและไม่อยากให้เขาต้องเป็นทุกข์ทรมานเลยตัดสินใจเผาศพลูกตามกำหนดการเดิมจากนี้จะไม่เกิดมันก็ต้องเกิด ก็ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาโดยในวันที่ 8 ม.ค.จะนำอัฐิของลูกชายไปลอยอังคารที่วัดแก้วฟ้าจุฬามณี ย่านเกียกกาย ทั้งนี้ หลังจากที่ยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็ได้แต่ภาวนาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติอำนวยความสะดวกกับครอบครัวที่สูญเสียลูกชายไป

มั่นคง ตรงไป ตรงมา
แนวหน้า

ข่าวประจำวันอังคารที่ 5 มกราคม พ.ศ.2564 หน้า 1



➤ **ตรวจโควิด-19** : ประชาชนชาวพิจิตรยังเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่องตามสถานที่ที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขออกหน่วยบริการ ขณะที่สถานการณ์ของ จ.พิจิตร พบผู้ติดเชื้อสะสมรวม 8 ราย และรักษาหายแล้ว 1 ราย

มั่นคง ตรงไป ตรงมา
แนวหน้า

ข่าวประจำวันอังคารที่ 5 มกราคม พ.ศ.2564 หน้า 1

ติดเชื่อโควิดทั่วไทยพุ่ง745 สมุทรสาครยังหนัก เจอป่วยวันเดียว641ราย

บังคับใช้มาตรการเข้ม28จว.
นายกฯยังไม่ล็อกดาว์นปท.
กทม.ให้นั่งกินข้าวได้ถึง3ทุ่ม
สั่งจองวัคซีนเพิ่ม35ล้านโดส

ยอดติดเชื่อกระชูด!! สบค.แถลงยอดป่วยโควิดรายวัน
ของไทยเพิ่ม 745 ราย เป็นต่างด้าว 500 กว่าคน ตายเพิ่ม
อีก 1 ที่ 28 จว.สีแดงจัดวันเด็ก ขณะที่ประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดที่ 54 เจอติดเชื่อแล้ว 1 สมุทรสาครยังพืค
วันเดียว 641 ราย นำห่าง 90% ไม่แสดงอาการ เร่ง
หาพื้นที่ตั้งรพ.สนามเพิ่ม หวังให้รองรับได้ 4 พันเตียง
ด้าน 3 จว.ภาคตะวันออก “ระยอง-จันทบุรี-ชลบุรี”
ยังสาหัส ตรวจเชื่อเจอเพิ่มรวมกัน 104 คน ส่วนกทม.
ติดเพิ่ม 27 ออกกฎเข้มเลื่อนงานบวช-งานแต่ง นายกฯ
เบรกคำสั่งกทม. ▶ ต่อ : โควิด-19 -หน้า 10

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวประจำวันอังคารที่ 5 มกราคม พ.ศ.2564 หน้า 1 (ต่อหน้า 10)

โควิด-19

ให้นักบินข่าวในร้านได้ถึง 3 ทุ่ม ชี้เพื่อลดผลกระทบต่อผู้ประกอบการ แต่ต้องเข้มมาตรการป้องกันโรค ยันไม่ล็อกดาวน์ปท. แต่ขอประชาชนล็อกดาวน์ตัวเอง 2 สัปดาห์ เผย 1-2 เดือนได้วัคซีนโควิดล็อตแรก 2 ล้านโดส ฉีดให้บุคลากรแพทย์ จองต่ออีก 6 ล้าน และสั่งหาเพิ่มมาอีก 35 ล้าน ฉีดให้คนไทย

เมื่อวันที่ 4 มกราคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. แถลงสถานการณ์

ตัวเลขผู้ติดเชื้อว่า วันนี้มีผู้ติดเชื้อใหม่ 745 ราย ติดเชื้อในประเทศ 152 ราย ติดเชื้อในแรงงานต่างด้าวแบ่งเป็น คัดกรอง (ซิงรุก) 577 ราย อยู่ในสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ 16 ราย รวมผู้ป่วยยืนยันสะสม 8,439 ราย หายป่วยแล้ว 4,352 ราย รักษาในโรงพยาบาล 3,016 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย รวมเป็น 65 ราย

ป่วยเพิ่ม745-ตายอีก1สะสมทะลุพัน

โดยผู้เสียชีวิตรายที่ 65 เป็นชายไทย อายุ 56 ปี อาชีพรับจ้าง ภูมิลำเนา กทม. มีโรคประจำตัว เป็นความดันสูง เบาหวาน และไขมันในเลือดสูง มีประวัติเดินทางออกไปในพื้นที่เสี่ยง จ.สมุทรปราการ และเขตคลองเตย กทม. วันที่ 28 ธันวาคมเข้ารับแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลใน กทม. มีไข้ ปวดกล้ามเนื้อ รับประทานอาหารไม่ได้ มีอาการเหนื่อย ความอึดตัวของออกซิเจนในเลือดต่ำลงเหลือ 85% ผลเอ็กซเรย์ พบปอดอักเสบ จึงส่งตรวจพบติดเชื้อโควิด มีอาการเหนื่อย หอบมากขึ้น ใส่เครื่องช่วยหายใจ อาการแย่ลง ระบบทางเดินหายใจล้มเหลว และเสียชีวิต

ประจวบฯจว.ที่54เจอป่วย1

นพ.ทวีศิลป์กล่าวต่อว่า วันเดียวกันนี้ มีจังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 1 จังหวัด คือ ประจวบคีรีขันธ์ พบผู้ป่วย 1 ราย เป็นพื้นที่ที่สีเหลือง แต่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด สำหรับพื้นที่ควบคุม 11 จังหวัด ก็ต้องให้ความร่วมมือ เพราะถือว่าเสี่ยงสูง เนื่องจากอยู่ติดจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดทำให้เกิดการกระจายเชื้อได้ง่าย ส่วนพื้นที่ที่ยังไม่ติดเชื้อต้องปรับตัวและเฝ้าระวัง

สมุทรสาครป่วยพุ่งไม่เกินคาด

ผู้สื่อข่าวถามว่าตัวเลขรายงานผู้ติดเชื้อใน จ.สมุทรสาคร 505 รายทำไมถึงมากขึ้นทั้งที่ตรวจเชิงรุกตลอด นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า สมมุติฐานที่เกิดขึ้นจากการสอบสวนโรคกลุ่มก้อนแรงงานต่างด้าวในหอพัก มีความแออัด ซึ่งเรายังให้อยู่

ค่อนข้างมาก จึงใช้วิธีการต้องตรวจเป็นระยะ โดยกระทรวงสาธารณสุข และจังหวัดวางแผนวิธีสุ่มตรวจเป็นระยะ และต้องนำเรียนว่าตัวเลขที่ออกมาไม่เกิดความคลาดเคลื่อน เนื่องจากจำนวนคนที่อาศัยมาก แอดอัดและอยู่ในระยะเวลาติดเชื้อ ถ้าหาเจอแล้วก็ยังต้องเจอ กล้ายกหนี จ.ภูเก็ต ระบาดรอบแรก ที่ใช้วิธีปูพรมค้นหา แยกคนติดเชื้อออกจากคนที่ไม่ติดเชื้อแต่ตัวเลขตอนแรกจะสูงและจะค่อยๆ ลดลง

สธ.เร่งตะครุบสะเก็ดไฟแพร่เชื้อ

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า ช่วงเช้าที่ผ่านมา พุดคุยกับปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรากำลังว่าผู้ติดเชื้อเหมือนสะเก็ดไฟที่กระจายไปพื้นที่อื่น ในช่วงเดินทางก่อนหน้านี้ และไปถึง 54 จังหวัดแล้ว ซึ่งเส้นทางไม่ใช่แค่แรงงานต่างด้าวอย่างเดียว ยังไปถึงบ่อนที่ลักลอบเล่นพนัน นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุขและปลัดกระทรวงสาธารณสุข สั่งว่าต้องตะครุบตัวผู้คนที่อยู่ตามสะเก็ดไฟให้ได้โดยเร็ว แต่ประชาชนในจังหวัดนั้นต้องร่วมมือ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลอาชีพเสี่ยงไปสถานที่เสี่ยง โดยการตรวจไม่มีค่าใช้จ่าย

28จว.สีเแดงดจัดวันเด็ก

เมื่อถามว่าการจัดงานวันเด็กจัดยังคงจัดได้ตามปกติได้หรือไม่ และมีมาตรการอย่างไร นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า ใน 28 จังหวัด ที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ห้ามจัดงานวันเด็ก ส่วนสีส้มและสีเหลืองต้องขอความร่วมมือ เพราะบรรยากาศแบบนี้ไม่ควรจัดดีที่สุด เพราะลูกหลานอยู่ในพื้นที่แออัด สัมผัสหอบจับเครื่องเล่น จึงขอความร่วมมืองดไปก่อน เรายังมีวันจัดงานรื่นเริงได้อีกหลายวัน

ขยายพ.ร.ก.อีก45วันถึงสิ้นกพ.

เมื่อถามถึงการประชุม ศบค.ช่วงบ่ายวันเดียวกันนี้ จะขยายการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินที่จะหมดวันที่ 15 มกราคมหรือไม่ นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า มีอยู่ใน

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวประจำวันอังคารที่ 5 มกราคม พ.ศ.2564 หน้า 1 (ต่อหน้า 10)

วาระการประชุม ปกติพิจารณาขยายออกไป 1 เดือน แต่รอบนี้อาจเป็น 45 วัน เพื่อให้ครบรอบเดือนกุมภาพันธ์ ส่วนมาตรการที่วางไว้ 2 ชั้น จะทำให้ชั้นที่ 1 ไปสู่ชั้นที่ 2 อย่างไรก็ตามในอนาคตถ้ามีชุดข้อมูลเพิ่มเติมจะขอชี้แจงวันที่ 5 มกราคม

ถามอีกว่าทำไมเราจึงเริ่มใช้มาตรการเข้มข้นหลังปีใหม่ เพราะทำให้เกิดความเสียหายไปพื้นที่อื่น นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า การประกาศมาตรการขึ้นกับชุดข้อมูล เพื่อมาพิจารณาอย่างรอบคอบ และนำสั่งการ จะเร็วช้าต้องมีชุดข้อมูลเป็นหลัก แต่ครั้งนี้เราใช้ประสบการณ์ 1 ปีที่ผ่านมาที่สถานการณ์ปัจจุบัน พูดถึงผลกระทบอย่างกว้างขวางจะเกิดอะไรนั้น เราต้องได้รับความร่วมมือจากรัฐ เอกชน และประชาชน ซึ่งรอบแรกเราทำได้ รอบนี้สำเร็จหรือมีอุปสรรคก็ขึ้นอยู่กับ 3 ส่วนนี้ แต่เราเห็นภาพความร่วมมือกันมากขึ้น

แนะนำสติปัญญาแต่อย่าป่วยใจ

“ในฐานะจิตแพทย์ ขอเรียนว่าสิ่งที่มาพร้อมภัยพิบัติ วิกฤติทั้งจากธรรมชาติและฝีมือมนุษย์จะเกิดผลกระทบด้านจิตใจ และตอนนี้ปฏิกิริยาที่มีคือตกใจกับตัวเลขที่เพิ่มขึ้น ถึงขนาดตื่นตระหนกและยังเป็นวิกฤติที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ก็จะมีความโกรธเข้ามา เพราะมีการมั่วสุมละเมิดจึงเกิดแรงโกรธในสังคมในภาพจิตวิทยาสังคมเราเห็นในต่างประเทศมีความโกลาหลไม่ให้ความร่วมมือ ไม่ใส่หน้ากากอนามัย ละเมิดข้อห้ามต่างๆ ทำให้ติดเชื้อมากขึ้น แต่โชคดีที่ปีที่แล้วคนไทยไม่เกิดเรื่องเหล่านี้ ถ้าตอนนี้เรามีสติเข้าใจสถานการณ์เราจะประคับประคองสถานการณ์ไปได้ ป่วยกายแล้วอย่าป่วยใจเราจะผ่านโรคนีไปด้วยกัน” นพ.ทวีศิลป์กล่าว

สมุทรสาครติดเชื้อพุ่งวันเดียว 641 คน

ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 ประจำวันนี้ พบผู้ติดเชื้ออีก 745 ราย ยอดสะสม 8,439 ราย เฉพาะใน จ.สมุทรสาคร พบผู้ติดเชื้อในประเทศ 36 ราย เป็นผู้ป่วยใหม่ จากระบบเฝ้าระวัง และระบบบริการฯ รอผลสอบสวนโรค และอีก 505 ราย

รอผลสอบสวนโรค และอีก 505 ราย แยกเป็นสัญชาติไทย 57 ราย ต่างชาติ 448 ราย จากการคัดกรองเชิงรุกในชุมชนมากกว่าร้อยละ 90 ติดเชื้อไม่มีอาการ รอผลสอบสวนโรค เท่ากับวันนี้วันเดียว พบผู้ติดเชื้อใน จ.สมุทรสาคร รวม 641 ราย

หาที่ตั้งรพ.สนามเพิ่มขนาด 4 พันเตียง

นายวุฒินัย สุภักดิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสาครเปิดเผยว่า จังหวัดเร่งหาพื้นที่ตั้งโรงพยาบาลสนามขนาดใหญ่ที่รองรับคนป่วยโควิด-19 ได้ 3,000-4,000 เตียง เพื่อกักตัวผู้ตรวจพบเชื้อโควิด ที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง หากยังหาที่กักตัวไม่ได้ คนที่มีเชื้อโควิด ยังอยู่ข้างนอกที่กักกัน หรือไม่กักก็เที่ยวออกไปข้างนอก โดยไม่รับผิดชอบต่อสังคม เชื้อก็ยิ่งถูกแพร่ออกไปอีก จึงจำเป็นต้องหาสถานที่มาเป็นโรงพยาบาลสนามจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นโกดัง อาคารที่มีพื้นที่ไว้รอบขอบชิด มี ห้องสุขา ห้องอาบน้ำ อุปกรณ์ที่นอน รวมทั้งเตียงที่หุ้มหมอนพยาบาล และเจ้าหน้าที่ตั้งเป็นกองอำนวยความสะดวกที่พิถีพิถัน โดยแยกจากส่วนที่กักกันคนติดเชื้อ ทั้งนี้ สิ่งที่จังหวัดต้องการมากขณะนี้คือ ชุดเดินที่สนาม หรือตู้คอนเทนเนอร์ติดแอร์ สำหรับเจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลเพื่อใช้ปฏิบัติหน้าที่ 2.เตียง พร้อมชุดที่นอน ผ้าห่มให้ผู้ติดเชื้อ 3.ห้องสุขา สำเร็จรูป สามารถตั้งประกอบ หรือติดตั้ง โดยใช้เวลาไม่เกิน 3-4 วัน เพื่อให้ผู้ติดเชื้อได้ใช้

กทม.เข้ม 1 ชม.-6 โมงเช้าซื้อข้าวกินที่บ้าน

ด้าน ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกกรุงเทพมหานคร (โฆษก กทม.) แถลงผลประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครว่า คณะกรรมการโรคติดต่อมีมติให้ร้านอาหารรับลูกค้าเฉพาะบริการกลับบ้านตั้งแต่วันที่ 19.00-06.00 น. ของอีกวัน ส่วนนอกเวลาดังกล่าว ให้รับประทานอาหารที่ร้านได้ แต่ต้องมีมาตรการเข้มขึ้น ห้ามดื่มสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน เพื่อลดระยะเวลาเวลารวมกลุ่ม มีการคัดกรองผู้ใช้บริการ เว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร คำสั่งดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่

06.00 น. วันที่ 5 มกราคม จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ส่วนสตรีที่พุดหาคอยู่ในพื้นที่ผ่อนผัน ต้องปฏิบัติตามกฏนี้ด้วย

กทม.เพิ่ม 27-เลื่อนงานแต่งงานบวช

“กท.ควบคุมทุกเขตเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด งานแต่ง งานบวช ให้เลื่อนไปก่อน หากจะจัดต้องแจ้งขออนุญาตลดคนร่วมงาน จะตรวจเข้ม ตั้งจุดสกัดขอให้ผู้ที่เดินทางจากจังหวัดเสี่ยงกักตัว 14 วัน ดูอาการ” โฆษก กทม. กล่าว และว่า ส่วนสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 ในกรุงเทพมหานคร (กทม.) พบผู้ติดเชื้อใหม่ประจำวัน 27 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ สัญชาติไทย 25 ราย และสัญชาติลาว 2 ราย แบ่งเป็น เพศชาย 6 ราย อายุ 24, 26, 29, 30, 36, 41, และ 43 ปี เพศหญิง 21 ราย อายุ 18, 19, 22, 24, 25 (2 ราย), 26, 27 (2 ราย), 29 (2 ราย), 30, 31 (2 ราย), 32, 33 (2 ราย), 41, 42 และ 51 ปี มีอาการป่วย 22 ราย และไม่มีอาการ 5 ราย รักษาตัวที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 12 ราย, โรงพยาบาลศิริราช 4 ราย, โรงพยาบาลรามธิบดี 1 ราย, โรงพยาบาลกลาง 2 ราย, โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 1 ราย, สถาบันการแพทย์จักรีนฤเบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 1 ราย, โรงพยาบาลสมเด็จพระปิยะเกล้า 1 ราย และโรงพยาบาลเอกชนใน กทม. 5 ราย

3จว.ต.เจ.โอ.โควิดรวม 104 ราย

เช่นเดียวกับ จังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออก โดยเฉพาะระยอง ชลบุรี จันทบุรี ที่ถูกโยงเรื่องบ่อนพนันวันนี้ยังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มต่อเนื่อง ในส่วนพบผู้ติดเชื้อในประเทศ เป็นผู้ป่วยใหม่ จากระบบเฝ้าระวัง และระบบบริการฯ จากรายงานตรวจพบสารพันธุกรรมโควิด-19 ดังนี้ ระยอง 17 ราย ชลบุรี 13 ราย และ จันทบุรี 5 ราย รวม 35 ราย รอผลสอบสวนโรค และในส่วนผู้ติดเชื้อที่พบจากการคัดกรองเชิงรุกในชุมชน มากกว่าร้อยละ 90 ติดเชื้อไม่มีอาการ แยกเป็น ระยอง 25 ราย ชลบุรี 22 ราย และ จันทบุรี 22 ราย รวม

มั่นคง ตรงไป ตรงมา แนวหน้า

ข่าวประจำวันอังคารที่ 5 มกราคม พ.ศ.2564 หน้า 1 (ต่อหน้า 10)

ดังกล่าว รวม 104 ราย

สจ.ระยองรับได้เรือติดเชื้อขึ้นฝั่ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันเดียวกัน เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุข จ.ระยอง นำรถพยาบาลไปยังท่าเรือประมงตำบลบ้านเพ อ.เมืองระยอง หลังมีการประสานจากไต้เรือ อายุ 62 ปี ขอความช่วยเหลือขอนำเรือเข้าเทียบท่าเพื่อเข้ารับรักษาตัวจากการติดเชื้อโควิด โดยนำเรือมาจอดตั้งแต่ช่วงเย็นวานนี้ และไม่สามารถเข้าเทียบท่าที่เคอชอดได้เนื่องจากไม่ได้รับอนุญาตให้นำเรือเข้ามาจอด จึงจอดเรือลอยลำอยู่หัวเขื่อน ในเรือมีลูกเรือ 5 คน เป็นคนไทย 1 คน ที่เหลือเป็นแรงงานต่างด้าว 4 คน เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2563 เดินทางไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 และออกเรือหาปลาปกติ กระทั่งได้รับโทรศัพท์แจ้งว่าติดเชื้อโควิด-19 ก็จะนำเรือเข้าเทียบท่า แต่เข้าไม่ได้ ซึ่งบรรยากาศที่บ้านเพ หลังมีข่าวว่า เรือประมง ติดเชื้อโควิด ชาวบ้านเพเฝ้าระวังไม่ให้เรือเข้าจอดท่า เจ้าหน้าที่จึงประสานให้เรือประมงลำดังกล่าวแล่นออกจากหัวเขื่อนไปขึ้นที่ท่าเรือนอกเขตบ้านเพก่อนส่งรถไปรับทั้งหมดไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 และกักตัว 14 วัน

เกาะล้านล็อกดาวนักร้องตัวเองสกัดโควิด

ขณะที่เพจข่าวสารเกาะล้าน จ.ชลบุรี โพสต์ถึงมติ คณะกรรมการทีมอาสาโควิด-19 ชุมชนเกาะล้าน ที่ประกาศล็อกดาวนักร้องเกาะล้านตั้งแต่วันที่ 5-20 มกราคม โดยบรรยากาศท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย พัทยาใต้ เป็นไปอย่างเงียบเหงา เจ้าหน้าที่เมืองพัทยา นำรั้วเหล็กมากั้นทางเดินห้ามเข้า-ออก ส่วนเรือโดยสารก็จะทำการวิ่งตามรอบที่กำหนด ในแต่ละวันเท่านั้น สำหรับมาตรการของชุมชนเกาะล้าน ประกอบด้วย ให้ที่พักรีสอร์ต รีสอร์ตนักท่องเที่ยวออกทั้งหมด ภายในวันที่ 4 มกราคม และงดรับนักท่องเที่ยวชุดต่อไป จนกว่าสถานการณ์คลี่คลาย ให้ผู้ประกอบการแจ้งนักท่องเที่ยว หลังกลับไปแล้ว ถ้ามีอาการหรือพบว่าติดเชื้อก็รีบแจ้งกลับมา

ที่เกาะล้านด่วน งดการเดินทางของคนในพื้นที่ทั้งหมด ควบคุมการเข้าออก 100% หากจำเป็นเร่งด่วนเดินทางได้แต่ต้องป้องกันตัวเองตามมาตรการป้องกันโรค 100% ตรวจบัตรประชาชน + สติกเกอร์โควิด ที่จุดคัดกรองพญา นุคคณายนอกเกาะล้านที่ต้องการเข้ามาทำกิจกรรมในพื้นที่ ต้องแจ้งขออนุญาต ณ ศูนย์อำนวยความสะดวก โควิด ท่าเรือ และจะต้องมีบุคคลในพื้นที่เกาะล้านรับรอง

สุพรรณเจอ1-สังเขมไม่รายงานตัวถูก

ที่ จ.สุพรรณบุรี ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายที่ 11 ของจังหวัด เป็นเจ้าของร้านอาหารแห่งหนึ่งใน อ.บางปลาม้า เป็นชายอายุ 66 ปี สอบประวัติพบเดินทางไปบ่อนไก่ ใน อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง หลังกลับมาไม่นานก็ป่วยหนัก ครั้นเมื่อครั้งตัว จึงไปตรวจหาเชื้อที่ รพ.บางปลาม้า ผลตรวจยืนยันเป็นบวก ติดเชื้อโควิด นายฉัตร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเปิดเผยว่า จากการสอบสวนโรค พบผู้ป่วยเดินทางไปบ่อนไก่ หรือพื้นที่ควบคุมความเสี่ยงสูง เมื่อมาถึง จ.สุพรรณบุรี ให้รับรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ปกครองในจังหวัดทันที ผู้ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำและปรับ จึงประชาสัมพันธ์ผู้กลับมาจาก 28 จังหวัดที่ ศบค.ประกาศ และผู้ที่ไปสนามชนไก่ ที่ จ.อ่างทอง ให้รีบมารายงานตัวและไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาตรวจหาเชื้ออย่างเร่งด่วน

กรุงเก่าเจอ4โยงบ่อนไก่ป่าโมก

นพ.พีระ อารีรัตน์ สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปิดเผยว่า พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 4 ราย ทำให้อยอดสะสม 12 ราย ทั้งหมดเป็นกลุ่มผู้ป่วยเกี่ยวโยงสนามไก่อชนป่าโมกอินเตอร์ จ.อ่างทอง รายแรก เป็นชายไทยอายุ 54 ปี อาศัยที่ อ.บางปะหัน รายที่ 2 เป็นชายไทยอายุ 34 ปี อยู่ที่อ.มหาราช รายที่ 3 ชายไทยอายุ 51 ปี ชาวอ.พระนครศรีอยุธยา รายที่ 4 ชายไทยอายุ 24 ปี ชาวอ.บางปะหัน ทั้งหมดเข้ารับรักษาที่ห้องผู้ป่วยแยกโรค

(Cohort Ward) โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลงพื้นที่ควบคุมโรคสอบสวนใหม่ไฉน เพื่อควบคุมการระบาดแล้ว

พิจิตรเพิ่มโยงลูกกลับจากสมุทรสาคร

นายคมล กัญญาประสิทธิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรกล่าวว่า จ.พิจิตร ขณะนี้พบผู้ป่วยเพิ่มอีก 3 ราย เป็นชายผู้สูงอายุ 81 ปี เป็นหญิงผู้สูงอายุ 83 ปี และเป็นชายอายุ 54 ปี ทั้งหมดเป็นพ่อแม่ลูกกัน เป็นชาวบึงนาราง สาเหตุที่ติดเชื้อ เนื่องจากลูกสาวที่ทำงานอยู่ จ.สมุทรสาคร กลับมาเยี่ยมแม่ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม แต่ไม่แจ้งผู้นำหมู่บ้านหรือเจ้าหน้าที่ เมื่อกลับไป จ.พิจิตร จึงรู้ว่าติดเชื้อโควิด จึงโทรมาแจ้งครอบครัวไปตรวจเชื้อ เจ้าหน้าที่จึงนำผู้สัมผัส 6 คน ไปตรวจหาเชื้อเพิ่มด้วย สำหรับจ.พิจิตร ติดเชื้อสะสม 8 ราย รักษาหายแล้ว 1 ราย อยู่ระหว่างรักษา 7 ราย ตรวจหาเชื้อ 1,052 ราย ไม่พบเชื้อ 1,025 ราย ผลผล 23 ราย

2เดือนได้วัคซีน2ล.โดสฉีดให้แพทย์

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหมให้สัมภาษณ์ว่า ช่วงปีใหม่นคนทำงานทุกวันและได้หารือกับ ศบค.มาตลอด ในการติดตามสถานการณ์ กำหนดมาตรการ เน้นอนว่าต้องเดือนร้อนกันบ้าง แต่ทุกฝ่ายต้องช่วยกัน ไม่ใช่รัฐบาลทำฝ่ายเดียว ถ้าไม่ทำตามมาตรการก็คือปัญหา ทั้งเจ้าหน้าที่และประชาชน จะเกิดความรุนแรงขึ้นในสถานการณ์โควิด-19 อย่างไรก็ดี ตามที่กำหนดแนวทางไปแล้วในเรื่องการจัดหาอะไรต่างๆ เหล่านี้ คาดว่าประมาณ 1-2 เดือน จะได้วัคซีนส่วนแรกมาก่อน ของประเทศหนึ่ง คนจำเป็นต้องนำเข้ามา เพราะเป็นห่วงบุคลากรทางการแพทย์ 2 ล้านโดส ที่เหลือจะต้องรอของอีกที่เราจองไว้ 6 ล้านโดส ต้องปรึกษาหารือกับสาธารณสุขร่วมกัน

มั่นคง ตรงไป ตรงมา
แนวหน้า

ข่าวประจำวันอังคารที่ 5 มกราคม พ.ศ.2564 หน้า 1 (ต่อหน้า 11)

โควิด-19
ขอความร่วมมือปชช. ล็อกตัวเอง
พล.อ.ประยุทธ์ยังขอความร่วมมือ

คนหมู่มาก เพราะเจ้าหน้าที่ทำงานหนักมาตลอด แต่ก็ไม่ใช่เพียงพอที่จะไปเฝ้าตรวจทุกคน ทุกคนต้องรักครอบครัวตัวเอง รักคนอื่น รักสังคมด้วย อะไรที่เป็นความเสี่ยงก็อย่าไปทำ คงช่วยให้ลดลงได้บ้างวันข้างหน้า หลายอย่างที่เกิดขึ้นมาแล้ว ต้องแก้ปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นอย่างไรบ้างอยากให้ดูแลซึ่งกันและกันในปีใหม่นี้ คนไม่นั่งนอนใจ บางเรื่องอาจไม่ได้ชี้แจงแต่คนทำ และรอประเมินผลที่ออกมา เพราะถ้าพูดก็เรื่องใหญ่เรื่องมากไป หลายอย่างจะเกิดกระแสต่อต้านก่อน

สำหรับเรื่องเศรษฐกิจนั้น ทุกคนทราบดีอยู่แล้ว ต้องลดลงแน่นอน รัฐบาลต้องหามาตรการเหมาะสมดูแลกันอย่างไรวันนี้เป็นห่วง 28 จังหวัดที่มีการแพร่เชื้อจำนวนมาก จะควบคุมได้ถ้าทุกคนอยู่ในจังหวัดไม่ไปไหนเลย ก็จะแก้ได้เป็นจังหวัด ๆ ไป แต่ถ้ายังไม่ไปกันตลอดคงไม่ได้ ซึ่งผู้ว่าฯต้องเป็นผู้พิจารณาพื้นที่ของตนเอง และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งมียอดสูงขึ้น จังหวัดท่องเที่ยวก็ตัวเลขสูงขึ้น ตรงนี้ต้องกลับมาดูว่าเราจะต้องมีวินัยกันอย่างไร โดยไม่ต้องให้เจ้าหน้าที่เข้าไปควบคุมมากนัก เราต้องควบคุมตัวเองให้ได้ก่อนดีที่สุด รัฐบาลรับผิดชอบอยู่แล้ว ทุกเรื่อง หน้าที่รัฐบาลคือต้องรับผิดชอบว่าจะแก้ปัญหาอย่างไร

“ทุกคนถ้ารู้ว่าเสี่ยงก็ควรอยู่บ้าน เราไม่อยากล็อกดาวน์ทั้งประเทศ ท่านก็รู้ว่าปัญหาคืออะไร ฉะนั้นท่านล็อกดาวน์ตัวเองให้จะได้หรือไม่ มันอยู่ที่ทุกคน ถ้าเราไม่อยากติดเชื้อมันก็ต้องไปไหน อยู่บ้าน 14-15 วัน ถ้าทุกคนคิดแบบนี้ เดียวก็ปลอดภัย ก็จะคัดกรองคนได้ง่ายขึ้น แต่ถ้าทุกคนยังไม่มาหาสู้กันไม่ได้หมด คงตรวจสอบคน 70 ล้านคนไม่ไหว ไม่มีที่ไหนทำได้” นายกชกกล่าว

คาดโทษบ่อนเดี่ยวจัดการตัวเอง
และว่า ส่วนเรื่องบ่อนพนันที่เป็นแหล่งแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 นั้น นายกชกกล่าวว่า เดี่ยวตนจัดการต่อการย้ายเจ้าหน้าที่เป็นเรื่องธรรมดา เมื่อปล่อยให้หมีเห็ดการณอย่างที่ว่า แต่ปัญหาอีกอันเราต้องหาวิธีการแก้ไข เขากำลังทำอยู่ สำหรับการช่วยเหลือเรื่องพักรักษาหนี้สิน กำลังคิดอยู่ ปัญหาเก่ายังไม่จบ มีสถานการณ์ใหม่เกิดขึ้นก็ต้องดูว่าจะอะไรจะทำต่อ จำเป็นต้องทำต่อก็ทำให้

เล็งออกมาตรการเข้มคุม28จว.สีแดงเพิ่ม
ต่อมาเวลา 16.30 น. พล.อ.ประยุทธ์ แถลงหลังเป็นประธานประชุม ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. ว่า จากสถานการณ์ระบาดที่ตัวเลขสูงขึ้น ต้องมีมาตรการดูแลพื้นที่ให้มากยิ่งขึ้น ส่วนการเดินทางข้ามจังหวัดตั้งจุดสกัดเพื่อตรวจสอบประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มจังหวัดเสี่ยงสูง จากต้นทางและจังหวัดโดยรอบ แต่ไม่ใช้การล็อกดาวน์ เพราะ

เป็นเรื่องมาตรการแต่ละพื้นที่ที่จะกำหนดขึ้นมาเพิ่มเติมจากที่รัฐบาลกำหนดไปแล้ว โดยวันที่ 5 มกราคม จะชี้แจงอีกครั้งที่ประชุมได้หรือแนวทางปฏิบัติ กับกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องขออภัยถ้ามีความยากลำบากในการเดินทาง แต่ต้องขอความร่วมมือ อย่างไรก็ตาม รัฐบาลให้ความสำคัญในการควบคุมผู้ติดเชื้อให้อยู่ในสถานที่ที่ควบคุมได้ และตรวจสอบคัดกรองให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งตัวเลขผู้ติดเชื้อจะสูงขึ้น แต่เพียงหากเราควบคุมได้ก็แสดงว่าเราทำตามมาตรการได้ดีพอสมควร ก็ต้องขอขอบคุณประชาชนทุกภาคส่วน

ยกเลิกคำสั่งกม.ให้ขายได้ถึง3ทุ่ม
ส่วนกรณีกรุงเทพมหานครให้ร้านอาหารในกทม.ปิดบริการเวลา 19.00 น. นั้น นายกชกกล่าวว่า ตนได้รับข้อเสนอจากสมาคมภัตตาคารถึงผลกระทบสูงเหมือนกัน ฉะนั้น ในส่วนที่กม.ประกาศออกไปตนให้ยกเลิกไปก่อน และให้มีการขายอาหารได้ถึงเวลา 21.00 น. แต่ต้องมีมาตรการที่เคยกทำไว้แล้ว ทั้งกำหนด

มีมาตรการที่เคยกทำไว้แล้ว ทั้งกำหนดจำนวนคน มาตรการระยะห่าง โดยนายกสมาคมผู้ร้องเรียนมารับประกันว่าทำได้ ถ้าใครทำไม่ได้ต้องถูกปิด ต้องช่วยกัน เพราะตนไม่ต้องการให้เกิดผลกระทบมาก เรื่องธุรกิจอีก

สั่งหวัคชันเพิ่มอีก35ล้านโดสฉีดให้ทั้งปท.
พล.อ.ประยุทธ์ยังกล่าวถึงเรื่องวัคซีนว่า เราต้องดูให้เกิดความปลอดภัยให้ได้เสียก่อนจริงๆ ไม่มีผลข้างเคียง ต้องได้มาตรฐานองค์การอาหารและยา (อย.) วันนี้ให้กรมควบคุมโรค สถาบันวัคซีนเข้าไปดูแล้วร่วมกับอย.แล้ว คาดว่า ระยะเวลา 3 เดือนนี้จะได้เข้ามา 2 ล้านโดสก่อนที่เหลืออีก 26 ล้านโดส จะเข้ามาทยอยต่อไป และคนให้เพิ่มเติมอีก 35 ล้านโดส ดังนั้น คาดว่าจะฉีดให้คนส่วนใหญ่ได้เกือบหมดทั้งประเทศ ซึ่งก็ต้องดูว่าเมื่อถึงเวลานั้นมีความจำเป็นต้องฉีดทั้งประเทศหรือไม่ แต่อย่างไรก็ตาม ถ้ามีความจำเป็นอย่างนั้น บริษัทของเราที่พัฒนาผลิตภัณฑ์วัคซีนก็มีพร้อมอยู่แล้วในขณะนี้ ฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดในวันนี้เราต้องช่วยกัน ถ้าเราเอาความคิดเห็นส่วนตัวออกมา ถ้าดีอย่างเดียวมันก็ไม่ไปได้หมด ความร่วมมือก็จะเกิดขึ้น

ล็อกดาวน์หรือไม่ผู้ว่าฯเป็นคนพิจารณา
นายกชกกล่าวด้วยว่า วันนี้ยังประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด และทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ทุกคนทำงานบูรณาการบนพื้นฐานข้อมูลเดียวกันที่ตรวจสอบคัดกรองแล้วว่าเป็นข้อมูลที่แท้จริง ถ้าเป็นข้อมูลที่ต่างกันต่างพูดออกมา จะไม่ชัดเจน ขอให้ฟังบ้าง แต่คงต้องมิกนไม่ฟังหรือฟังก็หาช่องทางดิศเครดิ ซึ่งตนคิดว่าช่วงนี้ต้องร่วมมือกัน สำหรับมาตรการต่างๆ รวมถึงการล็อกดาวน์แต่ละพื้นที่ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้พิจารณา



ข่าวประจำวันอังคารที่ 5 มกราคม พ.ศ.2564 หน้า 1

ล้นกินในร้านได้ถึง 3 ทุ่ม-ห่วงแจ้ง บักตู่หักคำสั่งกทม.

ยันฉีดแก้วคชื่น 2 ล. โดส
ขอ 15 วัน เคาะไ้ยาแรง
ป่วยโควิด พง 745-ตาย 1
คลัสเตอร์ใหม่ อ่างทอง
บ่อนไก่ ติดเชื้อ ลาม 4 จว.
ล็อกดาวน 5 จังหวัด ตอ.
มหาชัย ตรวจเจอ อีก 470
'บักตู่' ยันให้ ปชช.นั่งร้านอาหารได้ถึง 3 ทุ่ม ลดผล
กระทบผู้ประกอบการ ยอดติดเชือนิวไฮวันเดียว
745 ราย ตลาดทะเลไทย 'มหาชัย-แม่กลอง' เปิด
บริการ คนขายผ่านตรวจเชือทกราย (อ่านต่อหน้า 8)

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันอังคารที่ 5 มกราคม พ.ศ.2564 หน้า 1 (ต่อหน้า 8)

บิกตู่

ติดเชื้อรายใหม่วันเดียว745ราย

เมื่อวันที่ 4 มกราคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโชติ โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทย ว่า ในวันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 745 ราย เป็นการติดเชื้อในประเทศ 152 ราย ติดเชื้อในกลุ่มแรงงานต่างด้าวจากการคัดกรองเชิงรุก 577 ราย และผู้เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานกักกันโรค (Quarantine) 16 ราย รวมสะสม 8,439 ราย แบ่งเป็นการติดเชื้อในประเทศ 6,379 ราย กลุ่มแรงงานต่างด้าว 2,037 ราย รักษาหายแล้ว 4,352 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย สะสมที่ 65 ราย

ผู้เสียชีวิตเป็นชายไทย อายุ 56 ปี อาชีพรับจ้าง ภูมิลำเนาที่กรุงเทพมหานคร (กทม.) มีโรคประจำตัวความดันสูง เบาหวานและไขมันเลือดสูง มีประวัติเข้าพื้นที่เสี่ยงแถว จ.สมุทรปราการและคลองเตย เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม เข้ารับรักษาในแผนกผู้ป่วยนอกในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งใน กทม. มีไข้ ปวดกล้ามเนื้อ รับประทานอาหารไม่ได้ เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม ผู้ป่วยมีอาการเหนื่อยมากขึ้น จึงเข้าเป็นผู้ป่วยใน มีอาการไข้ 38.5 องศาเซลเซียส ความอิ่มตัวของออกซิเจนเลือด เหลือ 85% ผลเอกซเรย์ปอดพบปอดอักเสบและหัวใจล้มเหลว จึงส่งตรวจพบเชื้อ ผลออกเมื่อวันที่ 1 มกราคม ยืนยันพบเชื้อและต่อมาเมื่อวันที่ 2 มกราคม อาการเหนื่อยหอบมากขึ้น ใส่ท่อช่วยหายใจ และเมื่อวันที่ 3 มกราคม อาการแยลงและระบบทางเดินหายใจล้มเหลว เสียชีวิตในเวลา 17.40 น.

เฉพาะแรงงานมาชาย505คน

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทยพบผู้ป่วยรายงานใน 54 จังหวัด ที่เพิ่มมาใหม่คือประจวบคีรีขันธ์ ดังนั้น ผู้ป่วยรายใหม่ในวันนี้แบ่งเป็น 1.กลุ่มป่วยใหม่จากระบบเฝ้าระวังและบริการ 152 ราย เป็นผู้ไปสถานที่หรือมีอาชีพเสี่ยงและสัมผัสผู้ป่วยก่อนหน้านี้ 60 ราย อยู่ระหว่างสอบสวนโรค 92 ราย พบในสมุทรสาคร 36 ราย สมุทรปราการ 20 ราย กทม. 1 ราย ระยอง 17 ราย ชลบุรี 13 ราย จันทบุรี 5 ราย 2.การคัดกรองเชิงรุกกลุ่มแรงงานต่างด้าว 577 ราย พบในชียนาห์ 1 ราย สมุทรสาคร 505 ราย ระยอง 25 ราย ชลบุรี 22 ราย จันทบุรี 22 ราย ตราด 2 ราย และ 3.ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานกักกันโรค 16 ราย

ผู้ป่วยยืนยันรายใหม่วันนี้ใน จ.สมุทรสาคร กลุ่มแรงงานต่างด้าวที่เกิดขึ้นจำนวนมากอีกครั้ง

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า ตามสมมติฐานคือการเข้าสอบสวนโรคในกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในหอพักและโรงงานที่มีความแออัด โดยยังคงให้อยู่ตรงนั้น ไม่ได้พาออกมาเพราะมีจำนวนค่อนข้างมาก ดังนั้น การใช้วิธีจัดการ ต้องมีการตรวจเป็นระยะกระทรวงสาธารณสุขและจังหวัด มีการสุ่มตรวจเป็นระยะจึงเห็นตัวเลขออกมา แต่ไม่เกิดความคาดหมาย เนื่องจาก 1.มีจำนวนคนมาก 2.อยู่ในระยะเวลาของการติดเชื้อ และ 3.มีความแออัด

ห่วงแหล่งสะกัดไฟ-บ่อนพนัน

ในตอนเช้าเราหาไปยังไม่กี่เจอ กระบวนการตรวจหาผู้ป่วยเชิงรุกนี้ก็เหมือนที่ จ.ภูเก็ต มีการระมัดระวังระยะหนึ่ง หากจะให้หมดไปต้องปูพรมตรวจกว้างขึ้น ตอนแรกจะเห็นว่าตัวเลขสูงและค่อยๆ ลดลง แยกผู้ไม่ติดเชื้อออกมาก็ต้องมีโรงพยาบาลสนาม เพื่อสร้างความมั่นใจว่าเชื้อจะอยู่ในวงที่วางไว้ ส่วนที่กังวลใจคือสะกัดไฟที่กระจายออกไปพื้นที่อื่นในช่วงที่มีการเดินทางก่อนหน้านี้ พบในภาพ 54 จังหวัด ต้นทางของสะกัดไฟไม่ใช่เพียงแรงงานต่างด้าว แต่ยังมักบ่อนพนันเป็นแหล่งสะกัดไฟที่ออกไปด้วย ขอให้ผู้ที่มีความเสี่ยงรีบเข้ามารักษาเชื้อ

บิกตู่ยันได้วัคซีนล็อตแรก2ล.โดส

เมื่อเวลา 10.45 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้สัมภาษณ์ว่า วันนี้ถือเป็นการทำงานวันแรกจริงๆ แล้วก็ทำงานทุกวัน ช่วงที่ผ่านมาก็ได้หารือกับ ศบค.มาโดยตลอดในการติดตามสถานการณ์และกำหนดมาตรการต่างๆ ออกมา แนนอนต้องมีความเดือดร้อนกันอยู่บ้าง ต้องช่วยกัน ไม่ใช่รัฐบาลทำแต่เพียงฝ่ายเดียว แม้จะออกมาตราการ เจ้าหน้าที่ทำงาน จะสำเร็จไม่ได้ ต้องร่วมมือกันทั้งสองฝ่ายแต่ไม่โทษใคร ต้องหาทางว่าจะทำอย่างไร ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นตลอดเวลาในทุกๆ เรื่อง แต่จะไม่ยกถ้าเราร่วมมือกัน ในโอกาสสวาระขึ้นมีใหม่ที่ผ่านมา ทุกคนคงมีความสุขตามสมควร ได้อยู่กับครอบครัวบ้าง หลายคนมีโอกาสดูมาเที่ยวบ้าง ขอให้ระมัดระวังอย่างที่สุด ไม่ว่าจะมาตรการอะไรก็ตาม ถ้าไม่ทำตามมาตรการก็คือปัญหา ทั้งเจ้าหน้าที่และประชาชนจะเกิดความรุนแรงขึ้นในสถานการณ์โควิด-19 อย่างไม่รู้ตัว ได้กำหนดแนวทางไปแล้วในเรื่องการจัดหาวัคซีนอะไรต่างๆ เหล่านี้ คาดว่าประมาณ 1-2 เดือนจะได้ส่วนแรกมาก่อนของประเทศหนึ่งจำเป็นต้องนำเข้า เพราะเป็นห่วงบุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 2 ล้านโดส ที่เหลือจะต้องรอของอีกที่จองไว้จำนวน 6 ล้านโดส จะชี้แจงอีกครั้ง ขอให้ยืนยันเป็นห่วงความสำเร็จในการแก้ไข ปัญหาทุกปัญหา ไม่มีงานในทุกอย่าง เรื่อง บางเรื่อง

อาจจะพูดได้ และบางเรื่องอาจจะไม่พูด แต่ก็ทำและรอผลการปฏิบัติออกมา

โยนผู้ว่าฯคุมเข้ม28จังหวัด

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า “เรื่องเศรษฐกิจ เรื่องอะไรต่างๆ ทุกคนทราบดีอยู่แล้ว ต้องลดลงแน่นอน รัฐบาลต้องหามาตรการที่เหมาะสม จะดูแลกันอย่างไร วันนี้เป็นห่วง 28 จังหวัดที่มีการแพร่เชื้อจำนวนมาก จะควบคุมได้ถ้าทุกคนอยู่ในจังหวัดไม่ไปไหนเลย ก็จะแก้ได้เป็นจังหวัดๆไป แต่ถ้ายังไม่ไปไหนเลยไม่ได้ ผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องเป็นผู้พิจารณาพื้นที่ของตนเอง ส่วนเรื่องผู้ว่าฯสมุทรสาครและกรรมาภิบาลเป็นห่วง ได้ให้จัดดอกไม้ไปเยี่ยมให้กำลังใจให้หายโดยเร็ว ทำได้ทำงานคู่กับประชาชน และจังหวัดใกล้เคียง ตรงนี้จึงต้องกลับมาดูว่าต้องมีวินัยกันอย่างไร โดยไม่ต้องให้เจ้าหน้าที่เข้าไปจับกุมอะไรต่างๆ ต้องควบคุมตัวเองให้ได้เสียก่อนจะดีที่สุด รัฐบาลรับผิดชอบอยู่แล้วทุกเรื่อง”

ยังไม่ล็อกคานารอดู15วัน

ผู้สื่อข่าวถามว่า บ่อนการพนันยังเป็นแหล่งแพร่ระบาดของเชื้อโควิด นายกฯกล่าวว่า “แต่บริหารจัดการตัวเอง ส่วนการย้ายเจ้าหน้าที่เป็นเรื่องธรรมดา เมื่อปล่อยให้ให้เกิดกรณีขึ้น แต่ปัญหาอีกอัน ต้องหาวิธีการจะอย่างไร วันนี้ทราบดีเมื่อเข้มงวดก็ไม่ได้ หลักฐานต้องให้มี กำลังทำอยู่”

เมื่อถามว่า ต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย แพทย์พบเชื้อที่กลายพันธุ์ พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า เป็นจำนวนน้อย เชื้อพันธุ์ใหม่ทั้งทางการแพทย์มาแล้ว เขาบอกว่ามันคือเชื้อโควิดเหมือนเดิม คำว่ากลายพันธุ์ใหม่คือมันสู้กับสิ่งแวดล้อมได้มากขึ้น ติดเชื้อได้ง่ายกว่าเดิม เดิมของวันระยะห่าง 90 เซนติเมตร หรือ 1 เมตร รับปลอดภัย และต้องใส่หน้ากากด้วย น้ำลายก็ไม่ฟุ้งกระจาย แต่เชื้อใหม่แพร่ได้เร็วขึ้น แต่ท้ายที่สุดต้นตอคือโควิด ฟังจากต่างประเทศด้วย

เมื่อถามว่า เรื่องการพักชำระหนี้จะมีการพิจารณาหรือไม่ เพราะผู้ประกอบการร้องมา พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า กำลังคิดอยู่ อันนี้ยังไม่จบ เมื่อมีสถานการณ์ใหม่เกิดขึ้นก็ต้องดูว่าจะทำอะไร จำเป็นต้องทำอะไรทำให้ ขณะเดียวกันต้องมีวิธีการหาเงินมาใช้ด้วย ถ้ายังบอกว่าต้องช่วยๆ แต่เอาเงินมาจากไหนไม่ได้เลยก็จบ

เมื่อถามว่า หลังจากช่วงนี้ใหม่จบลงจะต้องใช้เวลาในการประเมินตัวเลขการแพร่ระบาดอย่างไรที่จะยกระดับมาตรการควบคุมเพิ่มขึ้น นายกฯกล่าวว่า “ตอนนี้มีการประเมินสถานการณ์ทุกวัน และจะดู 14-15 วันประมาณนั้น นั่นคือระยะปลอดภัย ทุกคนถ้ารู้ว่ามีความเสี่ยงควรจะอยู่บ้าน 14-15 วัน วันนี้ก็เริ่มมีการเวิร์กฟรอมโฮม โรงเรียนก็ปิด และส่วนอื่นๆ ก็ปิด เว้นแต่ที่ใหม่มีมาตรการรัดกุม”

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันอังคารที่ 5 มกราคม พ.ศ.2564 หน้า 1 (ต่อหน้า 8)

ขอให้ประชาชนล็อกดาวน์ตัวเอง

เมื่อถามว่าหากหลังจากนี้ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น นายกษัตริย์ศึกล็อกดาวน์หรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า “ถ้ามันขึ้นก็ว่ากันอีกที ไม่อยากล็อกดาวน์ทั้งประเทศ ท่านก็รู้ว่าปัญหาคืออะไร ฉะนั้นล็อกดาวน์ตัวเองให้จะได้ไหม มันอยู่ที่ทุกคน ถ้าไม่อยากติดเชื่อก็ไม่ต้องไปไหน อยู่บ้าน 14-15 วัน ถ้าทุกคนคิดแบบนี้เดี๋ยวก็ปลอดภัย จะคัดกรองคนได้ง่ายขึ้น แต่ถ้าทุกคนยังไม่มาหาสุกกันหมด คงตรวจสอบคน 70 ล้านคนไม่ไหว ไม่มีที่ไหนทำได้”

เมื่อถามว่า ถ้ารัฐบาลไม่มีคำสั่งเป็นไปโดยยากที่คนจะล็อกดาวน์ตัวเอง พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า “แล้วจะให้ทำอย่างไร ถ้าบอกว่าเป็นเรื่องยากที่ประชาชนจะล็อกดาวน์ตัวเอง เอาแค่ใส่หน้ากาก คุณทำได้หรือเปล่า ทำได้ไหม สื่อต้องพูดให้คนใส่หน้ากาก ไม่ใช่มาถามอย่างนี้ คุณต้องบอกให้คนเขาใส่หน้ากาก ไม่ใช่สื่ออันไหนเขียนเลย”

กทม.ให้นั่งกินในร้านถึง1ทุ่ม

ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกกรุงเทพมหานคร (กทม.) แถลงผลประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2564 ว่า หลัง ศบค.ได้ออกประกาศฉบับที่ 16 ปิดสถานที่เสี่ยงต่างๆ ไปแล้ว ในส่วนของ กทม.ได้มีคำสั่งปิด 25 สถานที่เสี่ยง พร้อมพิจารณาขยายเวลาปิดสถานศึกษา รวมถึงสถาบันการศึกษา โดยเห็นชอบให้ขยายเวลาปิดออกไปจนถึงวันที่ 31 ม.ค.64 และเปิดวันที่ 1 ก.พ.64 นอกจากนี้ได้พิจารณาร้านอาหาร ให้จำหน่ายอาหารตั้งแต่เวลา 06.00-19.00 น. ส่วนเวลา 19.00-06.00 น. ให้เป็นการจำหน่ายแบบส่งกลับบ้านเท่านั้น เห็นว่าช่วงกลางคืนคนจะนั่งนานกว่าปกติเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด ส่วนในช่วงเวลา 06.00-19.00 น. ห้ามการดื่มหรือการจำหน่ายสุราในร้านอาหารด้วย เนื่องจากจะนั่งในร้านอาหารนานขึ้น ขอความร่วมมือร้านอาหารทุกประเภท การจำหน่ายแบบหาบเร่แผงลอย ปฏิบัติตามมาตรการคัดกรองอย่างเคร่งครัด และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1.5 เมตร เริ่มตั้งแต่เวลา 06.00 น. วันที่ 5 ม.ค.64 เป็นต้นไป

โฆษก กทม.กล่าวอีกว่า หากพบจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นในวงกว้าง กทม.จะพิจารณามาตรการควบคุมเพิ่มเติมอีกครั้ง ในส่วนของการตรวจคัดกรองเชิงรุกในพื้นที่และกลุ่มเสี่ยง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการไปแล้วกว่า 3,000 ราย พบผู้ป่วยกว่า 10 ราย และจะตรวจเชิงรุกอย่างต่อเนื่องต่อไป ส่วนที่มีรายงานว่ามีผู้ติดเชื้อจากบ่อนในพื้นที่ กทม. เบื้องต้นทราบข้อมูลว่าติดมาจากบ่อนพื้พญา ต้องรอข้อมูลกรมควบคุมโรคก่อน ส่วนชาวโรฮีนจา 13 ราย หลบหนีเข้ามาในพื้นที่

เขตดอนเมือง เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ได้ควบคุมตัวไว้หมดแล้ว กทม.ได้ทำการ SWAB แล้ว อยู่ระหว่างรอผล

ในวันที่มีผู้ติดเชื้อใน กทม.เพิ่มขึ้น 28 ราย อยู่ในพื้นที่ 27 ราย อีก 1 ราย อยู่ระหว่างการสอบสวนโรคว่าอยู่ในพื้นที่ใด ส่วนผู้ติดเชื้อทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค.63 ถึง 4 ม.ค.64 จำนวน 229 ราย เสียชีวิต 1 ราย

บิกิตูเบรกกทม.กินได้ถึง3ทุ่ม

ต่อมา เวลา 14.30 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุม ศบค. กระทั่งเวลา 16.30 น. พล.อ.ประยุทธ์ แถลงว่า วันนี้ประชุมหลายเรื่อง ทั้งเรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปัจจุบันที่มีตัวเลขสูงขึ้น มีมาตรการดูแลพื้นที่ให้มากยิ่งขึ้น ส่วนการเดินทางข้ามจังหวัดได้ตั้งจุดสกัดเพื่อตรวจสอบประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มจังหวัดที่เสี่ยงสูง 28 จังหวัด จากต้นทางและจังหวัดโดยรอบ แต่ไม่ใช้การล็อกดาวน์ เป็นเรื่องของมาตรการที่แต่ละพื้นที่จะกำหนดขึ้นมาเพิ่มเติมจากที่รัฐบาลกำหนดไปแล้ว โดยในวันที่ 5 มกราคม จะชี้แจงอีกครั้ง ต้องขออภัยด้วยความยากลำบากในการเดินทาง แต่ก็ต้องขอความร่วมมือ

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวถึงคำสั่ง กทม. ที่ให้ร้านอาหารนั่งรับประทานในร้าน ระหว่างเวลา 06.00-19.00 น. ว่า ได้รับข้อเสนอจากสมาคมภัตตาคารต่างๆ มีผลกระทบสูงเหมือนกัน ฉะนั้นในส่วนที่ กทม.ประกาศออกไป ให้ยกเลิกไปก่อน ให้ขายอาหารประเภทนั่งรับประทานที่ร้านได้ถึงเวลา 21.00 น. แต่มีมาตรการที่เคยทำไว้แล้วเดิม ทั้งกำหนดจำนวนคน มาตรการระยะห่าง อะไรต่างๆ โดยนายกสมาคมผู้ร้องเรียนมา รับประทานไม่ได้ ถ้าใครทำไม่ได้ต้องถูกปิด ขอให้ทำตามนั้น ต้องช่วยกันไป เพราะไม่ต้องการให้เกิดผลกระทบมากในเรื่องของธุรกิจอีก อย่างไรก็ตาม รัฐบาลได้เตรียมความพร้อมในเรื่องของเงินที่ต้องจัดหาเพิ่มเติม หรือไม่ต้องจัดหาเพิ่มเติมก็แล้วแต่ ในงบประมาณที่มีอยู่ที่จะเตรียมการรับสถานการณ์ต่อไปด้วย

คาดใน3เดือนได้วัคซีน2ล้านโดส

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า เรื่องวัคซีนว่า ต้องดูให้เกิดความปลอดภัยให้ได้เสียก่อนจริงๆ ไม่มีผลข้างเคียง มาตรฐานองค์การอาหารและ

ยา (อย.) ของเราก็ถือเป็นมาตรฐานที่รับได้ ได้ให้กรมควบคุมโรค สถาบันวัคซีนเข้าไปดูแลร่วมกับอย.แล้ว คาดว่าในระยะเวลา 3 เดือนนี้จะได้เข้ามา 2 ล้านโดสก่อน เตรียมแผนว่าจะฉีดให้ใครบ้างตามลำดับความเร่งด่วน ที่เหลืออีก 26 ล้านโดส จะเข้ามาในระยะต่อไป และให้เพิ่มเติมไปอีก 35 ล้านโดส คาดว่าจะฉีดให้คนส่วนใหญ่ได้เกือบหมดทั้งประเทศ ต้องดูว่าเมื่อถึงเวลานั้นมีความจำเป็นต้องฉีดทั้งประเทศหรือเปล่า ถ้ามีความจำเป็นอย่างนั้น บริษัทของเราที่พัฒนาผลิตภัณฑ์วัคซีนก็มีพร้อมอยู่แล้ว

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ได้ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดและทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ทุกคนทำงานแบบบูรณาการบนพื้นฐานข้อมูลเดียวกันนั่นคือสิ่งสำคัญสุด ข้อมูลเดียวกัน หมายถึงข้อมูลที่มีการตรวจสอบคัดกรองแล้วว่าเป็นข้อมูลที่แท้จริง ถ้าเป็นข้อมูลที่ต่างคนต่างพูดออกมาจะไม่ชัดเจน วันนี้เป็นเวลาที่ต้องร่วมมือกัน ทั้งตัวเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ที่รักยิ่งของเรา รัฐบาลพยายามทำเต็มที่ สำหรับมาตรการต่างๆ รวมถึงเรื่องการล็อกดาวน์ของแต่ละพื้นที่ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้พิจารณา

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลแจ้งว่า ในการประชุม ศบค.ใช้เวลาหรือ 2 ชั่วโมง เห็นชอบให้ขยายเวลาประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน จะครบกำหนดในวันที่ 15 มกราคมนี้ จนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ก่อนสนอ ครม.ให้ความเห็นชอบต่อไป

ขณะที่ ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษก กทม. ได้กล่าวเห็นชอบตามมติของ ศบค.ที่ขยายเวลาจำหน่ายอาหาร เพื่อลดผลกระทบและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนและผู้ประกอบการ

บิกิแอร์บูลตรวจรพ.ในทอ.สุโขทัย

พล.อ.อ.แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.) เดินทางไปยังกรมแพทยทหารอากาศ เพื่อตรวจความพร้อมสถานพยาบาลในสังกัดกองทัพอากาศ และให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติหน้าที่รองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ขณะนี้ โรงพยาบาลที่มีขีดความสามารถในการรองรับผู้ป่วยในสังกัดกรมแพทยทหารอากาศ ได้แก่ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช เป็นหลักในการรักษาพยาบาล มีขีดความสามารถรักษาผู้ป่วยโรครุนแรง ระดับ 4 ส่วน รพ.ทหารอากาศ (สีกัน) ปรับเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทาง ดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่อาการไม่รุนแรงระดับ 1-3 รวมถึงการกักกันโรค รพ.จันทบุรุษ รักษาผู้ป่วยโควิด-19 อาการไม่รุนแรง



ข่าวประจำวันอังคารที่ 5 มกราคม พ.ศ.2564 หน้า 1 (ต่อหน้า 8)

ระดับ 1-3 รวมถึงการกักกันโรค กองเวชศาสตร์ป้องกัน มีบทบาทหลักในการป้องกันและสอบสวนโรค นอกจากนี้ยังมีการประสานกับโรงพยาบาลเครือข่าย ในการรักษาพยาบาล การสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ระหว่างโรงพยาบาลเครือข่ายและส่งต่อผู้ป่วย

ที่ จ.ชลบุรี พล.ร.ต.นพดล ฐิตวัฒน์เสถกุล ผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทนกองทัพเรือ ส่งมอบโรงพยาบาลสนามให้แก่สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีใช้เป็นโรงพยาบาลสนาม โดยมีนายฤทธิชัย ไร่คำดี รองผู้ว่าฯจันทบุรี และ นพ.อภิรักษ์ พิศุทธิอาภรณ์ สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี เป็นผู้ร่วมรับมอบ ณ สนามฝึกกองทัพเรือ หมายเลข 16 บ.จันทเขลม ต.จันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี

'ณัฐพล' ยันไม่เลื่อนปิดเทอม

นายณัฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยมายหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูงของ ศธ.ว่า ที่ประชุมได้วางแผนรับมือหลังจากตนสั่งการปิดสถานศึกษาใน 28 จังหวัดที่มีความเสี่ยงสูง ตั้งแต่วันที่ 4-31 มกราคม ที่ประชุมได้หารือรายละเอียด และแผนรับมือปัญหาที่ตามมา เพื่อให้มีผลกระทบน้อยที่สุด เช่น การปรับการเรียนการสอน การเปิดปิดภาคเรียน และการสมัครเข้าเรียนในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 เป็นต้น มองว่าในสถานการณ์นี้ ศธ.ยังสามารถบริหารจัดการได้อยู่ แต่ ศธ.ต้องเตรียมการสนับสนุนครูที่อาจลำบาก มีค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์เอกสาร และลำบากในการสื่อสารออนไลน์มากขึ้น จะหารือกับนายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เพื่อหาทางช่วยเหลือ และสนับสนุนเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตของครูต่อไป

“การปิดสถานศึกษาอาจส่งผลกระทบต่อผู้ปกครอง ขอให้รอฟัง ศบค.อีกครั้ง ถ้า ศบค.สนับสนุนให้ประชาชนทำงานที่บ้าน ก็จะทำให้ผู้ปกครองอยู่บ้านดูแลบุตรหลานได้ ส่วนจะเลื่อนปิดภาคเรียนหรือไม่ ขณะนี้ช่วงเวลารับเรียนยังรับได้อยู่ ไม่กระทบต่อการจัดการศึกษาภาพรวมของนักเรียนทั่วประเทศ แต่ในอนาคต ศธ.จะนำชั่วโมงเรียน เวลาเรียน มาเป็นตัวกำหนดในการปิดเรียน หรือการคำนวณผลการเรียนต่อไป” นายณัฐพลกล่าว

นายณัฐพลกล่าวต่อว่า ที่ประชุมหารือถึงการสอบเข้าชั้น ม.1 และ ม.4 ด้วย เห็นว่ายังบริหารจัดการได้อยู่ อาจจะทำเทคโนโลยีเข้ามา

ช่วย อาจจัดสอบคนละเวลา ศธ.และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะหารือวางแผนจัดการเรื่องนี้ต่อไป

ผู้สื่อข่าวถามว่า ขณะนี้สพฐ.ใช้สื่อการสอนของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระราชูปถัมภ์ (ดีแอลทีวี) ผ่านโทรทัศน์ระบบดิจิทัลหมดลงแล้ว ศธ.จะต่อสัญญาหรือไม่ นายณัฐพลกล่าวว่า จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 รอบแรก ศธ.พบว่าช่องทีวีที่นักเรียนใช้อย่างมีเข้มข้นเพียง 3 ช่องเท่านั้น ถ้า ศธ.ยังเปิดช่องดีแอลทีวีเหมือนเดิมจะมีค่าใช้จ่าย 3.5 ล้านบาทต่อช่องต่อเดือน จึงจะไม่ต่อสัญญา อาจนำงบส่วนนั้นมาใช้แก้ไขปัญหาในส่วนอื่นๆ

เลขาฯ กช. ลงสำรวจโรงเรียน

นายอรรถพล ตรีกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) กล่าวที่โรงเรียนเอกชนที่อยู่ใน 28 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด ได้ปิดเรียน ให้สอนผ่านระบบออนไลน์แล้ว

นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวที่ ได้รับมอบหมายจากนายณัฐพลให้ติดตามการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนต่างๆ ในช่วงนี้ ตนได้ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในเขตกรุงเทพฯ 2 แห่ง คือ โรงเรียนวัดอินทาราม และโรงเรียนสตรีวิทยา พบปัญหาในทางปฏิบัติเล็กน้อย แต่มีการถอดบทเรียนการจัดการเรียนการสอนจากการแพร่ระบาดครั้งที่ผ่านมา ทั้งการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ออนแอร์ และออนไลน์ สิ่งที่โรงเรียนทำได้ดีคือการสอนออนไลน์ วางแผนการดำเนินงานตั้งแต่การสำรวจอุปกรณ์เครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน ข้อมูลพื้นฐาน และช่องทางการสื่อสารระหว่างครู และนักเรียน เพื่อจัดปฏิทินการสอนตามตารางที่กำหนด พบว่าส่วนใหญ่มีความพร้อม

“ครั้งนี้ครู และโรงเรียนปรับตัว ไม่ได้ใช้ช่องทางเดียวในการสอน มีทั้งระบบออนไลน์ ออนแอร์ และมอบการบ้านให้นักเรียนไปศึกษาทางยูทูป ส่งการบ้านทางแอปพลิเคชันไลน์ อีเมล ผมเห็นความตั้งใจและความพยายาม ในการทำให้เด็กได้เรียนอย่างเต็มที่ แม้จะไม่ได้มาเรียนที่โรงเรียน ก็ไม่ได้หมายความว่าเด็กจะต้องหยุดเรียน แนวทางนี้ประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ จะมีอุปสรรคอยู่บ้าง ตรงที่ผู้ปกครองสะท้อนกลับมาว่าการสอนออนไลน์ทำให้นักเรียนได้รับการบ้านมาก ครูผู้สอนต้องไปปรับให้เกิดความ

(อ่านต่อหน้า 9)



ข่าวประจำวันอังคารที่ 5 มกราคม พ.ศ.2564 หน้า 1 (ต่อหน้า 9)

บิกตู่

เหมาะสม ส่วนนักเรียนที่ไม่มีความพร้อมในการเข้าสู่ระบบเรียนออนไลน์จะซ่อมเสริมให้ได้เรียน มีงานส่งเท่าเทียมกับเพื่อน ผมจะนำข้อมูลจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้นำไปปรับ เสนอในการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ทั่วประเทศในวันที่ 6 มกราคมนี้” นายอัมพรกล่าว

ตากเข้มรถขนสินค้าข้ามแดน

นายพงศธรรัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าฯตาก ได้ประกาศคำสั่งของจังหวัดตากที่ 1/2564 เรื่องกำหนดพื้นที่และมาตรการในการขนส่งสินค้าข้ามแดน ณ จุดผ่านแดนถาวร สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 และช่องทางอื่นๆ นอกจากอนุมัตติใน จ.ตาก ให้จัดจุดส่งและขนถ่ายสินค้าอย่างรวดเร็วเฉพาะในพื้นที่คลังสินค้าคู่กลางการแม่สอดจุดปลอดกักเฉพาะ โดยมีเฉพาะคนขับรถขนสินค้าผู้ติดตาม กรณีรถบรรทุกสินค้าไทยที่ไปส่งสินค้าฝั่งจังหวัดเมียวดี ประเทศเมียนมา ต้องกลับมาเขตไทยภายในเวลา 18.30 น.ของวันเดียวกัน หากเกินเวลาต้องเข้าสถานกักกันที่รัฐจัดไว้เป็นเวลา 14 วัน และผู้ประกอบการต้องออกค่าใช้จ่ายเอง นอกจากนี้เมื่อไปฝั่งเมียนมาแล้วเสร็จต้องติดต่อคัดกรองที่ด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศ โดยตรวจหาเชื้อทุก 7 วัน

ด้านเจ้าหน้าที่ทหารกองกำลังเรศวร และหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 อ.แม่สอด ได้จับกุม 3 คนไทยลักลอบนำรถจักรยานยนต์ข้ามแดนไปฝั่งประเทศเมียนมา จำนวน 3 คัน ที่บ้านวังตะเคียนใต้ หมู่ที่ 7 ตำบลกาลัยลาด อ.แม่สอด

จีเชือดไก่-เอาผัดผัสนกม.

กรณีการเร่งสอบสวนโรคและคัดกรองกลุ่มสัมผัสและเสี่ยงกว่า 200 คน จากผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายที่ 2 และ 3 ของ จ.ลำปาง ที่ตรวจพบเพิ่ม เมื่อวันที่ 2 ม.ค.ที่ผ่านมา ทั้งสองคนเป็นแฟนกัน และเป็นเพื่อนของผู้ป่วยชายที่ติดเชื้อรายแรกที่กลับมาจาก จ.ระยอง และเดินทางมาร่วมงานแต่งงานของคนในหมู่บ้าน ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง ทำให้เกิดกลุ่มผู้สัมผัสผู้ป่วย กลุ่มเสี่ยงสูง และเสี่ยงต่ำ กลุ่มแรกกว่า 1,000 คน ที่ยังไม่มีการติดเชื้อ โดยผู้ป่วยรายที่ 2 และ 3 ยังขับรถไปรับประทานอาหารและดื่มสุราที่ จ.เชียงใหม่ ก่อนกลับ จ.ลำปาง จากการเร่งสอบสวนโรคและคัดกรองกลุ่มเสี่ยงจากผู้ติดเชื้อรายที่ 2 และ 3 ทาง นพ.ประเสริฐ กิจสุวรรณรัฐ นายแพทย์ สสจ.ลำปาง แจ้งผลตรวจครั้งแรก 262 คน เป็นลบทั้งหมดไม่มีใครติดเชื้อ

นายบัณฑิต ศรีวิไล ประธานสภาอนามัยจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวกรณีนักท่องเที่ยวชาว

สมุทรสาครเที่ยวเขาคว๊อ-ภูทับเบิก และหลังเดินทางกลับพบว่าติดเชื้อโควิด-19 ว่า หากข้อเท็จจริงปรากฏตามโหมไลน์จริง ถือว่านักท่องเที่ยวที่ติดเชื้อและพวกได้ฝ่าฝืนคำสั่งประกาศจังหวัดที่ให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะ จ.สมุทรสาคร ต้องรายงานข้อมูลการเดินทางให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ มีความผิดตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และ พ.ร.บ.โรคติดต่อแล้ว ทางจังหวัดต้องแจ้งกล่าวโทษเพื่อดำเนินคดีให้เป็นกรณีตัวอย่าง ส่วนผู้ประกอบการหากรู้เห็นเป็นใจหรือเพิกเฉยไม่ทำตามมาตรการทางสาธารณสุขที่มีความผิดหรือร่วมรับผิดชอบด้วยเช่นกัน

เปิดตลาดทะเลไทยกึ่งปิด

กรณีแพปลา-แพกุ้ง ในตลาดทะเลไทย หมู่ที่ 1 ต.ท่าจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ต้องหยุดชั่วคราวนับตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2563 จนกระทั่งถึงวันที่ 3 มกราคม 2564 นั้น เมื่อเวลา 06.00 น. ตลาดทะเลไทยกลับมาเปิดตลาดค้าขายสินค้าสดวันทะเลอีกครั้ง เริ่มจากแพปลาเริ่มเปิดตั้งแต่เวลา 06.00-12.00 น. พร้อมข้อกำหนดระเบียบที่ผู้เข้ามาทำการซื้อขายปลาที่แพปลาตลาดทะเลไทยต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะทุกคนต้องผ่านการตรวจหาเชื้อโควิด-19 และผลตรวจไม่พบเชื้อ

นายจุมพล มนาวรี ประธานชมรมผู้ขายปลาจังหวัดสมุทรสาคร บอกว่า ชมรมผู้ขายปลา ต้องดำเนินการมาตรการที่เข้มงวดสำหรับผู้ที่เข้าไปซื้อขายปลาในตลาดทะเลไทย เราต้องร่วมกันควบคุมโควิด-19 ไม่ให้เกิดขึ้นเพื่อค้าขายจะได้กลับเข้าสู่ภาวะปกติ เศรษฐกิจจะได้ฟื้นตัวอีกครั้ง นอกจากนี้ตลาดทะเลไทยเป็นตลาดศูนย์กลางสัตว์น้ำทะเลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยต้องเรียกความเชื่อมั่นให้

ส่วนบรรยากาศตลาดกลางกุ้ง ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร พื้นที่แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นที่แรก ตั้งห่างจากตลาดทะเลไทยประมาณ 1 กิโลเมตรเศษ เป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลสนาม โดยจะปิดตลาดกลางกุ้ง-หอยพักศรีเมือง จนถึงวันที่ 31 มกราคมนี้

ตลาดปลาแม่กลองได้ฤกษ์เปิด

นายมงคล สุขเจริญคณา นายกสมาคม ประมงสมุทรสงคราม ในฐานะที่ปรึกษาสหกรณ์ประมงแม่กลองจำกัด ผู้บริหารตลาดปลาสหกรณ์ประมงแม่กลองหรือเป็นตลาดปลาใหญ่อันดับ 2 ของประเทศไทย กล่าวว่า ตลาดปลาแม่กลองหยุดยาวมา 14 วันถึงวันที่ 4 มกราคม 2564 เนื่องจากการระบาดของโควิด-19 และสามมาที่ จ.สมุทรสงคราม เจ้าหน้าที่สาธารณสุขตรวจหาเชื้อโควิดกลุ่มเสี่ยงมาอย่างต่อเนื่อง เช่น พ่อค้าแม่ค้า แรงงานต่างด้าว เจ้าของเรือประมง เจ้าของแพปลา และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมกว่า 2 พันคน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนผู้บริโภคทั้งหมด ไม่พบว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด ยังใช้รถนำถังตลาดฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อแล้วคณะผู้บริหารตลาดปลาสหกรณ์ประมงแม่กลองจำกัดจึงตัดสินใจเปิดตลาดซื้อขายตามปกติตั้งแต่เช้านี้ วันที่ 5 มกราคมนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ โดยคำแนะนำของผู้ว่าฯ สมุทรสงคราม ให้ตลาดปลาสหกรณ์ รับขายสินค้าสัตว์น้ำเฉพาะรถปลาของสมาชิก และลูกค้าที่เข้าขายเป็นประจำเท่านั้น

สาธิตตรวจตั้งรพ.สนามมหาชัย

เวลา 17.00 น. นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขและคณะ ตรวจเยี่ยมศูนย์ห่วงใยคนสาคร (โรงพยาบาลสนาม) สนามกีฬากลาง ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โดยมีนายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าฯสมุทรสาคร พร้อม นพ.เรศฤทธิ์ ชิตะระสีมา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ให้การต้อนรับ

นายสาธิตกล่าวว่า มาติดตามงานโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น โดยคนไทยให้ส่งตัวเข้าไปรักษาตามโรงพยาบาลต่างๆ ส่วนแรงงานต่างด้าวนำมาไว้ที่โรงพยาบาลสนาม ส่วนการจัดการในภาคเอกชนต้องมีความเข้มงวดมากขึ้นในการช่วยกันใช้ศักยภาพของตัวเอง ในการกักและดูแลแรงงาน ต้องเดินคู่กันไปทั้งหมด เพื่อให้บริหารจัดการตั้งแต่การตรวจเชิงรุก พบผู้ติดเชื้อเข้าสู่แอดมิทโรงพยาบาลไปสู่โรงพยาบาลสนาม และใช้เวลาปิดกั้นไม่ให้เชื้อโรคแพร่กระจาย เชื่อว่าทุกคนร่วมมือกันทำให้จะสามารถพิชิตโควิด-19 ได้ภายใน 28 วัน.ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และหากพบว่าพื้นที่ จ.สมุทรสาครมียอดผู้ติดเชื้อมากขึ้นแบบก้าวกระโดดอย่างรวดเร็ว จนเต็มพื้นที่ที่โรงพยาบาลสนามกว่า



ข่าวประจำวันอังคารที่ 5 มกราคม พ.ศ.2564 หน้า 1 (ต่อหน้า 9)

3,000 เตียง ก็จะมีค่ายทหารภาคบุรีรัมย์ จ.ราชบุรี มาช่วยรับตัวผู้ที่ติดเชื้อส่วนหนึ่งไปดูแลรักษา

หลายจว.ติดเพียบที่สนามโกชน

นพ.พีระ อารีรัตน์ สสจ.พระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มอีก 4 ราย เป็นกลุ่มที่อยู่สนามโกชนป่าโมกอินเตอร์ จ.อ่างทอง เป็นชายไทย อายุ 54 ปี อายุ 34 ปี อายุ 51 ปี และ อายุ 24 ปี ทั้งหมดเดินทางไปสนามโกชนป่าโมกอินเตอร์ จ.อ่างทอง ได้เข้ารับการรักษาที่ห้องผู้ป่วยแยกโรค รพ.สมเด็จพระสังฆราช อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ส่วนทาง จ.สุพรรณบุรี แจ้งผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย หรือ รายที่ 11 ของจังหวัด เป็นเจ้าของร้านอาหาร อ.บางปลาม้า เพศชายอายุ 66 ปี เดินทางไปสนามโกชนป่าโมกอินเตอร์

ขณะที่สิงห์บุรี พบพบผู้ติดเชื้อ 3 ราย เป็นชาย อายุ 48 ปี ชายอายุ 34 ปี และชายอายุ 65 ปี มีประวัติเดินทางไปยังสนามโกชน ใน จ.อ่างทอง ส่วนลพบุรีพบผู้ป่วย โควิด-19 รายที่ 2 เป็นชายไทย อายุ 47 ปี เดินทางไปสนามโกชน ถึง 4 จังหวัด ได้แก่ สนามโกชนหนองตาโล่ ต.คชสิทธิ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี, สนามโกชนบ้านแบ่ง จ.พระนครศรีอยุธยา, ชุมโกชนลูกชิ้นเสียวโถ หลังวัดสิงห์ทอง ต.บางขันหมาก อ.เมืองลพบุรี และสนามโกชนลำพำแดง อ.เมือง จ.อ่างทอง

สสจ.นครปฐม เปิดเผยว่า พบผู้ป่วยรายใหม่ 1 ราย เป็นรายที่ 66 เป็นเพศชาย อายุ 64 ปี ชาว ต.นครปฐม อ.เมือง อยู่ระหว่างสอบสวนโรค

สสจ.พิจิตร เผย พบผู้ป่วยโควิดเพิ่มอีก 3 ราย เป็นชายอายุ 81 ปี หญิงอายุ 83 ปี และชายอายุ 54 ปี ทั้งหมดเป็นพ่อแม่ลูก เป็นชาวบึงนาราง เข้ารักษาที่ รพ. ตะพานหิน

นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าฯระยอง แถลง

มีผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 42 ราย จุดที่พบมากที่สุดยังเป็นพื้นที่ อ.เมืองระยอง และพบผู้ป่วยรายใหม่ที่ อ.แกลง ใน ต.กระแสรัน 1 ราย และต.วังหว้า 1 ราย

ที่ จ.น่าน พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายแรก เป็นหญิง อายุ 23 ปี สัญชาติลาว อาชีพเสิร์ฟอาหารที่ร้านอาหารข้างทางแถวเพชรเกษม (พรวนบก) จ.นครปฐม

สมุทรสาครเจอติดเพิ่มอีก470

เวลา 18.00 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยสถานการณ์ผู้ป่วยโควิดรายใหม่ โดยพบว่าวันนี้ (4 ม.ค.) มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น 470 ราย เป็นผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 439 ราย เป็นชาวไทย 49 ราย ต่างต่าง 390 ราย ผู้ป่วยที่มาจากโรงพยาบาลเอง 25 ราย โดยเป็นชาวไทย 25 ราย ต่างต่าง 6 ราย รวมผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,871 ราย อยู่ระหว่างรักษา 329 ราย รักษาหาย 158 ราย สังเกตอาการ 1,731 ราย

มติศบค.ตัดสินใจล็อกดาวนั้จว.

วันเดียวกัน นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข โฟกัสระบุว่า ผลการประชุม ศบค.วันนี้ ที่ประชุม ศบค.ตัดสินใจตามข้อเสนอแนะกระทรวงสาธารณสุข ล็อกดาวนั้ 5 จังหวัดที่มีตัวเลขการแพร่ระบาดโควิด-19 จำนวนมากและมีความเสี่ยงสูง ได้แก่ สมุทรสาคร ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด

“ถ้าไม่เลือกวิธีนี้ แทนที่เราจะได้รับผลกระทบระยะสั้นๆ แต่ถ้าเชื่อระบาดไปไกลในทุกจังหวัดและเอาไม่อยู่ เราจะได้รับผลกระทบระยะยาว และลำบากกันยาวนาน รวมถึงอาจโกลาหลกันทั้งหมดในกรณีที่มีการระบาดเป็นไปในวงกว้างเกินการควบคุม ผมไม่อยากให้เราต้องพบกับสถานการณ์แบบนั้นครับ ขอให้ทุกคนเข้าใจ ถึงปัจจัยหลายๆ ด้านที่รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข ต้องตัดสินใจ จะดำเนิน จะวิพากษ์วิจารณ์อย่างไร ผมพร้อมรับคำวิจารณ์เหล่านั้น และพร้อมอธิบายครับ” นายสาธิตโพสต์

ชัยนาท-อุทัยฯปิดสถานที่เรียน

กรณี จ.ชัยนาท ตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายที่ 8 เป็นคนขับรถแท็กซี่มาจาก จ.ชลบุรี ล่าสุดนายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้ว่าชัยนาท ได้ประกาศมาตรการเพิ่มเติมให้ปิดโรงเรียนและสถานศึกษาทุกแห่งทั้ง 8 อำเภอ จนถึงวันที่ 31 มกราคม ส่วนห้างสรรพสินค้าที่ปรากฏในใหม่โลนของชัยนาทรายที่ 8 ไปใช้บริการเมื่อวันที่ 31 ธันวาคมที่ผ่านมา ได้ทำความสะอาดแล้ว พร้อมให้พนักงานที่มีความเสี่ยงสูงหยุดงาน 14 วัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โรงเรียนเอกชนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 โรงเรียนทองประสาธวิทย เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลจนถึงชั้น ป.6 ในเขตพื้นที่ ต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี ได้ปิดเรียนเนื่องจากเหตุพิเศษ การระบาดของโรคโควิด-19 อีกทั้งผลการสำรวจการเดินทางขงวีไอใหม่ของนักเรียนโรงเรียนทองประสาธวิทย และสมาชิกในครอบครัว มีการเดินทางออกนอกพื้นที่เป็นจำนวนมาก

จึงปิดเรียนตั้งแต่วันที่ 4 - 15 มกราคม 2564 และ เปิดเรียนในวันที่ 18 มกราคม 2564 โดยจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ และแจกใบงานให้นักเรียนทำ นอกจากนี้ ยังมีอีกหลายจังหวัดที่สั่งปิดการเรียนการสอนโรงเรียนชั่วคราว และเปิดสอนทางระบบออนไลน์

ราชบุรีหนีตั้งแผงพระริมถนน

บรรยากาศที่บ้านพระเจดีย์สามองค์ หมู่ที่ 9 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ติดพื้นที่บ้านพญาทองชู ประเทศเมียนมา มีแต่ความเงียบเหงา เช่นเดียวกับบริเวณด้านเจดีย์สามองค์ อ.สังขละบุรี มีเพียงเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตั้งจุด



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันอังคารที่ 5 มกราคม พ.ศ.2564 หน้า 1 (ต่อหน้า 9)

ตรวจคัดกรองโควิด-19 ส่วนเจ้าหน้าที่ทหารชุดเฉพาะกิจป้องกันโควิด-19 ชายแดน กองกำลังสุรสีห์ ตรวจคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ อ.สังขละบุรี ร่วมกับฝ่ายปกครอง

นายปรกรณ์ กรรณวัลลี นายอำเภอสังขละบุรี ได้สั่งให้ตั้งจุดคัดกรองโควิด-19 ขึ้น บริเวณสามแยกของกาเลีย หมู่ที่ 3 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี เป็นที่พิกัดสายตรวจ สก.สังขละบุรี เพื่อตรวจคัดกรองประชาชนที่เดินทางผ่านมาจากบ้านพระเจดีย์สามองค์

ขณะที่ จ.ราชบุรี สั่งปิดศูนย์พระเครื่องพระบูชา ตลาดนัดพระเครื่องทุกแห่งในพื้นที่ล่าสุดพบผู้ป่วยติดเชื้อ 16 ราย จึงส่งผลกระทบต่อหลายอาชีพเป็นวงกว้าง โดยพบว่ามีชาวบ้านนำพระเครื่อง พระบูชา ที่เก็บสะสมมา ตั้งแผงวางริมถนนสายบายพาส อ.เมือง จ.ราชบุรี นายอภิรักษ์ ชัดช่วงโชติ อายุ 45 ปี ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบุรี กล่าวว่า นำแผงพระมาวางข้างถนน ส่วนใหญ่แผงพระเกือบ 90 เปอร์เซ็นต์ได้รับผลกระทบตรงที่ตลาดนัดพระเครื่องปิด จะไปหาทางทำอื่นก็ไม่ได้ ยังไม่รู้ว่าจะหาทางออกกันอย่างไรดี เพราะตลาดนัดใหญ่ทั้งราชบุรี นครปฐม กรุงเทพฯ และเพชรบุรี ถูกปิดทั้งหมด ทราบข่าวว่าน่าจะปิดตลาดพระนานเป็นเดือน บางคนต้องนำพระมาวางขายตามริมถนน ปกติจะมีรายได้ขายที่ตลาดนัดพระประมาณวันละ 1,000-2,000 บาท หากวางที่ริมถนนอาจจะมีความเสี่ยงอันตรายจากรถแต่ถ้าไม่ทำก็ไม่มีกิน

เข้าโคราชสั่งกักตัว14วัน

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการโคราช กล่าวถึงมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ว่าหลังจากเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา นครราชสีมายังมีผู้ป่วยจากโควิด-19 ระบาดรอบใหม่เพิ่มขึ้น แต่มีผู้ป่วยติดเชื้อ 7 ราย เพื่อความไม่ประมาท จังหวัดได้ออกมาตรการป้องกัน โดยเฉพาะในพื้นที่สีแดงที่ทาง ศบค.กำหนด หากประชาชนจะเดินทางเข้ามายังพื้นที่ จ.นครราชสีมา ต้องกรอกแบบฟอร์มขออนุญาตเข้าพื้นที่ พร้อม

ใบรับรองแพทย์ และรายงานตัวให้กับสาธารณสุข อสม. และผู้นำชุมชนในพื้นที่ให้ทราบ รวมทั้งกักตัว 14 วัน

นางเมตตา บุญศักดิ์ดา เจ้าของร้านอาหารคาเฟ่ กทม. ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม กล่าว ว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ยอดขายอาหารลดน้อยลง ประชาชนเลือกซื้ออาหารกลับไปเฉลิมฉลองที่บ้านมากกว่า ที่ผ่านมามีโครงการคนละครึ่ง ทำให้ยอดขายดีขึ้น กระทั่งช่วงนี้มาบ้าง พอระบาดรอบสอง ลูกค้าลดลงอย่างเห็นได้ชัด ปีนี้ยอดตกไปกว่า 30%

ผู้ว่าสุราษฎร์ขีดไม่รับผิชอบ

นายวิฑูรย์ จีนโต ผู้ว่าสุราษฎร์ธานี กล่าว ว่า พบผู้ติดเชื้อเป็นหญิงไทย อายุ 50 ปี ชาว จ.สมุทรสาคร ได้ดูโคมไฟยังพบกลุ่มเสี่ยงสูงเป็นคนที่อยู่ในบ้านเดียวกัน จึงตรวจจากเชื้ออีก 6 ราย พบมีเชื้อโควิด รวมผู้ติดเชื้อรายใหม่ 7 ราย ส่วนที่เหลืออีก 4 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ไม่เข้าใจว่าบุคคลดังกล่าวไม่รับผิชอบต่อสังคมมาจากพื้นที่เสี่ยงแทนที่จะกักกันตัว 14 วัน กลับออกไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ทำให้คนในบ้านติดเชื้ออีก 6 ราย วนผลการตรวจอีก 4 ราย เป็นการทำลายความสุขความหวังของคนใน จ.สุราษฎร์ธานีที่กำลังจะดีขึ้นจากการผู้ติดเชื้อรายแรกเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม ได้รักษาหายกลับบ้านแล้ว และเป็นเวลา 12 วันไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มจากมาตรการที่เข้มข้น แต่กลับมามีรายที่ 2 ถึงรายที่ 8 อีก

ยังไม่ปิดอุทยานฯแค่คุมปริมาณ

นายวรวิศ ดิลกภาขา รับมรดรีว่าการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ให้สัมภาษณ์กรณีการพิจารณาปิดพื้นที่อุทยานช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19 รอบใหม่ ว่ายังไม่มีการปิดอุทยานฯ แต่ควบคุมปริมาณผู้เข้าพื้นที่ เหลือประมาณ 40-50 เปอร์เซ็นต์ จาก 70 เปอร์เซ็นต์ เพื่อให้เกิดพื้นที่ว่างมากขึ้น และอุทยานแห่งชาติแต่ละแห่งจะมีคณะกรรมการประชุมพิจารณาในแต่ละพื้นที่ ให้พิจารณาสถานการณ์ในแต่ละจังหวัดมีความเสี่ยงต่างกันอย่างไร บางพื้นที่สีแดง บางพื้นที่สีเหลือง ต้องให้หัวหน้าอุทยานประสานกับทางจังหวัดเพื่อพิจารณา

เมื่อถามว่า ข้อกังวลสถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งเกิดความแออัด เช่น การไปทะเลหมอก นายวรวิศกล่าวว่า ช่วงปีใหม่ ได้ไปตรวจอุทยานเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา พบว่าบางจุดอาจจะมีคนเยอะ แต่ในภาพรวม มีปริมาณเดินที่ประมาณ 5 พันหลังกระจาย 4-5 จุดของพื้นที่ และจัดตั้งเต็นท์ที่มีความห่วงสมควรร และกำกับหัวหน้าอุทยานขอความร่วมมือประชาชนให้รักษาระยะห่าง หากไม่สามารถทำได้ต้องปิดอุทยานฯ

ตั้งผู้การจันทบุรีเช่นบ่อนพนัน

พล.ต.ท.วีระ จิรวิระ ผบช.ภ.2 มีคำสั่งกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 ที่ 3/2564 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564 เรื่องให้ข้าราชการตำรวจสืบสวนสอบสวน ใจความว่า ด้วยตำรวจภ



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันอังคารที่ 5 มกราคม พ.ศ.2564 หน้า 1 (ต่อหน้า 8)

แจ้งผู้การเจ้าหน้าที่เรือนพอนพัน

พล.ต.ท.วีระ จิรวิระ ผบช.ภ.2 มีคำสั่งกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 ที่ 3/2564 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564 เรื่องให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการ ใจความว่า ด้วยตำรวจภูธรภาค 2 มีคำสั่งที่ 2/2564 ลงวันที่ 3 มกราคม 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้อง ปลดปล่อยปลละเลยให้มีการลักลอบเล่นการพนัน ถือเป็น การปฏิบัติหน้าที่มิชอบ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ อย่างไร กรณีปรากฏข่าวสื่อสารมวลชนและสื่อออนไลน์ต่างๆ ว่ามีการตรวจพบผู้ป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยผู้ป่วยจำนวนหนึ่งมีประวัติเชื่อมโยงกลับบ่อนการพนันในจังหวัดจันทบุรี เพื่อให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2563 ข้อ 6(2) และข้อ 8(2) จึงให้ พล.ต.ต.สุวิชาติ ญาณกิตติกุล ผบ.ภ.จ.จันทบุรี ไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรภาค 2 โดยขาดจากตำแหน่งเดิม และมอบหมายให้รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 ที่รับผิดชอบศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรภาค 2 เป็นผู้ควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจดังกล่าว

และมีคำสั่งตำรวจภูธรภาค 2 ที่ 4/2564 ให้ พล.ต.ต.นิธิธร จินตกานนท์ รอง ผบช.ภ.2 รักษาราชการแทน ผบ.ภ.จ.จันทบุรี อีกหน้าที่หนึ่ง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

อังกฤษเริ่มฉีดวัคซีนออกซ์ฟอร์ด

สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานว่า อังกฤษเริ่มฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของออกซ์ฟอร์ด-แอสตรา

เซเนกา ให้กับประชาชนแล้วผู้ได้รับเป็นรายแรกของโลก คือ นายไบรอัน ฟิงเกอร์ อดีตผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง วัย 82 ปี ได้รับการฉีดที่ รพ.เชอร์ซิด ในเมืองออกซ์ฟอร์ด ในช่วงเช้าวันเดียวกันตามเวลาท้องถิ่น นายฟิงเกอร์เป็นผู้ป่วยโรคไตกล่าวว่า รู้สึกยินดีที่ได้รับวัคซีนและภูมิใจในวัคซีนนี้สร้างขึ้นในออกซ์ฟอร์ด

สำนักข่าวบีบีซีรายงานว่า อังกฤษเริ่มทำการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของออกซ์ฟอร์ด-แอสตราเซเนกา จำนวน 530,000 โดส ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูงในวันที่ 4 มกราคมตามเวลาท้องถิ่น ที่โรงพยาบาล 6 แห่งในกรุงลอนดอน ออกซ์ฟอร์ด ชัสเชกซ์ แลงคาเชอร์ และวอริกเชอร์ นายแมตต์ แฮนค็อก รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขอังกฤษ กล่าวว่า เป็นช่วงเวลาสำคัญของอังกฤษในการต่อสู้กับไวรัสโควิด-19 วัคซีนต้านโควิดต่างๆ จะช่วยควบคุมการแพร่ระบาดและนำไปสู่การยกเลิกมาตรการจำกัดคุมเข้มได้ในท้ายที่สุด

นายบอริส จอห์นสัน นายกรัฐมนตรีอังกฤษกล่าวเตือนว่า มาตรการเข้มงวดอาจจำเป็นจะต้องใช้กันต่อไปในช่วงระยะเวลาอันสั้น อังกฤษยังต้องต่อสู้กับการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสกลายพันธุ์ใหม่ในอังกฤษ

เมื่อวันที่ 3 ม.ค.ที่ผ่านมา อังกฤษมีติดเชื้อโควิดเพิ่มขึ้นอีกกว่า 5 หมื่นราย เป็นวันที่ 6

ต้องใช้กันต่อไปในช่วงระยะเวลาอันสั้น อังกฤษยังต้องต่อสู้กับการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสกลายพันธุ์ใหม่ในอังกฤษ

เมื่อวันที่ 3 ม.ค.ที่ผ่านมา อังกฤษมีติดเชื้อโควิดเพิ่มขึ้นอีกกว่า 5 หมื่นราย เป็นวันที่ 6 ติดต่อกันแล้ว ส่งผลให้พรรคแรงงานเรียกร้องให้ดำเนินมาตรการล็อกดาวน์ประเทศเป็นรอบที่ 3 ทั้งนี้ วัคซีนต้านโควิดของไฟเซอร์-ไบโอเอ็นเทค เป็นวัคซีนต้านโควิดตัวแรกที่ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลอังกฤษให้ใช้กรณีฉุกเฉิน โดยมีประชาชนมากกว่า 1 ล้านคนในอังกฤษที่ได้รับการฉีดวัคซีนดังกล่าวเป็นโดสแรก ส่วนวัคซีนต้านโควิดของออกซ์ฟอร์ด-แอสตราเซเนกา รัฐบาลอังกฤษได้มาแล้วจำนวน 100 ล้านโดส เพียงพอต่อประชากรส่วนใหญ่ในประเทศ โดยผู้ที่อยู่ในบ้านพักคนชราและเจ้าหน้าที่สถานดูแลคนชรา มีอายุมากกว่า 80 ปี ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์ จะเป็นคนกลุ่มแรกที่ได้รับวัคซีนต้านโควิดดังกล่าว

ติดเชื้อตายทั่วโลกเข้าใกล้ 86 ล้าน

สถานการณ์ผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตทั่วโลก เว็บไซต์ worldometers รายงานล่าสุดเมื่อเวลาประมาณ 16.00 น. ของวันที่ 4 มกราคม ตามเวลาในไทยว่า ยอดผู้ติดเชื้อโควิดสะสมรวมกันทั่วโลกพุ่งขึ้นเป็นมากกว่า 85.55 ล้านรายแล้ว สหรัฐอเมริกาที่มียอดผู้ติดเชื้อมากที่สุดในโลก มียอดผู้ติดเชื้อพุ่งทะลุ 21.1 ล้านคน ตามด้วยอินเดียที่กว่า 10 ล้านคน บราซิล 7.7 ล้านคน รัสเซีย 3.2 ล้านคน ฝรั่งเศสและอังกฤษที่ชาติละกว่า 2.6 ล้านคน ส่วนยอดผู้เสียชีวิตทั่วโลกมีรวมกันมากกว่า 1.85 ล้านราย สหรัฐมีผู้เสียชีวิตสะสมมากที่สุด 360,000 ราย บราซิล 196,018 ราย อินเดีย 149,686 ราย เม็กซิโก 127,213 และอังกฤษ 75,024 ราย

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันอังคารที่ 5 มกราคม พ.ศ.2564 หน้า 1

จับมติดิบค. ล็อกดาวนั้ 5 จว. รมต. ลั่นเจ็บแต่จบเร็ว

จุดไม่ยุติอีก 745-เตียงพล.ต.ต.เช่นพิษบ่อน
ปักตู้ผ่อนผันร้านอาหารในกทม.นั่งกินถึง 3 ชม

จุดไม่ยุติอีกดาวนั้ 5 จังหวัด สมุทรสาคร-ชลบุรี-ระยอง-จันทบุรี-ตราด
หวังหยุดเชื้อแพร่กระจาย มั่นคงภัยโควิดป่วยสูงสุด 745 คน ลาม 54 จังหวัด
“ผบ.ภ.2” เต็ง “ผู้การจันทบุรี” เช่นบ่อนแพร่เชื้อ “ศบค.” เผยเจอในประเทศ
152 ราย หนุน กทม.สั่งเวรศพที่ 65 ชี้ ตามคาดยอดต่างดาว ◆อ่านต่อหน้า 2

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันอังคารที่ 5 มกราคม พ.ศ.2564 หน้า 1 (ต่อหน้า 2)

ล็อกดาวน์ □ ต่อจากหน้า 1

สมุทรสาครสูง หวั่น เชื้อกระจายเหมือนสะเก็ดไฟ ผ่านลุยต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ถึงสิ้นเดือน ก.พ. “บิ๊กซู” ยัน 1-2 เดือนได้วัคซีน 2 ล้านโดส ลั่น บางเรื่องไม่พูดแต่ทำและรอผลออกมา แนะ ประชา.ล็อกดาวน์ตัวเอง ปิดดคคำสั่งกทม. ชั่งนึ่งกินอาหารได้ถึง 3 ทุ่ม “เกาะล้าน” ล็อกดาวน์ 16 วัน “หอการค้า” ชี้ ระบาดรอบ 2 เศรษฐกิจเงินนับแสนล้านบาทต่อเดือน

◆ วันเดียวพุ่งทะลุ 745 คน

เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 4 ม.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล น.พ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงสถานการณ์ว่า วันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 745 ราย เป็นติดเชื้อในประเทศ 152 ราย กัดกรองเชิงรุกแรงงานต่างด้าว 577 ราย อยู่ในสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ 18 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 8,439 ราย หายป่วยแล้ว 4,352 ราย รักษาใน รพ. 3,016 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ศพ รายที่ 65 เป็นชายไทยอายุ 58 ปี อาชีพรับจ้างภูมิอานานใน กทม. มีโรคประจำตัวเป็นความดันสูง เบาหวานและไขมันในเลือดสูง มีประวัติเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง จ.สมุทรปราการ และเขตคลองเตย กทม. เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. เข้ารักษามีอาการไข้ ปวดกล้ามเนื้อ รับประทานอาหารไม่ได้ พววันที่ 30 ธ.ค. มีอาการเหนื่อยมากขึ้นมีไข้ 38.5 องศาฯ ความอึดตัวของออกซิเจนในเลือดต่ำลงเหลือ 85 เปอร์เซ็นต์ ผลเอกซเรย์พบว่ามีอาการปอดอักเสบและหัวใจล้มเหลว จึงส่งตรวจในวันที่ 1 ม.ค. พบติดเชื้อโควิด และวันที่ 2 ม.ค. มีอาการเหนื่อยหอบมากขึ้นต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ วันที่ 3 ม.ค. อาการแยลงระบบทางเดินหายใจล้มเหลวและเสียชีวิตในเวลาต่อมา

◆ ประจวบฯจังหวัดที่ 54

น.พ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า ในวันนี้มีจังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 1 จังหวัด คือ ประจวบคีรีขันธ์ พบผู้ป่วย 1 ราย เป็น 54 จังหวัด โดยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถืออยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด สำหรับพื้นที่ควบคุม 11 จังหวัด ต้องให้ความร่วมมือเพราะถือว่าเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ทำให้เกิดการกระจายเชื้อได้ง่าย ส่วนพื้นที่ที่ยังไม่ติดเชื้อต้องปรับตัวและเฝ้าระวัง

◆ ตามคาดยอดผู้ป่วยสูง

ต่อคำถามตัวเลขรายงานผู้ติดเชื้อในสมุทรสาคร 505 ราย ทำไม่ถึงมากขึ้นทั้งที่มีการตรวจเชิงรุกอยู่ตลอด น.พ.ทวีศิลป์ ตอบว่า สมมุติฐานที่เกิดขึ้นจากการสอบสวนโรคกลุ่มก้อนแรงงานต่างด้าว ในหอพักมีความแออัดเรายังคงให้อยู่ที่ตรงนั้น ไม่ได้พาออกมา เนื่องจากมีจำนวนค่อนข้างมากจึงใช้วิธีการจัดการต้องตรวจเป็นระยะ โดย สธ. และจังหวัดมีการวางแผนวิธีการในการสุ่มตรวจเป็นระยะ และต้องนำเรียนว่าตัวเลขที่ออกมาไม่เกินไป ความคาดหมาย เนื่องจากจำนวนคนที่อาศัยมากมีความแออัด และอยู่ในระยะเวลาติดเชื้อ ถ้าหาเจอแล้วยังต้องเจอซึ่งคล้ายกับกรณีที่ จ.ภูเก็ต ในการระบาดรอบแรกที่ใช้วิธีการปูพรมค้นหา แยกคนติดเชื้อออกจากคนที่ไม่ติดเชื้อ แต่ตัวเลขตอนแรกจะสูงและจะค่อย ๆ ลดลง

◆ หวั่นเชื้อกระจาย

น.พ.ทวีศิลป์ เปิดเผยว่า เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพูดคุยกับปลัด สธ. เรากังวลว่าผู้ติดเชื้อเหมือนสะเก็ดไฟที่กระจายไปพื้นที่อื่น ในช่วงที่มีการเดินทางก่อนหน้านี้ และไปถึง 54 จังหวัดแล้ว ซึ่งต้นทางไม่ใช่แต่แรงงานต่างด้าวอย่างเดียว ยังไปถึงบ่อนที่มีการลักลอบเล่นการพนัน จนนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รว.สธ. และปลัด สธ. สั่งการว่าต้องตะครุบตัวทุกคนที่อยู่ตามสะเก็ดไฟให้ได้โดยเร็ว แต่ต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนในจังหวัดนั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่มีอาชีพเสี่ยงไปในสถานที่เสี่ยงโดยการตรวจไม่มีค่าใช้จ่าย

◆ ต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 45 วัน

ต่อคำถามการจัดงานวันเกิดจะยังคงทำได้ตามปกติหรือไม่ และมีมาตรการอย่างไร โฆษกฯ กล่าวว่า ใน 28 จังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ห้ามจัดงานวันเกิด ส่วนสี่สัปดาห์และสี่เดือนต้องขอความร่วมมือ เนื่องจากบรรยากาศแบบนี้ไม่ควรมีการจัดพิธี เพราะลูกหลานอยู่ในพื้นที่แออัด สัมผัสหยิบจับเครื่องเล่น จึงขอความร่วมมืองดไปก่อน เรายังมีวันจัดงานรื่นเริงได้อีกหลายวัน

ถามอีกว่าที่ประชุม ศบค.ในช่วงบ่ายนี้จะขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินที่จะหมดในวันที่ 15 ม.ค.นี้หรือไม่ น.พ.ทวีศิลป์ ตอบว่า มีอยู่ในวาระการประชุมนี้ด้วย ปกติมีการพิจารณาขยายออกไป 1 เดือน แต่รอบนี้อาจจะเป็น 45 วัน เพื่อให้ครอบคลุมในเดือน ก.พ.

◆ ลั่นเราจะผ่านไปด้วยกัน

ต่อคำถามทำไมเราเริ่มใช้มาตรการเข้มข้นหลังปีใหม่ เพราะทำให้เกิดความเสียหายไปยังพื้นที่อื่น ๆ น.พ.ทวีศิลป์ ตอบว่า การประกาศมาตรการต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับชุดข้อมูลเพื่อมาพิจารณาอย่างรอบคอบและนำสั่งการจะเร็วจะช้าต้องมีชุดข้อมูลเป็นหลัก ครั้งนี้เราใช้ประสบการณ์ 1 ปีที่ผ่านมา กับสถานการณ์ปัจจุบัน พุดถึงผลกระทบอย่างกว้างขวางจะเกิดอะไรนั้น เราต้องได้รับความร่วมมือจากรัฐ เอกชนและประชาชน รอบแรกเราทำได้ รอบนี้จะสำเร็จหรือมีอุปสรรคขึ้นอยู่กับ 3 ส่วนนี้ อย่างไรก็ตามเราจะเห็นภาพความร่วมมือกันมากขึ้น

โฆษกฯ ระบุว่า ตนในฐานะจิตแพทย์ขอเรียนว่าสิ่งที่มาพร้อมกับภัยพิบัติ วิกฤติทั้งจากธรรมชาติและฝีมือมนุษย์ จะเกิดผลกระทบด้านจิตใจ ตอนที่ปฏิบัติหน้าที่คือการตกใจกับตัวเลขที่เพิ่มขึ้น ถึงขนาดตื่นตระหนกและยังเป็นวิกฤติที่เกิดจากฝีมือมนุษย์จะมีความโกรธเข้ามา เพราะมีการฆ่าสุ่มละเมิดจึงเกิดแรงโกรธในสังคม ในภาพจิตวิทยาสังคมเราเห็นในต่างประเทศ มีความโกลาหลไม่ให้ความร่วมมือ ไม่ใส่หน้ากากอนามัย ละเมิดข้อห้ามต่าง ๆ ทำให้มีการติดเชื้อมากขึ้น โชคดีที่ปีที่แล้วคนไทยไม่เกิดเรื่องเหล่านี้ ถ้าตอนนี้เรามีสติเข้าใจสถานการณ์ เราจะประคับประคองสถานการณ์ไปได้ ป่วยหายแล้วอย่าป่วยใจ เราจะผ่านโรคนี้ไปด้วยกัน

◆ ยัน 1-2 เดือนได้วัคซีน

ที่ทำเนียบรัฐบาล ช่วงเช้า พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และ รว. กลาโหม เดินทางมาสักการะพระภูมิเจ้าที่ศาลดาศาลาย และสักการะท้าวมหาพรหม บนลาดฟ้าศึกไทยคู่ฟ้าเนื่องในเทศกาลปีใหม่ ก่อนกล่าวว่า วันนี้ถือเป็นวันแรกของการทำงาน โดยในอีก 1-2 เดือน เราจะได้วัคซีนล็อตแรกเพื่อใช้ในการแพทย์ 2 ล้านโดส ส่วนที่เหลือต้องรออีก 26 ล้านโดส ต้องหาทางออกร่วมกัน ไม่ใช่รัฐบาลทำเพียงอย่างเดียว ผมขอให้ปีใหม่นี้เป็นปีแห่งความสำเร็จในการแก้ปัญหาทุกปัญหา บางเรื่องคนไม่พูดแต่คนทำ และรอผลการปฏิบัติออกมา เพราะถ้าพูดจะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องมาก หลาย ๆ อย่างจะเกิดกระแสต่อต้านก่อน

◆ ประชา.ล็อกดาวน์ตัวเอง

ต่อคำถามขณะนี้พื้นที่มีการระบาดมา

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันอังคารที่ 5 มกราคม พ.ศ.2564 หน้า 1 (ต่อหน้า 2)

ต่อคำถามขณะนี้มีมีการระบาดมาจากบ่อนพนัน จะดำเนินการอย่างไร พล.อ. ประยุทธ์ ตอบว่า ต้องดำเนินการต่อตนจะจัดการเอง ในเรื่องการย้ายเจ้าหน้าที่เป็นเรื่องธรรมดา

ต่อคำถามหากหลังจากนี้ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น จะล็อกคานหรือไม่ นายกฯ ตอบว่า ถ้ามันเกิดขึ้นว่ากันอีกที ส่วนไวรัลกลายพันธุ์จากอังกฤษ จริง ๆ มันคือเชื้อโคโรนาเหมือนเดิมแต่กลายพันธุ์เพราะมันสู้กับสิ่งแวดล้อมได้มากขึ้นและคิดเชื่อง่ายกว่าเดิม สำหรับการพักชำระหนี้ของผู้ประกอบการ กำลังคิดอยู่แต่ของเก่ายังไม่จบ ดังนั้นต้องดูหากจำเป็นต้องทำต่อก็ทำให้ ขณะเดียวกันต้องมีวิธีการหาเงินมาใช้ด้วย ถ้าบอกว่าต้องช่วยแต่หาเงินไม่ได้เลยจบหมด

ต่อคำถามหากไม่มีคำสั่งทางการ การให้ประชาชนล็อกคานตัวเองคงเป็นเรื่องยาก พล.อ.ประยุทธ์ ตอบด้วยอารมณ์ฉุนเฉียว ว่า “แล้วคุณจะให้ทำยังไง ถ้าคุณบอกว่าประชาชนล็อกคานตัวเองเป็นเรื่องยาก เอาแค่นี้หน้ากากอนามัยคุณทำได้หรือเปล่า คุณต้องพูดให้เขาใส่ไม่ใช่ว่าถามผม แต่ต้องบอกให้เขาใส่หน้ากากด้วย ผมไม่เห็นสื่ออันไหนเขียนเลย”

◆ “พวจ.สมุทรสาคร” ดีขึ้น

ด้าน ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล เปิดเผยอาการของนายวีระศักดิ์ วิจิตรแสงศรี พวจ.สมุทรสาคร ว่าคนไข้นอนหายใจไม่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ ตรวจผลเลือดดีการทำงานตับลดลงเล็กน้อย และปลอดภัยขึ้น เมื่อช่วงเช้ามีอาการเหนื่อยมาก เลยต้องให้เครื่องช่วยหายใจอีกครั้งเพราะคนไข้อายุมากและมีไข้ต่ำ ส่วนกริยาอาการไม่มีปัญหาอะไร

◆ เข้มร้านอาหารนั่งกินถึงพุ่ม

ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษก กทม. เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ กทม. มีคำสั่งปิด 25 สถานที่เสี่ยงและโรงเรียนไปก่อนหน้า นี้ วันนี้มีมติเห็นชอบให้ร้านอาหารทุกประเภทสามารถนั่งทานที่ร้านได้ตั้งแต่เวลา 06.00-19.00 น. โดยเว้นระยะห่างโต๊ะละ 1.5 เมตร วัสดุใส่หน้ากาก ห้ามดื่มและจำหน่ายแอลกอฮอล์ หลังจากเวลา 19.00-06.00 น.ให้ช็อกกลับไปกินที่บ้านอย่างเดียว เช่นเดียวกับร้านอาหารนั่งดื่มด้วย โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค.-31 ม.ค. ส่วนกรณีชาวโรฮีนจา 14 คน หลบซ่อนตัวในเขตคอนเมืองนั้น ได้กักตัวที่

คต.เพื่อตรวจหาเชื้อ สำหรับการเดินทางข้ามจังหวัด ยังไม่มีกักตัวแต่ผู้เดินทางพื้นที่เสี่ยงต้องกักตัวเอง 14 วัน ขณะที่งานแต่งงานบวชขอให้เลื่อนไปก่อน หากจะจัดจริงให้ควบคุมจำนวนคน โดยต้องขออนุญาตจากสำนักงานอนามัยเพื่อให้มีมาตรการเข้ม วันที่ กทม. พบผู้ติดเชื้ออีก 28 ราย

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย ระบุว่า สถานการณ์ขณะนี้ไม่ปกติทุกกรณีมีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด ถ้าเสี่ยงกินอาหารในร้านจะดีกว่า หากเสี่ยงไม่ได้ขอให้ใช้เวลาให้น้อยที่สุด

นางฐนิวรรณ กุลมงคล นายกสมาคมภัตตาคารไทย กล่าวว่า การห้ามนั่งรับประทานอาหารหลัง 19.00 น. นั้น จะทำให้ร้านอาหารขายได้ยาก เพราะส่วนใหญ่ลูกค้ากินในช่วงเย็นตั้งแต่ 18.00 น. กว่าจะรออาหารเสร็จมีเวลาเหลือไม่มากที่จะนั่งกิน ยกให้ กทม. ทบทวนอีกครั้งโดยอาจขยายเวลาไปถึง 20.00 น.

◆ “นายกฯ” ยกเลิกคำสั่ง กทม.

จากนั้นเวลา 14.30 น. พล.อ.ประยุทธ์ ในฐานะ ผอ.สพค. เข้าประชุม สบค. ชุดใหญ่ ก่อนออกมาเปิดเผยว่า วันนี้อาจจะเรื่องโดยเฉพาะสถานการณ์การแพร่ระบาดในปัจจุบันที่ตัวเลขสูงขึ้น ดังนั้นมาตรการดูแลพื้นที่สูงขึ้นโดยเฉพาะการเดินทางข้ามจังหวัดต้องมีด้านตรวจสอบเพื่อตรวจสอบที่มา จึงขอภัยในความไม่สะดวก โดยเฉพาะจังหวัดที่มียอดผู้ติดเชื้อสูง จากพื้นที่ต้นทางไปถึงจังหวัดโดยรอบ ขึ้นขั้นไม่ใช่การล็อกคาน แต่เป็นมาตรการที่แต่ละพื้นที่ที่ต้องกำหนดเพิ่มเติม จากมาตรฐานกลางที่รัฐบาลได้กำหนดไว้แล้ว โดยจะมีการชี้แจงอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ วันนี้อาจจะออกมาตรการกักแนวทางปฏิบัติ โดยได้หารือกับทุกภาคส่วนโดยเฉพาะแพทย์ อาวุโสและคณะแพทย์ต่าง ๆ รวมทั้งกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย และทุกกระทรวง ย้ำว่าต้องขอภัยในความไม่สะดวกในการเดินทาง

นายกฯ กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญการควบคุมผู้ติดเชื้อ โดยต้องตรวจสอบคัดกรองผู้ติดเชื้อให้มากยิ่งขึ้น ดังนั้นตัวเลขต้องสูงขึ้น หากควบคุมได้จะแสดงให้เห็นว่ามาตรการของเรา ดีพอสมควรมากขึ้นเรื่อย ๆ ต้องขอขอบคุณประชาชนทุกภาคส่วน ในส่วนของร้านอาหารคนได้รับข้อเสนอมาจากสมาคมภัตตาคารต่าง ๆ ซึ่งระบุว่าได้รับผลกระทบสูง

ในส่วนที่ กทม. ประกาศไปก่อนหน้าปิดไม่ให้ยกเลิกไปก่อน โดยยังให้นั่งรับประทานอาหารได้ถึงเวลา 21.00 น. แต่ต้องมีมาตรการ ทั้งการกำหนดจำนวนคนและมาตรการเว้นระยะห่างซึ่งทางนายกสมาคมฯ รับประกันใครทำไม่ได้ต้องถูกปิด ขอให้ทุกคนทำตามนี้และต้องช่วยกัน เพราะคนไม่ต้องการให้มีผลกระทบมากในด้านธุรกิจ และรัฐบาลต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องของเงิน ในส่วนของงบประมาณที่มีอยู่เพื่อรองรับสถานการณ์ต่อไปด้วย

◆ วอนใส่หน้ากากทุกคน

พล.อ.ประยุทธ์ ระบุว่า ขณะเดียวกันเรื่องทั้งหมดที่ความสนใจคือเรื่องวัคซีน ซึ่งต่างประเทศเริ่มมีการฉีดกันบ้างแล้ว แต่ของเราต้องดูในเรื่องความปลอดภัยให้ได้จริง ๆ และไม่มีผลข้างเคียง โดยยึดมาตรฐานอยู่. วันนี้ได้มอบให้กรมควบคุมโรค และสถาบันวิจัยและพัฒนาไปดูแลร่วมกับ อย.แล้ว ทั้งนี้ย้ำว่า 2-3 เดือนจะมีวัคซีน 2 ล้านโดส โดยต้องเตรียมแผนว่าจะฉีดให้กับใครบ้าง โดยจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนและที่เหลืออีก 28 ล้านโดส จะเอามาในระลอกต่อไป นอกจากนี้ตนยังให้เพิ่มเติมอีก 35 ล้านโดส คาดว่าจะฉีดให้ได้ทั้งประเทศ ซึ่งบริษัทที่พัฒนาวัคซีนอยู่ที่พร้อมอยู่แล้ว ถึงสำคัญที่สุดวันนี้ต้องช่วยกันถ้าได้อย่างเดียวเอาความเห็นส่วนตัวไปไม่ได้หมดและความร่วมมือไม่เกิดขึ้น

นายกฯ เปิดเผยว่า สิ่งสำคัญวันนี้เราอยากให้ทุกคนมีหน้ากากก่อน ถ้าไม่มีหน้ากากอนามัยใช้หน้ากากผ้ามีเองกันตัวเอง และป้องกันการแพร่ระบาดได้ในระดับที่น่าจะปลอดภัยในขั้นต้น ถ้าขาดตลาดหรือราคาสูงคนรายได้น้อยก็ซื้อไม่ไหว หรือหน้ากากที่แบบมีวาล์วแบบที่คนใช้ ตนถามหมอบอกว่ามีประสิทธิภาพดี แต่หลายคนใจมดคิดว่าคนไม่รู้เรื่อง คนใส่หน้ากากยังไม่ถูกต้องเลย เอาหน้ากากกล่าวว่ามีโอกาสเข้ามาทางรู คนไม่รู้จะทำยังไงถ้าเข้ากันแบบนี้ไปไม่ได้หมด คนใส่หน้ากากนี้ไปหาหมอที่อยู่ในพื้นที่ ยังบอกคนเลยว่าให้ใส่หน้ากากมีวาล์ว โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง ตนอยากเตือนพวกเราทุกคนต้องระวัง ตรวจสอบคัดกรองตัวเองด้วยคนเป็นห่วงพวกคุณครอบครัวลูกเมียตนดูแลทุกคน เป็นหน้าที่ของนายรฯและรัฐบาลอยู่แล้ว ทั้งเงินทองการเยียวยาและมาตรการด้านสาธารณสุข การคัดกรองในทุกพื้นที่

◆ ฉุนถามเรื่องล็อกคาน

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวต่อว่า คนหรือ

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันอังคารที่ 5 มกราคม พ.ศ.2564 หน้า 1 (ต่อหน้า 2)

กับผู้ว่าฯ ทุกจังหวัดและทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ทุกคนทำงานบนพื้นฐานของข้อมูลเดียวกัน คือข้อมูลที่ตรวจสอบคัดกรองแล้วถ้าข้อมูลที่ต่างคนต่างพูดต่างออกมาเป็นข้อมูลที่ไมชัดเจนจึงขอให้ฟังบ้าง เพราะวันนี้ยังมีคนไม่ฟังและหาข้อหาทางคดีครีดิท มันไม่ใช่วันนี้เป็นเวลาที่เราต้องร่วมมือกันเพื่อตัวเองครอบครัวสังคม และประเทศชาติอันเป็นที่รักยิ่งของพวกเรา

เราโรงพยาบาลพยายามทำเต็มที่
ถามว่าจำเป็นต้องล็อกดาวน์หรือไม่นั้น พล.อ.ประยุทธ์ ตอบว่า แต่ละพื้นที่เขามีมาตรการของเขา จะมาล็อกดาวน์อะไรไม่เข้าใจคำตอบหรือ

◆ “ระยอง” เจอ 42 ราย

ขณะที่สถานการณ์ต่างจังหวัด นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผวจ.ระยอง นพ.สุนทร เจริญภูมิกรกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ร่วมกันแถลงสถานการณ์ ว่า วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 42 คน รักษาหาย 11 ราย รวมผู้ป่วยทั้งหมด 428 คน โดยจะหาเตียงและ รพ.สนามเพิ่ม เนื่องจากเตียงมีแค่ 500 เตียงใกล้เต็มแล้ว คาดว่าจะพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น นอกจากนี้มีคำสั่งปิดตลาดนัดชั่วคราว และชายหาดจะปิดตั้งแต่เวลา 08.00-08.00 น. ร้านเสริมสวยเปิดได้แต่ให้บริการรายละเอียดไม่เกิน 2 ชม.

ส่วนกรณีได้กักเรือติดเชื้อโดยลอยลำอยู่กลางทะเล จ.ระยอง กับลูกเรืออีก 5 คนนานกว่า 2 วัน เนื่องจากท่าเทียบเรือไม่ยอมให้เข้าจอด เพราะกลัวเชื้อแพร่ ทำให้เกิดความเครียดเพราะอาหารใกล้หมดนั้น นายเสรี เรือนหล้า ประมงจังหวัดระยอง พร้อมเจ้าหน้าที่ สธ.สวมชุดป้องกัน เดินทางไปท่าเรือกรมประมง ด.เพอ.เมือง หลังประสานให้เรือประมงลำดังกล่าวเข้ามาจอด จากนั้นรับนำตัวได้กักเรือและลูกเรือรวม 3 คน ซึ่งมีสภาพร่างกายอ่อนแรง ส่ง รพ.ระยอง ส่วนอีก 3 คนให้ขึ้นเรือที่จอดก่อนจะส่งตัวไปรักษา รพ. เช่นเดียวกัน

◆ สุราษฎร์ป่วย 7 คน

ด้านนายวิฑูรย์ จินโต ผวจ.สุราษฎร์ธานี นพ.มนู สุกสกลุค นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นพ.กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ ผอ.รพ.สุราษฎร์ธานี ร่วมกันแถลงข่าวพบผู้ติดเชื้อ 7 รายเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน โดยรายแรกเป็นหญิงอายุ 50 ปี ชาวสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. เดินทางมาหาพี่สาวที่ จ.สุราษฎร์ธานี กับลูกสาวอายุ 21 ปี ด้วยสายการบินแอร์เอเชีย

เวลา 13.25 น. โดยพี่สาวขับรถยนต์ส่วนตัวมารับ จากนั้นวันที่ 29 ธ.ค. ไปเที่ยวตลาดสดเจ้า อ.เมือง และช่วงค่ำกินข้าวใน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 30 ธ.ค. กลับมาบ้านพี่สาว วันที่ 31 ธ.ค. ช่วงค่ำไปกินข้าวที่ตลาดสดเจ้า วันที่ 1 ม.ค. ช่วงบ่ายกินร้านชาบูชิ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลสุราษฎร์ธานี วันที่ 2 ม.ค. มีอาการไอ มีเสมหะ เลยไปตรวจผลออกวันที่ 3 ม.ค. ติดโควิด ส่วนผู้ป่วยอีก 6 ราย เป็นพี่สาว-พี่เขยและลูก นอกจากนี้ยังมีผู้สัมผัสกลุ่มเสี่ยงอีก 4 คน อยู่ระหว่างรอผล ดังนั้นขอให้คนที่อยู่ในช่วงวันเวลา ที่เดียวกับหญิงคนดังกล่าวไปตรวจหาเชื้อด่วน

◆ จากไม่รับผิดชอบสังคม

นายวิฑูรย์ เปิดเผยว่า คนไม่เข้าใจหญิงคนดังกล่าวอยู่ในจังหวัดพื้นที่เสี่ยง จะออกมาทำไหมทั้งที่สถานการณ์ยังไม่คลี่คลาย อีกทั้งเมื่อมาถึงไม่กักตัว 14 วัน ยังตระเวนไปเที่ยวสถานที่ต่าง ๆ ทำให้คนในบ้านติดเชื้ออีก 6 คน ถือเป็นคนที่ไม่รับผิดชอบต่อสังคมเพราะมาจากพื้นที่เสี่ยง ทั้งที่สุราษฎร์ธานีสถานการณ์กำลังดีขึ้นหลังจากก่อนหน้านี้เจอผู้ป่วยรายแรกและรักษาหายแล้วไม่มีคนติดเชื้อเพิ่ม

◆ ปิดเกาะล้าน 16 วัน

ขณะที่คณะกรรมการที่มอสาตาโควิด-19 ชุมชนเกาะล้าน จ.ชลบุรี ประกาศปิดเกาะล้าน ตั้งแต่วันที่ 5-20 ม.ค. เป็นเวลา 16 วัน หลังจากมีไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อที่จุดขายตัวเรือสปีดโบ๊ต ท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย พัทยา-เกาะล้าน โดยมีมาตรการดังนี้ 1.ที่พับนบนเกาะล้านทุกแห่ง เคลียร์นักท่องเที่ยวออกให้หมดในวันที่ 4 ม.ค. และงดรับนักท่องเที่ยวใหม่ 2.งดการเดินทางคนในพื้นที่ หากมีความจำเป็นต้องผ่านจุดคัดกรอง ตรวจบัตรประชาชน ติดสติ๊กเกอร์โควิดที่จุดคัดกรองพัทยา หากเป็นคนนอกจะเข้ามา ต้องขออนุญาตและมีคนในพื้นที่รับรอง 3.ให้สังเกตอาการ 14 วัน 4.ห้ามออกนอกเกาะสถานตั้งแต่เวลา 22.00-05.00 น. 5.เรืองดให้บริการเด็ดขาด หากจำเป็นต้องขออนุญาต 6.ห้ามนั่งกินอาหารในร้าน 7.ห้ามเคลื่อนย้ายต่างตัวเด็ดขาด 8.บังคับใช้คำสั่งประกาศของ จ.ชลบุรี ทุกฉบับอย่างเคร่งครัด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากมีการปิดเกาะล้าน ทำให้นักท่องเที่ยวกว่า 100 คน เร่งขนสัมภาระลงเรือเพื่อเดินทางขึ้นฝั่งกันไกลหลา นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ที่ท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮายอีกด้วย

◆ พิจิตร-สุพรรณติดอีก

ด้านนายภมร กัญญาประสิทธิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร แถลงว่า วันนี้พบผู้ป่วย 3 ราย เป็นชายอายุ 81 ปี หญิงอายุ 83 ปี และชายอายุ 54 ปี ทั้งหมดเป็นพ่อแม่ลูกชาย อ.บึงนาราง จากไทม์ไลน์พบว่าเมื่อวันที่ 18 ธ.ค. ลูกสาวทำงานในสมุทรสาครเดินทางมาเยี่ยมบ้าน และไม่ได้แจ้งผู้นำหมู่บ้านหรือเจ้าหน้าที่ทราบ พอลูกสาวกลับไปสมุทรสาครและติดเชื้อ เลยโทรมาบอกพ่อแม่กับพี่ชายให้ไปตรวจและเจอไวรัส ส่วนผู้เสี่ยงสูง 6 คน ได้สั่งกักตัว 14 วัน ขณะที่พิจิตรมียอดผู้ป่วยรวม 8 คน รักษาหาย 1 ราย

ที่ จ.สุพรรณบุรี พบชายอายุ 66 ปี เจ้าของร้านอาหารใน อ.บางปลาม้า ติดโควิดรายที่ 11 โดยเมื่อวันที่ 18-20 ธ.ค. ไปป้อนไก่ชนที่ป่าโมก วันที่ 27-28 ธ.ค. มีน้ำมูกและมีไข้ วันที่ 29 ธ.ค. ไปร้านสะดวกซื้อ อ.เมือง วันที่ 30 ธ.ค. ไปตรวจที่ รพ.สต.บางปลาม้า และไปสนามซ้อมไก่ที่วัดป่าพญักษ์ โดยมีคนราว 50 คน วันที่ 31 ธ.ค. กินเลี้ยงปีใหม่ที่บ้านเพื่อน วันที่ 3 ม.ค. ผลตรวจติดเชื้อ

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันอังคารที่ 5 มกราคม พ.ศ.2564 หน้า 1 (ต่อหน้า 2)

◆ อยุรยาคิดในบ่อนไก่ 4 คน

นพ.พีระ อารีรัตน์ สาธารณสุขจังหวัด พระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า วันที่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 4 ราย รวมทั้งหมดเป็น 12 ราย ทั้ง 4 ราย เข้าไปเล่นสนามไก่ชนป่าโมกจินเตอร์ จ.อ่างทอง โดยรายที่ 9 เป็นชายอายุ 54 ปี ชาว ต.บ้านม้า อ.บางปะหัน เข้าบ่อนไก่เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. และเจอเชื้อวันที่ 2 ม.ค. รายที่ 10 เป็นชายอายุ 34 ปี ชาว ต.บ้านนา อ.มหาราช เข้าบ่อนไก่วันที่ 20 ธ.ค. เจอเชื้อวันที่ 2 ม.ค. รายที่ 11 เป็นชายอายุ 51 ปี เข้าบ่อนไก่วันที่ 20 ธ.ค. และพบเชื้อวันที่ 3 ม.ค. รายที่ 12 เป็นชายอายุ 24 ปี เข้าบ่อนไก่วันที่ 20 ธ.ค. คิดโควิดวันที่ 3 ม.ค. ขณะนี้ทั้งหมดรักษาตัวใน รพ.สมเด็จพระสังฆราช ขอให้ผู้ที่เข้าบ่อนไก่ในวันดังกล่าว รีบไปตรวจหาเชื้อด่วน

◆ ลพบุรีผวาเข้าบ่อนไก่

เช่นเดียวกับที่ จ.ลพบุรี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าฯ เปิดเผยว่า วันที่พบผู้ป่วยโควิดรายที่ 2 เป็นชาย อายุ 47 ปี ชาว ต.ห้วยโป่ง อ.โคกสำโรง เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. ไปสนามไก่ชนหนองศาลไต้ ต.คชสิทธิ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี วันที่ 22 ธ.ค. ไปสนามไก่ชนบ้านเป้ง จ.พระนครศรีอยุธยา วันที่ 23 ธ.ค. ไปซุ้มไก่ชนลูกชิ้นเสียว หลังวัดสิงห์ทอง ต.บางขันหมาก อ.เมืองลพบุรี วันที่ 24 ธ.ค. ไปสนามไก่ชนลำท่าแดง อ.เมืองอ่างทอง วันที่ 25 ธ.ค. อยู่บ้าน วันที่ 26 ธ.ค. ไปสนามไก่ชนพลังหนุ่ม หลังตลาดกลาง จ.พระนครศรีอยุธยา วันที่ 27 ธ.ค. ไปสนามไก่ชนเรืองชัย จ.พระนครศรีอยุธยา วันที่ 28 ธ.ค. ไปสนามไก่ชนหนองศาลไต้ วันที่ 29 ธ.ค. ไปสนามไก่ชนบ้านเป้ง วันที่ 30 ธ.ค. ไปซุ้มไก่ชนลูกชิ้นเสียว วันที่ 31 ธ.ค. ไปห้างบิ๊กซี สาขาลพบุรี 1 และกินก๋วยเตี๋ยวโหนดชะชะซ่า ต.สระพานจันทร์ อ.โคกสำโรง วันที่

1 ม.ค. ไปเที่ยวและทำบุญที่วัดห้วยแก้ว, วัดทองกุ่ม, วัดเขาวงกต อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี และวัดสระพานนาค อ.โคกสำโรง วันที่ 2 ม.ค. ไปสนามไก่ชน ต.ถลุงเหล็ก อ.โคกสำโรง และเริ่มมีอาการป่วยจึงเข้า รพ. จากนั้นวันที่ 3 ม.ค. ผลติดเชื้อ รวมผู้ป่วยตระเวนเล่นบ่อนไก่ชน 5 แห่ง 4 จังหวัด แถมเที่ยวห่าง-ไหว้พระที่วัดอีกเพียบ

◆ วันที่เชื้อแพร่อีก 27 คน

ที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด-19 จ.จันทบุรี นพ.อภิรักษ์ พิศุทธิ์อารักษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ระบุว่า วันที่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 27 ราย ทั้งหมดอยู่ระหว่างตรวจสอปรใหม่ รวมผู้ป่วยขณะนี้ 149 คน

วันเดียวกัน พล.ต.ท.วีระ จีระวิระ ผบช.ภ.2 แดงข่าวจับกุมแก๊งปาร์ตี้มีวสุมยา เสพติด ที่รีสอร์ทบ้านนาพูลวิลล่า หมู่ 8 ต.ตะกาดเจ้า อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ได้ผู้ต้องหาชายหญิง 36 คน พร้อมของกลางยาเคหนัก 2.19 กรัม ยาอี 32 เม็ด ปืน 1 กระบอก จากการสอบสวนทั้งหมดรับสารภาพว่า มาจัดงานวันเกิดให้เพื่อนในกลุ่ม นำตัวทั้งหมดส่ง สภ.

ท่าใหม่ ดำเนินคดีต่อไป

◆ เจ็งแสนล้านต่อเดือน

ค่านายกlinik สาระสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า เห็นด้วยกับมาตรการของรัฐบาลไม่ล็อกดาวน์ทั้งประเทศ หรือประกาศเคอร์ฟิว หากล็อกดาวน์ทั้งประเทศส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างรุนแรงแน่นอน เพราะทุกพื้นที่ไม่ใช่พื้นที่เสี่ยงทั้งหมด

นายชนวรรณ์ พลวิชัย เปิดเผยว่า การระบาดระลอก 2 คาดว่าเศรษฐกิจจะเสียหายวันละ 3,000-5,000 ล้านบาท หรือราวเดือนละ 1-1.5 แสนล้านบาท เหตุประชาชนชะลอการใช้จ่าย ภาครัฐควรกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่ม อย่างเช่นโครงการคนละครึ่งที่เห็นผลชัดเจน ควรเปิดกว้างเพิ่มอีก 20-30 ล้านราย ไม่รวมกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ส่วนโครงการเราเที่ยวด้วยกันควรชะลอไว้ก่อน

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า ททท. อยู่ระหว่างหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการท่องเที่ยวอีกครั้ง รวมทั้งจัดตั้งกองทุนเพื่อฟื้นฟู และเยียวยาการท่องเที่ยว อาจต้องนำแนวคิดเดิมมาปิดฝุ่นและหรือใหม่

ขณะที่ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือเอสเอ็มอีแบงก์ ซีเจงกรณ์มีกรรมการนิมนต์ พระวัดละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี มาทำบุญอาคารสำนักงานสาขาบางบัวทอง เอสเอ็มอีแบงก์ ต่อมาพระรูปดังกล่าวติดโควิด ทำให้พนักงานอยู่ในกลุ่มเสี่ยง จึงขอปิดพื้นที่ดังกล่าวชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 4-6 ม.ค. และให้พนักงานทุกคนไปตรวจ ส่วนพนักงานกลุ่มเสี่ยงสูงกักตัว 14 วัน

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันอังคารที่ 5 มกราคม พ.ศ.2564 หน้า 1 (ต่อหน้า 11)

ล็อกดาวน์ □ ต่อจากหน้า 2

◆ “อัคริยะ” ร้อง ปปป.

ที่กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) นายอัคริยะ เรื่องรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม นำเอกสารหลักฐานเข้าพบ ร.ต.อ.ภัทร พะยอม รอง สว. (สอบสวน) กก.3 ปปป. เพื่อให้ดำเนินการคดีกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องในการกระทำความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ฐานละเว้นปล่อยให้มีกรลักลอบขนแรงงานข้ามชาติ กรณีปล่อยให้มีการลักลอบขนแรงงานข้ามชาติ และปล่อยให้มีการลักลอบขนสินค้าหนีภาษี

◆ ขรก.-ตร.คนต่างด้าว

นายอัคริยะ เปิดเผยว่า วันนี้ นำเอกสารหลักฐานมามอบให้ทาง บก.ปปป. เพื่อเอาผิดข้าราชการที่เกี่ยวข้อง ในการเข้าไปเกี่ยวข้องกับขบวนการลักลอบขนแรงงานต่างด้าว หรือปล่อยให้มีการลักลอบในพื้นที่ โดยเฉพาะในส่วนของแรงงานข้ามชาตินั้นพบว่ามีความเชื่อมโยงกับแรงงานข้ามชาติเถื่อนใน จ.สมุทรสาคร ที่มีหลักฐานการเดินทางผ่านข้ามทาง อ.สังขละบุรี และ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี โดยขบวนการนี้มีการอ้างผู้ใหญ่ในบ้านเมือง ในการกระทำความผิดโดยพบเส้นทางการเงิน การจ่ายเป็นเงินสดผ่านตามด่านต่าง ๆ ให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะตำรวจ อย่างไรก็ตามสำหรับหลักฐานที่ส่งมอบให้พนักงานสอบสวนวันนี้ ส่วนใหญ่เป็นเอกสารและพยานบุคคลปากสำคัญ ที่สามารถยืนยันพฤติกรรมการกระทำความผิดของขบวนการนี้ได้ เบื้องต้นพนักงานสอบสวนรับเรื่องราวร้องทุกข์และพยานหลักฐาน ไว้เพื่อดำเนินการสอบสวนตามขั้นตอนต่อไป

◆ ข้อยึดทรัพย์นายบ่อน

ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.วิสิฏฐ์ ปราสาททองโอสถ์ จเรตำรวจแห่งชาติ (จตช.) กล่าวถึงกรณีการตรวจสอบบ่อนพนันใน จ.ชลบุรี-ระยอง-จันทบุรี-ตราดว่า ยืนยันจะดำเนินการตำรวจในพื้นที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยก่อนหน้ามีคำสั่งย้าย ผบก.ภ.จว.ชลบุรีกับระยองไปแล้ว ยังเหลือ ผบก.ภ.จว.จันทบุรี และตราด ซึ่งอยู่ระหว่างตรวจสอบคาดว่าอีก 2 คน นำเสนอมาที่ตนเพื่อพิจารณาเป็นมาตรฐานเดียวกัน ขณะนี้กำลังสั่งเรียกประวัติโครมพิฤติกรรมลักลอบเปิดบ่อน โดย พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. กำชับทุกพื้นที่ต้องห้ามมีบ่อนเด็ดขาด อีกทั้ง

นายภฯ สั่งตรวจสอบเส้นทางการเงิน และให้ดำเนินการยึดทรัพย์

ขณะเดียวกันทหารลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณบ้านด่านนอก ชายแดนไทย-มาเลเซีย อ.สะเตาะ จ.สงขลา จุดที่นายชววิทย์ กมลวิศิษฐ์ ออกมาแควว่ามีขบวนการลักลอบขนแรงงานข้ามชาติเข้ามาเล่นพนันในบ่อน ผลปรากฏไม่เจอสะพานไม้ โดยชาวบ้านยืนยันว่าในพื้นที่ไม่มีบ่อน

◆ แต่งผู้การจับที่เขนบ่อน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.ท.วิระ จิระวิระ ผบช.ภ.2 มีคำสั่งกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 ให้ พล.ต.ต.สุวิชาติ ญาณกิตติกุล ผบก.ภ.จว.จันทบุรี ไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรภาค 2 โดยขาดจากตำแหน่งเดิม และมอบหมายให้รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 ที่รับผิดชอบศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรภาค 2 เป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการตำรวจดังกล่าว หลังปล่อยปลละเลยให้มีบ่อนการพนันในพื้นที่จนเกิดการแพร่โควิด-19 โดยให้ พล.ต.ต.นิธิธร จินตคานนท์ รอง ผบช.ภ.2 รักษาการแทน ผบก.ภ.จว.จันทบุรี อีกหน้าที่หนึ่งตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

◆ ร้านอาหารเฮนึ่งถึง 3 ทุ่ม

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลแจ้งว่าการประชุม สคบ.ชุดใหญ่ที่ใช้เวลาหรืออนานกว่า 2 ชั่วโมง ก่อนจะเห็นชอบให้ขยายเวลา พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ที่จะครบกำหนดในวันที่ 15 ม.ค.นี้ออกไปอีก 45 วัน หรือประมาณสิ้นเดือน ก.พ. จากนั้นจะเสนอ ครม.ให้ความเห็นชอบต่อไป ที่ประชุมยังพูดคุยถึงมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด โดยเฉพาะในพื้นที่ควบคุมสูงสุดหรือสีแดง 28 จังหวัด นายภฯยืนยันว่าจะไม่มีกรณีล็อกดาวน์พื้นที่ และการออกข้อกำหนดต่าง ๆ ยังให้อำนาจผู้ว่าในการตัดสินใจตามสถานการณ์สำหรับประกาศในกรุงเทพฯ เรื่องเวลาปิดห้างรับประทานอาหารในร้าน ตั้งแต่เวลา 19.00-06.00 น. ปรากฏว่าเกิดเสียงวิจารณ์จากผู้ประกอบการ และประชาชนบางส่วนเห็นว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม

เรื่องนี้นายภฯได้แสดงความเห็นว่า มีเสียงเรียกร้องจากผู้ประกอบการร้านอาหาร ได้รับผลกระทบจากประกาศดังกล่าว เนื่องจากยังเป็นช่วงเวลาที่ยังคงมีเสียงเรียกร้องการทำงานหรือภารกิจต่าง ๆ และหลายส่วนเห็นว่าสถานการณ์ประกอบการร้านอาหาร ไม่ใช่อุปสรรคที่เป็นแหล่งแพร่เชื้อโควิด-19 ที่ผ่านมามีมาตรการป้องกันตามข้อกำหนดของ สธ. การระบาดรอบนี้ขอกองจากแรงงานต่างด้าว ยังมาจากบ่อนกักร

พนันต่าง ๆ จึงเห็นควรให้ขยายเวลาปิด ให้นั่งรับประทานอาหารในร้านได้ถึงเวลา 21.00 น. ซึ่งนางฐนิวรรณ กุลมงคล นายกสมาคม กิตติการไทย ได้กล่าวขอบคุณนายภฯที่เห็นใจผู้ประกอบการร้านอาหาร ขยายเวลาให้อีก 2 ชั่วโมง

◆ เชียงใหม่คัดกรองเข้ม

ด้านนางวารภรณ์ วรพศธร ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจคัดกรอง พนักงานขับรถและผู้โดยสารทุกคน โดยเฉพาะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เช่นเดียวกับสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง เช่นปางช้างแม่สา อ.แมริม พนักงานและลูกจ้างทุกคนต้องเข้าคิวตรวจวัดไข้ สวมหน้ากาก ใช้เจลล้างมือตลอดเวลา รวมทั้งนักท่องเที่ยวที่จะเข้าไปเที่ยวต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

◆ ล็อกดาวน์ 5 จังหวัด

ด้านนายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่าที่ประชุม สคบ.วันนี้เห็นชอบล็อกดาวน์ 5 จังหวัด ตามที่ตนและกระทรวงสาธารณสุข เสนอ ประกอบด้วย สมุทรสาคร-ชลบุรี-ระยอง-จันทบุรี-ตราด ซึ่งหลักการจะมีความเข้มงวดมากขึ้น เรื่องการตั้งด่านผสมระหว่าง สธ.-ความมั่นคง-มหาดไทยห้ามเข้า-ออก ยกเว้นสามารถชี้แจงได้ว่ามีความจำเป็น จึงสามารถเดินทางได้ อย่างไรก็ตามไม่แน่ใจว่าจะออกมาเป็นประกาศเพิ่มเติมหรือไม่ แต่ที่ประชุม สคบ.มีมติแล้วแน่นอน

ทั้งนี้ นายสาธิตได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว “สาธิต ปิตุเตชะ” ระบุว่า “ผลการประชุม สคบ.วันนี้ผมต้องขอพระคุณท่านนายกรัฐมนตรีและที่ประชุม สคบ. ที่ตัดสินใจตามข้อเสนอแนะของผม และกระทรวงสาธารณสุข ในการที่จะล็อกดาวน์ 5 จังหวัดที่มีตัวเลขการแพร่ระบาดโควิด-19 จำนวนมาก และมีความเสี่ยงสูง ได้แก่ สมุทรสาคร-ชลบุรี-ระยอง-จันทบุรี-ตราด เราเข้าใจว่าทุกภาคส่วนได้รับผลกระทบ ทั้งความปกติสุขในชีวิตประจำวันและทางเศรษฐกิจ ประชาชนอาจไม่สะดวก รวมถึงข้อจำกัดในการเดินทางและใช้ชีวิตปกติ

◆ ป้องกันเชื้อแพร่กระจาย

แต่ถ้าไม่ล็อกวิธีนี้แทนที่เราจะได้รับการผลกระทบระยะสั้น ๆ แต่ถ้าเชื้อระบาดไปไกลในทุกจังหวัดและเอาไม่อยู่ เราจะได้รับผลกระทบระยะยาว และลำบากกันยาวนานรวมถึงอาจไกลาหลังทั้งหมด ในกรณีที่การระบาดเป็นไปในวงกว้างเกินการควบคุม ผมไม่อยากให้เราต้องพบกับสถานการณ์แบบนั้นครับ ขอให้ทุกคนเข้าใจถึงปัจจัยหลาย ๆ ด้านที่รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขต้องตัดสินใจ จะ

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันอังคารที่ 5 มกราคม พ.ศ.2564 หน้า 1 (ต่อหน้า 11)

ตำหนิจะวิพากษ์วิจารณ์อย่างไร ผมพร้อมรับคำวิจารณ์เหล่านั้น และพร้อมอธิบายรับขอบพระคุณบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน อสม. และประชาชนทุกคนครับ เราจะผ่านมันไปด้วยกันครับ”

ส่วนบรรยากาศที่ตลาดทะเลไทย จ.สมุทรสาคร วันนี้เป็นวันแรกที่กลับมาเปิดขายอาหารทะเลอีกครั้ง หลังจากมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยเช้าวันนี้เริ่มจากแผงปลาสดซึ่งจะเปิดขายตั้งแต่เวลา 06.00-12.00 น. และต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 1.ทุกคนจำเป็นต้องผ่านการตรวจหาเชื้อ และผลตรวจจะต้องแสดงว่าไม่พบเชื้อ มิฉะนั้นทางตลาดขอปฏิเสธในการให้เข้าตลาด ทุกกรณี 2.ผู้ซื้อ-ผู้ขายที่เข้ามาทำการซื้อ-ขายในตลาดปลาเป็นประจำ ต้องมีบัตรผ่านที่ออกโดยชมรมผู้ขายปลาสมุทรสาครเท่านั้น 3.ผู้ซื้อรายย่อยที่เข้ามาไม่ประจำ สามารถแสดงเอกสารผลการตรวจแทนได้ 4.ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ขณะที่อยู่บนอาคารตลาดปลาและหมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ หากผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกเชิญลงจากอาคารทันที

◆ หลายปท.เร่งฉีดวัคซีน

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า รัฐบาลเวียดนามแถลงทำข้อตกลงซื้อวัคซีนโควิด-19 ผลิตโดยบริษัทเวกซ์แอสตราเซนeca ของอังกฤษจำนวน 30 ล้านโดส ถือเป็นวัคซีนราคาถูกเมื่อเทียบกับของบริษัทเวกซ์แอสตราเซนeca อื่น ๆ แคมยังจัดเก็บได้ในตู้แช่แข็งทั่วไปง่ายต่อการขนส่งและใช้งาน นอกจากนี้ เวียดนามอยู่ระหว่างเจรจาซื้อวัคซีนของไฟเซอร์อิงค์, สปุตนิก วี ของรัสเซียและวัคซีนของจีนอีกด้วย

โทรทัศน์ซีซีทีวีของจีนรายงานว่า รัฐบาลจีนฉีดวัคซีนให้ประชาชนทั่วไปกว่า 73,000 คนในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาในกรุงปักกิ่ง เป็นวัคซีนโควิด-19 โดสแรกที่ได้รับวัคซีนนั้นมีคนงานในชุมชนและคนขับรถบัส แม้ว่ามีการระบุว่าไม่มีประสิทธิภาพร้อยละ 79 ก็ตาม โดยจีนตั้งเป้าฉีดวัคซีนให้ประชาชนหลายล้านคน ให้ได้ช่วงก่อนเทศกาลตรุษจีนกลางเดือน ก.พ. นี้ ส่วนอินเดียประเทศที่พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 สูงสุดเป็นอันดับ 2 ของโลก ได้อนุมัติการใช้งานฉุกเฉินวัคซีน 2 วัคซีน คือ แอสตราเซนeca ของมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด กับวัคซีนของบริษัทเวกซ์แอสตราเซนeca ของอินเดียเอง คือ ภารัต ไบโอเทค ส่วนสถาบันเซรุ่มของอินเดีย ผู้ผลิตวัคซีนได้มากที่สุดของโลกประกาศว่า กำลังผลิตวัคซีนนั้นอยู่ที่เดือนละ 50-80 ล้านโดส และอินเดียได้ซ่อมการจัดฉีดวัคซีนทั่วประเทศ

ถือว่าเป็นหนึ่งในการฉีดวัคซีนครั้งใหญ่ที่สุด และสถานที่ต่าง ๆ ตั้งแต่วันที่ 5-31 ม.ค. ของโลก ตั้งเป้าที่จะฉีดวัคซีน 300 ล้านโดส 2564 ดังนี้ พระบรมมหาราชวังและวัดพระไหลักับประชาชน 1,300 ล้านคน ภายในกลาง ศรัทธาศาสดาราม, พระราชวังบางปะอิน, พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์, โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติตามพระราชดำริ, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสิบล้านแผ่นดิน, โรงมหรสพหลวงพระราชมังคลาภิเษก พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสิบล้านแผ่นดิน, โรงมหรสพหลวงพระราชมังคลาภิเษก พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสิบล้านแผ่นดิน, โรงมหรสพหลวงพระราชมังคลาภิเษก

◆ แจกปิดเข้าชมวัดพระแก้ว

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 สำนักงานเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว ขอแจ้งปิดการเข้าชมพระธาตุรัตนวาปี และสถานที่ต่าง ๆ ตั้งแต่วันที่ 5-31 ม.ค. ของโลก ตั้งเป้าที่จะฉีดวัคซีน 300 ล้านโดส 2564 ดังนี้ พระบรมมหาราชวังและวัดพระไหลักับประชาชน 1,300 ล้านคน ภายในกลาง ศรัทธาศาสดาราม, พระราชวังบางปะอิน, พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์, โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติตามพระราชดำริ, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสิบล้านแผ่นดิน, โรงมหรสพหลวงพระราชมังคลาภิเษก พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสิบล้านแผ่นดิน, โรงมหรสพหลวงพระราชมังคลาภิเษก